




ที่ปรึกษา

	 นายสุวิจักขณ์	 นาควัชระชัย

	 นางสาวอัจฉราฉวี		 นิ่มศิริ	 	

บรรณาธิการ

	 นางนุฎฎษีห์	 ชัยสุวรรณ์

ผู้จัดการ

	 นางบุษราคำา	 เชาวน์ศิริ

กองบรรณาธิการ

	 นางพรรณพร	 สินสวัสดิ์

	 นางสาวอรทัย	 แสนบุตร

	 นางฐิติรัตน์	 สมศิริวัฒนา

	 นางฟ้าดาว	 คงนคร

	 นางสาวจุฬีวรรณ	 เติมผล

	 นางสาวทัศนีย์	 สมมิตร์	

	 นายพรชัย	 แว่นแคว้น

	 นางสาวอาภรณ์	 เนื่องเศรษฐ์

	นางสาวเสาวลักษณ์	 ธนชัยอภิภัทร

	 นางสาวดลธี	 จุลนานนท์

ฝ่ายศิลปกรรม

	 นายมานะ	 เรืองสอน

	 นายนิธิทัศน์	 องค์อศิวชัย

	 นางสาวทิพย์วิมล	 อ่อนกลั่น

--------------------

พิมพ์ที่

สำานักการพิมพ์

สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา

	 นางสาวกัลยรัชต์		 ขาวสำาอางค์

วัตถุประสงค์

	 เพื่อเป็นเอกสารรายงานข่าวและสารคดีที่ เกี่ยวข้องกับ											

วงงานรัฐสภา	 และเผยแพร่นโยบายการปฏิบัติงานของสำานักงาน

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 ให้สมาชิกฯ	 ข้าราชการ	 และผู้ที่

เกี่ยวข้องได้ทราบ

ระเบียบการ

	 ๑.	 ออกเป็นรายเดือน	(ปีละ	๑๒	เล่ม)

	 ๒.	 ส่วนราชการบอกรับเป็นสมาชิกโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ	ที่	

	 	 	 ผู้จัดการเอกสารข่าวรัฐสภา	

	 	 	 กลุ่มงานผลิตเอกสาร	สำานักประชาสัมพันธ์	

	 	 	 สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	

	 	 	 ถนนประดิพัทธิ์	แขวงสามเสนใน	เขตพญาไท

	 	 	 กรุงเทพฯ	๑๐๔๐๐

	 	 	 โทร.	๐	๒๒๔๔	๒๒๙๑-๕

	 	 	 โทรสาร	๐	๒๒๔๔	๒๒๙๒

	 ๓.	 การย้ายที่อยู่ของสมาชิกโปรดแจ้งให้ผู้จัดการทราบทันที	

พร้อมทั้งแจ้งสถานที่อยู่ใหม่ให้ชัดแจ้ง	เพื่อความสะดวกในการจัดส่ง

เอกสาร

กองบรรณาธิการหนังสือเอกสารข่าวรัฐสภา

โทร.	๐	๒๒๔๔	๒๒๙๑-๕

โทรสาร	๐	๒๒๔๔	๒๒๙๒



                     

สารบัญ  

ภาพกิจกรรม	 	 	 	 	 		 							 		 	 	 ๗

พระราชกฤษฎีกา เรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญทั่วไป
 พ.ศ. ๒๕๕๖		 	 	 	 		 							 		 	 	 ๒๗ 
       
การประชุมสภา
สรุปผลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  			 							 		 	 	 ๒๙

	 การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญทั่วไป)
 การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญทั่วไป)
 การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญทั่วไป)
 การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๔ (สมัยสามัญทั่วไป)
สรุปผลการประชุมวุฒิสภา	 	 	 		 							 		 	 	 ๔๐ 
 การประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญทั่วไป) เป็นพิเศษ
 การประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญทั่วไป)

รอบรั้วสภา
ข่าวในประเทศ																																													 	 ๕๕

	 นักวิชาการเพ่ือประชาธิปไตยและสันติวิธี ทำาหนังสือเรียกร้อง พรรคเพ่ือไทย 
  เร่งแก้รัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๕๐  
  ฝ่ายค้าน จ้ี นายกรัฐมนตรี ตอบประเด็นคำาถาม ปมคลิปเสียง - ร่างพระราชกำาหนด
  นิรโทษกรรมฯ 
 วิปฝ่ายค้านจ้ีรัฐบาลพิจารณาความเห็นของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย 
  หลังช้ีการออกร่างพระราชบัญญัติกู้เงิน ๒ ล้านล้านบาท ขัดกฎหมาย 
                     

ปีที่ ๓๘ เล่มที่ ๘๐๒ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖



 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ ระบุเปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎร
  ควรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ 
  พ.ศ. ๒๕๕๗  ก่อน 
 นายแทนคุณ จิตต์อิสระ เข้าแสดงตนเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่ีรัฐสภา
 สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา จัดโครงการสัมมนาผู้ฟังวิทยุรัฐสภา
  เครือข่ายภูมิภาค จังหวัดอุบลราชธานี 
 รัฐสภา กำาหนดถือฤกษ์ประกอบพิธีตอกเสาเข็มอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ 
 เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ยืนยันการต้ังงบปรับปรุงพ้ืนท่ีรอบอาคารรัฐสภา 
  ถูกต้องตามระเบียบราชการ 
 สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดกิจกรรมออกกำาลังกายเพ่ือสุขภาพ     
  Healthy on Monday 
 เปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎร วันท่ี  ๑  สิงหาคม  ๒๕๕๖  เตรียมความพร้อม    
  มาตรการรักษาความปลอดภัย
 เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เตรียมปรับปรุงระบบการรักษาความปลอดภัยรองรับ   
  อาคารรัฐสภาแห่งใหม่ 
 ประธานวิปฝ่ายค้าน เรียกร้องนายกรัฐมนตรีแสดงความรับผิดชอบ หากเกิดความเสียหาย
  จากการประกาศพระราชบัญญัติความม่ันคงในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ 
  อดีตประธานรัฐสภา ย่ืนหนังสือคัดค้านร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมฯ 
  และร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความปรองดองฯ
 เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร รับยื่นเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎร 
  เร่งพิจารณาพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ วาระท่ี ๒  และวาระท่ี  ๓
 เปิดตัว “Senate SMS LINE” ช่วยประสานการทำางานของสมาชิกรัฐสภาลดการใช้    
  กระดาษ
 กรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เลือกประธานศาลฎีกาทำาหน้าท่ีประธาน 
  คณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
 ประชุมวุฒิสภา เลือกกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ
 ประธานสภาผู้แทนราษฎร นัดประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่าง
  พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมฯ 
 ฝ่ายค้าน ชี้ ปฏิรูปการเมืองเป็นเป้าหมายลวง  
 ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย - เปรู เผย หารือ ๔  ประเด็นสำาคัญ    
  กระชับความสัมพันธ์ไทย - เปรู 
 ประธานวุฒิสภา รับย่ืนเร่ืองแสดงเจตจำานงค์ขอเป็นผู้ริเร่ิมรวบรวมรายช่ือถอดถอน  
  กสทช. ทั้งคณะ จากตัวแทนรัฐวิสาหกิจไทย ๔๙  แห่ง 



ข่าวต่างประเทศ	 																																														 ๘๔	 		 	

	 อังกฤษ ออกกฎหมาย แต่งงานเพศเดียวกัน
 รัฐสภากรีซ  ลงมติผ่านร่างกฎหมายปลดลูกจ้างภาครัฐมากกว่าหมื่นคน
 “อาเบะ” คว้าชัยถล่มทลายตามคาด ครองอำานาจเบ็ดเสร็จ ๒ สภา
 ทำาเนียบขาว ค้านแผนยับยั้งการสอดแนมข้อมูลโทรศัพท์ของสำานักงานความมั่นคง
 ชาวคูเวต ใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ ๒ ในรอบ ๘ เดือน
 ฝ่ายค้านกัมพูชาขู่ชุมนุมประท้วงใหญ่ทั่วประเทศ
 สองขั้วกัมพูชาร่วมสอบทุจริตเลือกตั้ง
 ออสเตรเลียยุบสภากำาหนดวันเลือกตั้งแน่นอน ๗ กันยายน ๒๕๕๖
 จีนเล็งใช้กฎหมายลงโทษคนอ่านหนังสือน้อย
 “โอบามา” ประกาศปฏิรูปโครงการสอดแนมข้อมูลครั้งใหญ่
 มหาวิทยาลัยในฝร่ังเศสช้ี “ห้ามคลุมหน้าในระดับมหาวิทยาลัยเป็นความคิดท่ีใช้ไม่ได้”
 กัมพูชา ล้มเลิกความร่วมมือทางทหารกับสหรัฐ

คณะกรรมาธิการ
ผลการประชุมคณะกรรมาธิการ	 	 		 							 		 	 	 	๙๘  
 คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา
 คณะกรรมาธิการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา
  คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร
  คณะกรรมาธิการการปกครอง สภาผู้แทนราษฎร
 คณะกรรมาธิการการคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร
 คณะกรรมาธิการส่งเสริมราคาผลิตผลเกษตรกรรม สภาผู้แทนราษฎร
 คณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร
 คณะอนุกรรมาธิการกฎหมาย สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ด้านการกีฬา วุฒิสภา
 คณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่องการทุจริตและเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา
 คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้ซึ่งกระทำา   
  ความผิดเน่ืองจากการชุมนุมทางการเมืองการแสดงออกทางการเมืองของ ประชาชน   
  พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร
การดำาเนินงานของคณะกรรมาธิการ					 								 	 	 			๑๒๒  
 คณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร
 คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร
 คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร
 คณะกรรมาธิการส่งเสริมราคาผลิตผลเกษตรกรรม  สภาผู้แทนราษฎร



 คณะอนุกรรมาธิการเสริมสร้างธรรมาภิบาลด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
  สิ่งแวดล้อม วุฒิสภา
 คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภา
 คณะกรรมาธิการการพลังงาน วุฒิสภา         
 คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญและติดตามการบริหาร
  งบประมาณ วุฒิสภา
 คณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา 

เปิดโลกรัฐสภา	 																																																							 ๑๓๖	 		

	 สาธารณรัฐมาซิโดเนีย (Republic of Macedonia)    

ก้าวทันกฎหมาย	 																																																					 ๑๔๖

 กฎ ก.ร.

ภาพเก่าเล่าเรื่อง                 ๑๕๐	 		

	 สภาร่างรัฐธรรมนูญ

เรื่องน่ารู	้																																														 													 ๑๕๘

 การทำาประชาพิจารณ์
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รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ

จัดสร้างอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ

	 วันอังคารที่	 ๑๖	 กรกฎาคม	 ๒๕๕๖	 	 เวลา	 ๑๐.๓๐	 นาฬิกา	 ณ	 ห้องประชุม																		

กรรมาธิการ	 หมายเลข	 ๒๑๘	 นายเจริญ	 จรรย์โกมล	 รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	 คนท่ีหน่ึง																																																																																																																													

เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดสร้างอาคารเรียนสำาหรับโรงเรียนที่ขาดแคลน								

อาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ	 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	 สยามมกุฎราชกุมาร	 และสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	
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เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานกรรมการตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้าง

อาคารรัฐสภาแห่งใหม่

	 วันพฤหัสบดีที่	 ๑๘	 กรกฎาคม	 ๒๕๕๖	 เวลา	 ๐๙.๓๐	 นาฬิกา	 ณ	 ห้องประชุม																																																						

กรรมาธิการ	 หมายเลข	 ๓๑๐๑	 ชั้น	 ๑	 อาคารรัฐสภา	 ๓	 นายสุวิจักขณ์	 นาควัชระชัย	

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 ในฐานะประธานกรรมการตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้าง

อาคารรัฐสภาแห่งใหม่	 พร้อมอาคารประกอบ	 เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณา

กำาหนดค่าจ้างตัดต้นไม้ยืนต้นที่เป็นอุปสรรคต่อการดำาเนินงานของผู้รับจ้างในพื้นที่ก่อสร้าง

อาคารรัฐสภาแห่งใหม่
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คณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย - จีน เยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน

										 วันที่	 ๒๑	 กรกฎาคม	๒๕๕๖	 เวลา	๒๓.๕๐	นาฬิกา	 คณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพ

สมาชิกรัฐสภาไทย	-	จีน	 นำาโดย	 นายสุรพล	 เกียรติไชยากร	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ

ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย	 เดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน	 ระหว่างวันท่ี																																																																																

๒๑	-	๒๕	 กรกฎาคม	 ๒๕๕๖	 เพื่อกระชับสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างสมาชิกรัฐสภาไทยกับ

สมาชิกรัฐสภาสาธารณรัฐประชาชนจีน	
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สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแสดงตน

	

	 วันพฤหัสบดีที่	 ๒๕	กรกฎาคม	๒๕๕๖	 เวลา	๐๙.๓๐	นาฬิกา	ณ	บริเวณห้องโถง																	

ชั้นล่าง	อาคารรัฐสภา	๑		นายแทนคุณ		จิตต์อิสระ	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	กรุงเทพมหานคร												

พรรคประชาธิปัตย์	 ได้เข้าแสดงตนต่อสำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 ภายหลังจากที่																																																																																																																										

คณะกรรมการการเลือกต้ังรับรองผลการเลือกต้ังซ่อมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	เขตดอนเมือง

												



11

	

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง ให้การรับรองเอกอัครราชทูตรัฐอิสราเอล

	 วันพฤหัสบดีที่	๒๕	กรกฎาคม	๒๕๕๖	เวลา	๑๐.๓๐	นาฬิกา	ณ	ห้องรับรอง	ชั้น	๒	

อาคารรัฐสภา	๑	นายเจริญ	 จรรย์โกมล	รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	คนที่หนึ่ง	ให้การรับรอง

นายซีมอน	 โรเดด	 เอกอัครราชทูตรัฐอิสราเอล	 ประจำาประเทศไทย	 เนื่องในโอกาสเข้ารับ

ตำาแหน่งใหม่	
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รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ 

“บุคคลดีเด่นในสายตาช่างภาพสื่อมวลชน ประจำาปี ๒๕๕๖”

	

	 วันพฤหัสบดีที่	 ๒๕	 กรกฎาคม	๒๕๕๖	 เวลา	 ๑๖.๐๐	 นาฬิกา	ณ	 โรงแรมโซฟิเทล																	

เซ็นทารา	 แกรนด์	 กรุงเทพมหานคร	 นายวิสุทธ์ิ	 ไชยณรุณ	 รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	 คนท่ีสอง	

รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ	 “บุคคลดีเด่นในสายตาช่างภาพสื่อมวลชน	 ประจำาปี	 ๒๕๕๖”	

จาก	 นายนิวัฒน์ธำารง	 บุญทรงไพศาล	 รองนายกรัฐมนตรี	 และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์					

เป็นตัวแทนนายกรัฐมนตรี	ในงานภาพข่าวสื่อมวลชนยอดเยี่ยมครั้งที่	๑๗	
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ประธานรัฐสภา ร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการก่อสร้างอาคารฝึกอาชีพ

	 วันศุกร์ที่	๒๖	กรกฎาคม	๒๕๕๖	เวลา	๐๘.๐๐	นาฬิกา	ณ	มูลนิธิประชานุเคราะห์													

ในพระบรมราชูปถัมภ์	 นายสมศักดิ์	 เกียรติสุรนนท์	 ประธานรัฐสภาและประธานสภา

ผู้แทนราษฎร	 ร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการก่อสร้างอาคารฝึกอาชีพ	 และ

ที่พักนักเรียน	 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์	๓๙	๔๐	และ	๔๑	ระหว่างรัฐสภา	กองทัพบก	และ

มูลนิธิการประชานุเคราะห์		ในพระบรมราชูปถัมภ์	
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รัฐสภา เป็นเจ้าภาพเลี้ยงละศีลอด

	

	 วันศุกร์ที่	 ๒๖	 กรกฎาคม	 ๒๕๕๖	 เวลา	 ๑๘.๑๐	 นาฬิกา	 ณ	 อาคารรัฐสภา	 ๑																				

นายสมศักดิ์	 เกียรติสุรนนท์	 ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร	 พร้อมด้วย	

นายวิสุทธิ์	 ไชยณรุณ	รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	 คนที่สอง	 เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงละศีลอด	

เนื่องในเดือนรอมฎอน	ประจำาปีฮิจเราะห์	ศักราช	๑๔๓๔		
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ประธานรัฐสภา เป็นประธานในพิธีบวงสรวงประกอบพิธีตอกเสาเข็มสร้าง

อาคารรัฐสภาแห่งใหม่

	 วันเสาร์ท่ี	๒๗	กรกฎาคม	๒๕๕๖	เวลา	๐๗.๕๙	นาฬิกา	นายสมศักด์ิ		เกียรติสุรนนท์	

ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร	 เป็นประธานในพิธีบวงสรวง	 (ยัญพิธี-ยัชนพิธี)									

บูชาฤกษ์	 เบิกแม่พระธรณี	 เจริญพระพุทธชัยมงคล	 ขอพระพร	 ขอพรชัยมงคลประกอบพิธี

ตอกเสาเข็มสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่	 ในท่ีดินราชพัสดุ	 แปลงหมายเลขทะเบียนท่ี	 กท.	๓๐๔๙	

ถนนทหาร	(เกียกกาย)	เขตดุสิต	กรุงเทพมหานคร	
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ประธานรัฐสภา ลงนามถวายพระพรในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ

	

	 วันอาทิตย์ท่ี	๒๘	กรกฎาคม	๒๕๕๖	เวลา	๑๕.๓๐	นาฬิกา	ณ	พระบรมมหาราชวัง										

นายสมศักดิ์	 เกียรติสุรนนท์	 ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร	 ลงนามถวาย

พระพรในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา	สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	สยามมกุฎราชกุมาร
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เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำาเนินการจัดสร้าง

แบบจำาลองอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ทองคำาเฉลิมพระเกียรติฯ

	 วันจันทร์ที่	๒๙	กรกฎาคม	๒๕๕๖	เวลา	๑๓.๓๐	นาฬิกา	ณ	ห้องประชุมกรรมาธิการ	

หมายเลข	๓๗๐๑	ช้ัน	๗	อาคารรัฐสภา	๓	นายสุวิจักขณ์		นาควัชระชัย	เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร									

เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำาเนินการจัดสร้างแบบจำาลองอาคารรัฐสภาแห่งใหม่																																																																																																							

ทองคำาเฉลิมพระเกียรติ	สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	สยามมกุฎราชกุมาร
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ผู้นำาฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร รับกระเช้าผลไม้เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด

	 วันพฤหัสบดีท่ี	๑	สิงหาคม	๒๕๕๖	เวลา	๐๙.๓๐	นาฬิกา	ณ	ห้องรับรอง	ช้ัน	๒	

อาคารรัฐสภา	 ๑	นายอภิสิทธ์ิ	 	 เวชชาชีวะ	 ผู้นำาฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร	 รับกระเช้าผลไม้																																																																																																																		

จากนายสุวิจักขณ์	 นาควัชระชัย	 เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 พร้อมด้วยข้าราชการ																					

ชั้นผู้ใหญ่ของสำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด
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	 จากนั้น	เวลา	๑๐.๐๐	นาฬิกา	ณ	ห้องทำางานผู้นำาฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร	

ชั้น	 ๓	 อาคารรัฐสภา	 ๑	 นายวิสุทธิ์	 ไชยณรุณ	 รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	 คนที่สอง	

มอบดอกไม้ 	 แก่นายอภิสิทธิ์ 	 เวชชาชีวะ	 ผู้นำ าฝ่ายค้านในสภาผู้ แทนราษฎร	

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด
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ประธานรัฐสภารับหนังสือคัดค้านร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมฯ 

และร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความปรองดองฯ

	 วันพฤหัสบดีที่	 ๑	 สิงหาคม	๒๕๕๖	 เวลา	๑๐.๓๐	นาฬิกา	ณ	บริเวณห้องโถง														

ชั้นล่าง	 อาคารรัฐสภา	 ๑	 นายสมศักดิ์	 เกียรติสุรนนท์	 ประธานรัฐสภาและประธาน

สภาผู้แทนราษฎร	 รับหนังสือคัดค้านร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้ซ่ึงกระทำาความผิด																							

เน่ืองจากการชุมนุมทางการเมือง	 การแสดงออกทางการเมืองของประชาชน	 พ.ศ.	 ....	 และ

ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความปรองดองแห่งชาติ	 พ.ศ.	 ....	 จากนายอุทัย	 พิมพ์ใจชน	

อดีตประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร
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ประธานรัฐสภาเป็นประธานในพิธีการส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา

แบบหน้าจอสัมผัส (IPAD)

	 วันพฤหัสบดีที่	 ๑	สิงหาคม	๒๕๕๖	 เวลา	๑๓.๓๐	นาฬิกา	ณ	บริเวณห้องโถง																																																																																																																		

ชั้นล่าง	 อาคารรัฐสภา	 ๑	 นายสมศักดิ์	 เกียรติสุรนนท์	 ประธานรัฐสภาและประธาน															

สภาผู้แทนราษฎร	 เป็นประธานในพิธีการส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาแบบหน้าจอ

สัมผัส	 (IPAD)	สำาหรับสมาชิกรัฐสภา	เพื่อนำาเทคโนโลยีต่าง	ๆ	มาสนับสนุนการดำาเนินงาน

ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
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รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง เป็นประธานการประชุม 

คณะกรรมการการศึกษาความเป็นไปได้การจัดตั้งรัฐสภาจังหวัด

	 วันอังคารท่ี	๖	 สิงหาคม	๒๕๕๖	เวลา	๑๐.๐๐	นาฬิกา	ณ	ห้องประชุมกรรมาธิการ	๒๒๐	

ชั้น	 ๒	 อาคารรัฐสภา	 ๒	 นายวิสุทธิ์	 ไชยณรุณ	 รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	 คนที่สอง	

เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาความเป็นไปได้การจัดตั้งรัฐสภาจังหวัด
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ประธานรัฐสภาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อผู้เคยเป็น

สมาชิกรัฐสภา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖

	 วันพุธท่ี	๗	สิงหาคม	๒๕๕๖	เวลา	๑๐.๐๐	นาฬิกา	ณ	ห้องประชุมกรรมาธิการ	๒																																																																																																														

ชั้น	 ๓	 อาคารรัฐสภา	 ๑	 นายสมศักดิ์	 เกียรติสุรนนท์	 ประธานรัฐสภาและประธาน

สภาผู้แทนราษฎร	 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนเพ่ือผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา									

ครั้งที่	๑/๒๕๕๖



24

ประธานรัฐสภาให้การรับรองเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน

	 วันพุธที่	๗	สิงหาคม	๒๕๕๖	เวลา	๑๑.๓๐	นาฬิกา	ณ	ห้องรับรอง	ชั้น	๒	อาคาร

รัฐสภา	 ๑	 นายสมศักดิ์	 เกียรติสุรนนท์	 ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร	

ให้การรับรอง	 H.E.	 Mr.	 Guan	 Mu	 เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำา

ประเทศไทย	เนื่องในโอกาสครบวาระการปฏิบัติหน้าที่ประจำาประเทศไทย	
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รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง เป็นประธานในการประชุมร่วมระหว่าง

วิปฝ่ายค้านและวิปรัฐบาล

	 วันอังคารที่	 ๑๓	 สิงหาคม	 ๒๕๕๖	 เวลา	 ๑๓.๓๐	 นาฬิกา	 ณ	 ห้องประชุม																																																																																																																																		

ชั้น	๓	อาคารรัฐสภา	๑	นายเจริญ	 	 จรรย์โกมล	 รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	คนที่หนึ่ง	

เป็นประธานในการประชุมร่วมระหว่างวิปฝ่ายค้านและวิปรัฐบาล	 เพ่ือหาข้อตกลงร่วมกัน																																																																																																																								

ในการประชุมสภา	 เพ่ือพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ	

พ.ศ.	๒๕๕๗
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ประธานรัฐสภาให้การรับรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียว 

จากสาธารณรัฐประชาชนจีน

	 วันพุธที่	 ๑๔	 สิงหาคม	 ๒๕๕๖	 เวลา	 ๑๓.๔๐	 นาฬิกา	ณ	 ห้องรับรอง	 ชั้น	 ๒	

อาคารรัฐสภา	๑	นายสมศักดิ์		เกียรติสุรนนท์	ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร	

ให้การรับรอง	ศาสตราจารย์	เจีย		อี้หมิน	อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียว	จากสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน



พระราชกฤษฎีกา

เรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญทั่วไป

พ.ศ. ๒๕๕๖

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

เป็นปีที่ ๖๘ ในรัชกาลปัจจุบัน

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ

ให้ประกาศว่า

 โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้บัญญัติให้ปีหนึ่งมีสมัยประชุม

สามัญทั่วไป และสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ โดยให้ถือวันที่มีการเรียกประชุมรัฐสภา

เพื่อให้สมาชิกได้มาประชุมเป็นครั้งแรกเป็นวันเริ่มสมัยประชุมสามัญทั่วไป และเนื่องจาก

ได้มีพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้มีการเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อให้

สมาชิกได้มาประชุมเป็นครั้งแรกในวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงสมควรเรียกประชุม

รัฐสภาสมัยประชุมสามัญทั่วไปสำาหรับปี ๒๕๕๖ ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

ตามความในมาตรา ๑๒๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

 อาศัยอำานาจตามความในมาตรา ๑๒๘ และมาตรา ๑๘๗ ของรัฐธรรมนูญ                          

แห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุม

รัฐสภาสมัยประชุมสามัญทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๖ ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

       ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

         นายกรัฐมนตรี 
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สรุปผลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๓

ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญทั่วไป)

	 ท่ีรัฐสภา	วันพฤหัสบดีท่ี	๑	สิงหาคม	พุทธศักราช	๒๕๕๖	มีการประชุมสภาผู้แทน

ราษฎร	 ชุดท่ี	๒๔	ปีท่ี	๓	คร้ังท่ี	๑	(สมัยสามัญท่ัวไป)	โดยมีนายสมศักด์ิ		เกียรติสุรนนท์	ประธาน	

สภาผู้แทนราษฎร	ปฏิบัติหน้าที่ประธานการประชุม		เริ่มประชุมเวลา	๑๐.๑๖	นาฬิกา

	 เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว	นายสมศักดิ์	เกียรติสุรนนท์	ประธานสภาผู้แทนราษฎร	

ขึ้นบัลลังก์และกล่าวเปิดประชุม	 จากนั้นได้ให้เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 เชิญพระบรม

ราชโองการให้ที่ประชุมรับทราบ	รวม	๒	ฉบับ	คือ

	 ๑.	 พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ	 ประกาศพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุม

รัฐสภาสมัยประชุมสามัญทั่วไป	พ.ศ.	๒๕๕๖

	 ๒.	 พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ	 ประกาศให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็น

รัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี	คือ

	 	 ๑)	 ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี	ดังต่อไปนี้
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	 	 	 	 (๑)	 ร้อยตำารวจเอก	เฉลิม	อยู่บำารุง	 รองนายกรัฐมนตรี

	 	 	 	 (๒)	 นายพงศ์เทพ	 เทพกาญจนา	 รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี	

	 	 	 	 	 	 ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

	 	 	 	 (๓)	 นายนิวัฒน์ธำารง	 บุญทรงไพศาล	 รัฐมนตรีประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี

	 	 	 	 (๔)	 นางสาวศันสนีย์	นาคพงศ์		 รัฐมนตรีประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี

	 	 	 	 (๕)	 พลอากาศเอก	สุกำาพล	สุวรรณทัต	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

	 	 	 	 (๖)	 นายสันติ	พร้อมพัฒน์		 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนา	

	 	 	 	 	 	 สังคมและความมั่นคงของมนุษย์

	 	 	 	 (๗)	 นายยุทธพงศ์	 จรัสเสถียร	 	 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง	 	

	 	 	 	 	 	 เกษตรและสหกรณ์

	 	 	 	 (๘)	 นายประเสริฐ	จันทรรวงทอง		 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

	 	 	 	 (๙)	 นายปรีชา	เร่งสมบูรณ์สุข		 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง	 	

	 	 	 	 	 	 ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

	 	 	 (๑๐)	 นายบุญทรง	เตริยาภิรมย์		 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

	 	 	 (๑๑)	 พลตำารวจโท	ชัจจ์	กุลดิลก		 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง	 	

	 	 	 	 	 	 มหาดไทย

	 	 	 (๑๒)	 พลตำารวจเอก	ประชา	พรหมนอก	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

	 	 	 (๑๓)	 นายเผดิมชัย	สะสมทรัพย์		 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

	 	 	 (๑๔)	 นายวรวัจน์	เอื้ออภิญญกุล		 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง	 	

	 	 	 	 	 	 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

	 	 	 (๑๕)	 นายชลน่าน	ศรีแก้ว		 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง	 	

	 	 	 	 	 	 สาธารณสุข

	 	 	 (๑๖)	 นายฐานิสร์	เทียนทอง		 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง	 	

	 	 	 	 	 	 อุตสาหกรรม

	 	 ๒)		 ให้แต่งตั้งรัฐมนตรี	ดังต่อไปนี้

	 	 	 	 (๑)	 นายนิวัฒน์ธำารง	 บุญทรงไพศาล	 เป็นรองนายกรัฐมนตรีและ	 	

	 	 	 	 	 	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
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	 	 	 	 (๒)	 พลตำารวจเอก	ประชา	พรหมนอก		เป็นรองนายกรัฐมนตรี

	 	 	 	 (๓)	 นายพงศ์เทพ	เทพกาญจนา		 เป็นรองนายกรัฐมนตรี

	 	 	 	 (๔)	 นายสันติ	พร้อมพัฒน์		 เป็นรัฐมนตรีประจำาสำานักนายก	

	 	 	 	 	 	 รัฐมนตรี

	 	 	 	 (๕)	 นางสาวยิ่งลักษณ์	ชินวัตร		 เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวง	 	

	 	 	 	 	 	 กลาโหมอีกตำาแหน่งหนึ่ง

	 	 	 	 (๖)	 พลเอก	ยุทธศักด์ิ	ศศิประภา		 เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง	

	 	 	 	 	 	 กลาโหม

	 	 	 	 (๗)	 นางเบญจา	หลุยเจริญ		 เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง	

	 	 	 	 	 	 การคลัง

	 	 	 	 (๘)	 นางปวีณา	หงสกุล		 เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ	

	 	 	 	 	 	 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของ	

	 	 	 	 	 	 มนุษย์

	 	 	 	 (๙)	 นายวราเทพ	รัตนากร		 เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง	

	 	 	 	 	 	 เกษตรและสหกรณ์อีกตำาแหน่งหน่ึง

	 	 	 (๑๐)	 นายพ้อง	ชีวานันท์		 เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง	

	 	 	 	 	 	 คมนาคม

	 	 	 (๑๑)	 นายวิเชษฐ์	เกษมทองศรี		 เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวง	 	

	 	 	 	 	 	 ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม

	 	 	 (๑๒)	 นายยรรยง	พวงราช		 เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง	

	 	 	 	 	 	 พาณิชย์

	 	 	 (๑๓)	 นายวิสาร	เตชะธีราวัฒน์		 เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง	

	 	 	 	 	 	 มหาดไทย

	 	 	 (๑๔)	 นายชัยเกษม	นิติสิริ		 เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวง	 	

	 	 	 	 	 	 ยุติธรรม

	 	 	 (๑๕)	 ร้อยตำารวจเอก	เฉลิม	อยู่บำารุง		 เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

	 	 	 (๑๖)	 นายพีรพันธุ์	พาลุสุข		 เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวง	 	

	 	 	 	 	 	 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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	 	 	 (๑๗)	 นายจาตุรนต์	ฉายแสง		 เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวง	 	

	 	 	 	 	 	 ศึกษาธิการ

	 	 	 (๑๘)	นายสรวงศ์	เทียนทอง		 เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง	

	 	 	 	 	 	 สาธารณสุข

	 ทั้งนี้	ตั้งแต่วันที่	๓๐	มิถุนายน	๒๕๕๖	เป็นต้นไป

	 ที่ประชุมรับทราบ

	 ต่อจากนั้น	ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องต่าง	ๆ

ดังนี้

	 ๑.	 การส่งมอบเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพาหน้าจอสัมผัส	(IPAD)	 พร้อมบริการ																																																																																																															

เครือข่าย	3G	ให้แก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

	 ๒.	 สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง	 ตามมาตรา	 ๑๐๖	 (๓)

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	คือ	นายนิพนธ์	บุญญามณี	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	

แบบบัญชีรายชื่อ	พรรคประชาธิปัตย์	ขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	ตั้งแต่

วันที่	๑๔	มิถุนายน	๒๕๕๖	และประกาศสภาผู้แทนราษฎร	ลงวันที่	๑๔	มิถุนายน	๒๕๕๖	

เรื่องให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำาดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิก

สภาผู้แทนราษฎรแทนตำาแหน่งที่ว่าง	 คือ	 นายไชยวัฒน์	 ไตรยสุนันท์	 ผู้สมัครเป็นสมาชิก

สภาผู้แทนราษฎร	แบบบัญชีรายช่ือ	ลำาดับท่ี	๕๐	พรรคประชาธิปัตย์	แทน	นายนิพนธ์	บุญญามณี

	 ๓.	 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 ลงวันที่	 ๑๖	 กรกฎาคม	 ๒๕๕๖															

เรื่อง	 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง	 ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้ง																																																																																																							

คือ	 นายแทนคุณ	 จิตต์อิสระ	 ผู้สมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 เขตเลือกตั้งที่	 ๑๒	

กรุงเทพมหานคร	พรรคประชาธิปัตย์

	 ท่ีประชุมรับทราบ	 และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้กล่าวนำาสมาชิก																										

สภาผู้แทนราษฎรดังกล่าวปฏิญาณตนต่อที่ประชุมก่อนเข้ารับหน้าที่	 ตามมาตรา	 ๑๒๓											

ของรัฐธรรมนูญฯ	ดังนั้น	ปัจจุบันจึงมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	จำานวน	๕๐๐	คน

	 ๔.	 การช่วยเหลือครอบครัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งถึงแก่อนิจกรรม										

โดยได้ให้ความช่วยเหลือครอบครัวของ	พลตรี	สนั่น	ขจรประศาสน์

	 ที่ประชุมรับทราบ
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	 ต่อมา	ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม

สภาผู้แทนราษฎร	ชุดที่	๒๔	ปีที่	๑	(สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	จำานวน	๒	ครั้ง	คือ

	 ครั้งที่	๓๘	เป็นพิเศษ	วันพุธที่	๑๓	มิถุนายน	๒๕๕๕

	 ครั้งที่	๓๙	เป็นพิเศษ	วันพฤหัสบดีที่	๑๔	มิถุนายน	๒๕๕๕

	 และรายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร	 ชุดที่	 ๒๔	ปีที่	 ๒	 (สมัยสามัญทั่วไป)	

จำานวน	๕	ครั้ง	คือ

	 ครั้งที่	๑	เป็นพิเศษ	วันพุธที่	๑	สิงหาคม	๒๕๕๕

	 ครั้งที่	๒	วันพุธที่	๘	สิงหาคม	๒๕๕๕

	 ครั้งที่	๓	วันพฤหัสบดีที่	๙	สิงหาคม	๒๕๕๕

	 ครั้งที่	๔	วันพุธที่	๑๕	สิงหาคม	๒๕๕๕

	 ครั้งที่	๕	วันพฤหัสบดีที่	๑๖	และวันศุกร์ที่	๑๗	สิงหาคม	๒๕๕๕

	 ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมทั้ง	๗	ครั้งดังกล่าว

	 จากนั้น	ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ดำาเนินการประชุมตามระเบียบวาระกระทู้

ถามสด	ตามลำาดับ	คือ

	 ๑.	 กระทู้ถาม	 ของ	 นายสาธิต	 ปิตุ เตชะ	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร																													

จังหวัดระยอง	พรรคประชาธิปัตย์	เรื่อง	มาตรการการควบคุมสถานการณ์น้ำามันรั่ว	ในทะเล

จังหวัดระยอง	 ถาม	 นายกรัฐมนตรี	 ซึ่ง	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน	 (นายพงษ์ศักดิ์																

รักตพงศ์ไพศาล)	 และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม																																																																																																																						

(นายวิเชษฐ์	เกษมทองศรี)	ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

	 ๒.	 กระทู้ถาม	 ของ	 นายจิรายุ	 ห่วงทรัพย์	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	

กรุงเทพมหานคร	พรรคเพื่อไทย	เรื่อง	การชุมนุมของประชาชนภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญ	

โดยรองนายกรัฐมนตรี	 (พลตำารวจเอก	 ประชา	 พรหมนอก)	 เป็นผู้ตอบ	 โดยในระหว่าง

การพิจารณากระทู้ถามน้ี	รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนท่ีหน่ึงได้ผลัดเปล่ียนปฏิบัติหน้าท่ี

	 ๓.	 กระทู้ถาม	 ของ	 นายบุญจง	 วงศ์ไตรรัตน์	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร													

จังหวัดนครราชสีมา	พรรคภูมิใจไทย	เรื่อง	งบประมาณเพื่อสงเคราะห์ค่าทำาศพตามประเพณี	

ตามประกาศสำานักนายกรัฐมนตรี	พ.ศ.	๒๕๔๖	ถาม	นายกรัฐมนตรี	ซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงมหาดไทย	(นายประชา	ประสพดี)	ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ
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	 ต่อจากนั้น	 ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ระเบียบวาระกระทู้ถามทั่วไป	ตามลำาดับ	คือ

	 ๑.	 กระทู้ถาม	 ของ	 นายวิวัฒน์ชัย	 โหตระไวศยะ	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	

จังหวัดศรีสะเกษ	 พรรคเพื่อไทย	 เรื่อง	 การพัฒนาฟื้นฟูบูรณะแหล่งน้ำาต่าง	 ๆ	 ในจังหวัด

ศรีสะเกษ	 ถาม	 นายกรัฐมนตรี	 ซึ่ง	 รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์	(นายยุคล	ลิ้มแหลมทอง)	ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

	 ๒.	 กระทู้ถาม	 ของ	 นางกุสุมาลวตี	 ศิริโกมุท	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร																

จังหวัดมหาสารคาม	พรรคเพ่ือไทย	เร่ือง	การดูแลแก้ไขปัญหาช้างในประเทศไทยอย่างเป็นระบบ

และมีมาตรฐานตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้																			

สูญพันธุ์	 (ไซเตส)	 โดย	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	

(นายวิเชษฐ์	เกษมทองศรี)	เป็นผู้ตอบ

	 ๓.	 กระทู้ถาม	 ของ	 นายวัชระ	 เพชรทอง	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร																																																																																																																	

แบบบัญชีรายชื่อ	 พรรคประชาธิปัตย์	 เรื่อง	 ความไม่เป็นธรรมในการให้ความช่วยเหลือ

เยียวยาประชาชนของรัฐบาล	 ถาม	 นายกรัฐมนตรี	 ซึ่ง	 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง

มหาดไทย	(นายประชา		ประสพดี)	ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

	 ต่อจากนั้น	 ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้ปรึกษาที่ประชุมเพื่อขอให้		

นำาระเบียบวาระท่ี	 ๗	 เร่ืองอ่ืน	 ๆ	 ข้ึนมาพิจารณาก่อน	 ซ่ึงท่ีประชุมเห็นชอบ	 คือ	 การแต่งต้ัง

คณะกรรมการกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา	 ตามมาตรา	 ๘	 ของพระราชบัญญัติ

กองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา	พ.ศ.	2556	

	 ที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้งกรรมการฯ	ในส่วนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	จำานวน	

๕	คน	ตามสัดส่วนพรรคการเมือง	และในส่วนของผู้เคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	จำานวน	

๓	คน	ตามลำาดับ	คือ

	 ๑.	 นายนพคุณ		รัฐไผท	 ๒.	 นายศักดา		คงเพชร

	 ๓.	 นายอุดมเดช		รัตนเสถียร	 ๔.	 นายปรีชา		มุสิกุล

	 ๕.	 นายอภิชาต		การิกาญจน์	 ๖.	 นายวันมูหะมัดนอร์		มะทา

	 ๗.	 นายอดิศร		เพียงเกษ	 ๘.	 นายชาญชัย		อัสระเสนารักษ์

	 เลิกประชุมเวลา	๑๓.๕๓	นาฬิกา
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การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๓

ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญทั่วไป)

	 ที่รัฐสภา	 วันพุธที่	 ๗	 สิงหาคม	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๖	 มีการประชุมสภาผู้แทน

ราษฎร	ชุดท่ี	๒๔	ปีท่ี	๓	คร้ังท่ี	๒	(สมัยสามัญท่ัวไป)	โดยมีนายสมศักด์ิ		เกียรติสุรนนท์	ประธาน

สภาผู้แทนราษฎร	ปฏิบัติหน้าที่ประธานการประชุม	เริ่มประชุมเวลา	๑๓.๐๓	นาฬิกา

	 เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว	นายสมศักดิ์	เกียรติสุรนนท์	ประธานสภาผู้แทนราษฎร	

ขึ้นบัลลังก์และกล่าวเปิดประชุม	 จากนั้นได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระเรื่องที่								

ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อน	 คือ	 ร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้ซึ่ง

กระทำาความผิดเนื่องจากการชุมนุมทางการเมือง	การแสดงออกทางการเมืองของประชาชน	

พ.ศ.	....	ซึ่ง	นายวรชัย	เหมะ	กับคณะ	เป็นผู้เสนอ	(ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบ

ให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนลำาดับที่	๑)

	 เมื่อผู้เสนอได้แถลงหลักการและเหตุผล	มีสมาชิกฯ	อภิปราย	โดยมีประธานสภา

ผู้แทนราษฎรและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรทั้งสองได้ผลัดเปลี่ยนกันดำาเนินการประชุม	

ภายหลังสมาชิกฯ	 อภิปรายจนได้เวลาพอสมควรแล้ว	 ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้สั่งเลื่อน

การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไปในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป

	 ก่อนเลิกประชุม	 ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้แจ้งเรื่องงดการประชุมสภาผู้แทน

ราษฎร	ชุดที่	๒๔	ปีที่	๓	ครั้งที่	๓	 (สมัยสามัญทั่วไป)	 วันพฤหัสบดีที่	๘	สิงหาคม	๒๕๕๖	

และได้นัดประชุมสภาผู้แทนราษฎร	 ชุดท่ี	๒๔	ปีท่ี	๓	คร้ังท่ี	๓	 (สมัยสามัญท่ัวไป)	 วันพฤหัสบดีท่ี	

๘	 สิงหาคม	 ๒๕๕๖	 เวลา	 ๑๐.๐๐	 นาฬิกา	 เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม

แก่ผู้ซึ่งกระทำาความผิดเนื่องจากการชุมนุมทางการเมือง	 การแสดงออกทางการเมืองของ

ประชาชน	พ.ศ.	....

	 เลิกประชุมเวลา	๒๒.๓๙	นาฬิกา
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การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๓

ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญทั่วไป)

	 ที่รัฐสภา	 วันพฤหัสบดีที่	 ๘	 สิงหาคม	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๖	 มีการประชุม																					

สภาผู้แทนราษฎร	 ชุดท่ี	๒๔	 ปีท่ี	๓	คร้ังท่ี	๓	 (สมัยสามัญท่ัวไป)	 โดยมีนายสมศักด์ิ	 	 เกียรติสุรนนท์	

ประธานสภาผู้แทนราษฎร	ปฏิบัติหน้าท่ีประธานการประชุม	เร่ิมประชุมเวลา	๑๐.๕๓	นาฬิกา

	 เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว	 นายวิสุทธิ์	 ไชยณรุณ	 รองประธานสภาผู้แทนราษฎร

คนที่สอง	 ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาผู้แทนราษฎร	 ขึ้นบัลลังก์และกล่าวเปิดประชุม	

จากนั้นได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมา										

พิจารณาก่อน	 คือ	 ร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้ซึ่งกระทำาความผิดเนื่องจาก

การชุมนุมทางการเมือง	การแสดงออกทางการเมืองของประชาชน	พ.ศ.	....	ซ่ึง	นายวรชัย	เหมะ	

กับคณะ	 เป็นผู้เสนอ	 (ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อน

ลำาดับท่ี	๑)	โดยเป็นการพิจารณาต่อจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร	ชุดท่ี	๒๔	ปีท่ี	๓	คร้ังท่ี	๒																																																																																																																							

(สมัยสามัญทั่วไป)	 วันพุธที่	 ๗	 สิงหาคม	 ๒๕๕๖	 มีสมาชิกฯ	 อภิปราย	 โดยมีรองประธาน

สภาผู้แทนราษฎรทั้งสอง	ได้ผลัดเปลี่ยนกันดำาเนินการประชุม	ที่ประชุมได้ลงมติในวาระที่	๑				

รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้	 และมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ	 จำานวน	

๓๕	คน	เพื่อพิจารณา	คณะกรรมาธิการฯ	ประกอบด้วย

	 	๑.	 นายนิพนธ์	ฮะกีมี		 	 ๒.	 นายวิศิษฏ์	วิศิษฏ์สรอรรถ

	 	๓.	 พลเอก	สนธิ	บุญยรัตกลิน		 	 ๔.	 นายสามารถ	แก้วมีชัย

	 	๕.		นายประยุทธ์	ศิริพานิชย์		 	 ๖.	 นายชวลิต	วิชยสุทธิ์

	 	๗.		นายครูมานิตย์	สังข์พุ่ม		 	 ๘.	 นายพิเชษฐ์	เชื้อเมืองพาน

	 	๙.		นายสงวน	พงษ์มณี		 ๑๐.	 พันตำารวจเอก	ณรัชต์	เศวตนันทน์

	 ๑๑.		นายวรชัย	เหมะ		 ๑๒.	 นายสุนัย	จุลพงศธร

	 ๑๓.		นายสุชาติ	ลายน้ำาเงิน		 ๑๔.	 นายเชิดชัย	ตันติศิรินทร์

	 ๑๕.		นายขจิตร	ชัยนิคม		 ๑๖.	 นายสุทิน	คลังแสง

	 ๑๗.		นายประสิทธิ์	ชัยวิรัตนะ		 ๑๘.	 นายพิชิต	ชื่นบาน
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	 ๑๙.	 นายจิรายุ	ห่วงทรัพย์		 ๒๐.	 นายวิชาญ	มีนชัยนันท์

	 ๒๑.		นายอภิสิทธิ์	เวชชาชีวะ		 ๒๒.	 นายแก้วสรร	อติโพธิ

	 ๒๓.		นายวัชระ	เพชรทอง		 ๒๔.		นายถาวร	เสนเนียม

	 ๒๕.		นายนิพิฏฐ์	อินทรสมบัติ		 ๒๖.		นายวิรัช	ร่มเย็น

	 ๒๗.		นางรัชฎาภรณ์	แก้วสนิท		 ๒๘.		นายอรรถวิชช์	สุวรรณภักดี

	 ๒๙.		นายธนา	ชีรวินิจ		 ๓๐.		นายบุญยอด	สุขถิ่นไทย

	 ๓๑.		นายบุญจง	วงศ์ไตรรัตน์		 ๓๒.		นายศุภชัย	ใจสมุทร

	 ๓๓.		นายชาดา	ไทยเศรษฐ์		 ๓๔.		นายประสาท	ตันประเสริฐ

	 ๓๕.		นายรณเทพ	อนุวัฒน์

	 กำาหนดการแปรญัตติภายใน	๗	วัน

	 เลิกประชุมเวลา	๑๖.๔๗	นาฬิกา

สรุปผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

 

 รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ จำานวน ๑ ฉบับ คือ

	 -	 ร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้ซึ่ งกระทำาความผิดเนื่องจาก																					

การชุมนุมทางการเมือง	การแสดงออกทางการเมืองของประชาชน	พ.ศ.	....
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การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๓

ครั้งที่ ๔ (สมัยสามัญทั่วไป)

	 ที่รัฐสภา	วันพุธที่	๑๔	สิงหาคม	พุทธศักราช	 ๒๕๕๖	การประชุมสภาผู้แทนราษฎร	

ชุดที่	๒๔	ปีที่	๓	ครั้งที่	๔	(สมัยสามัญทั่วไป)	โดยมีนายสมศักดิ์		เกียรติสุรนนท์	ประธานสภา

ผู้แทนราษฎร	ปฏิบัติหน้าที่ประธานการประชุม	เริ่มประชุมเวลา	๐๙.๔๑	นาฬิกา

	 เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว	นายสมศักดิ์	เกียรติสุรนนท์	ประธานสภาผู้แทนราษฎร																									

ขึ้นบัลลังก์และกล่าวเปิดประชุม	 จากนั้นได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องการถ่ายทอด										

การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๗					

ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว	 นอกจากมีการถ่ายทอดทางสถานีวิทยุ

กระจายเสียงแห่งประเทศไทย	 และสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาตามปกติแล้ว	 ประธาน

สภาผู้แทนราษฎรได้อนุญาตให้มีการถ่ายทอดการประชุมทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่ง

ประเทศไทย	 จนกว่าการพิจารณาจะแล้วเสร็จ	 ตามข้อบังคับฯ	 ข้อ	 ๑๑	 วรรคสอง	 ทั้งนี้

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยของดถ่ายทอดการประชุม	 ในระหว่างเวลา	 ๒๐.๐๐	 –	

๒๐.๓๐	นาฬิกา	เพื่อถ่ายทอดข่าวในพระราชสำานัก

	 ที่ประชุมรับทราบ

	 ต่อจากนั้น	ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระ

ที่	๔	เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว	คือ	ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย																				

ประจำาปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๗	 ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว	

(ในระเบียบวาระที่	๔)

	 ที่ประชุมได้พิจารณาในวาระที่	 ๒	 โดยเริ่มต้นพิจารณาตั้งแต่ชื่อร่าง	 คำาปรารภ	

แล้วเรียงตามลำาดับมาตรา	 โดยมีประธานสภาผู้แทนราษฎรและรองประธานสภาผู้แทน

ราษฎรทั้งสองได้ผลัดเปลี่ยนกันดำาเนินการประชุม	 ที่ประชุมได้พิจารณาจนจบมาตรา ๓            

งบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗	 รองประธานสภาผู้แทนราษฎร

คนที่สองได้สั่งพักการประชุมเวลา	๐๑.๔๐	นาฬิกา	ของวันพฤหัสบดีที่	๑๕	สิงหาคม	๒๕๕๖	

และนัดประชุมต่อในเวลา	๐๙.๐๐	นาฬิกา
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	 เมื่อถึงเวลา	๐๙.๑๘	นาฬิกา	รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	คนที่สอง	ได้ดำาเนิน

การประชุมต่อ	 จากนั้นที่ประชุมได้พิจารณาต่อในมาตรา ๔ งบกลาง	 โดยมีประธาน	

สภาผู้แทนราษฎรและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรทั้งสองได้ผลัดเปลี่ยนกันดำาเนินการ

ประชุม	 ที่ประชุมได้พิจารณาจนจบมาตรา ๙ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	 ประธาน

สภาผู้แทนราษฎรได้สั่งพักการประชุมเวลา	๐๐.๑๕	นาฬิกา	ของวันศุกร์ที่	๑๖	สิงหาคม	๒๕๕๖	

และนัดประชุมต่อในเวลา	๐๙.๐๐	นาฬิกา

	 เมื่อถึงเวลา	๐๙.๑๐	นาฬิกา	รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	คนที่สอง	ได้ดำาเนิน

การประชุมต่อ	 จากน้ันท่ีประชุมได้พิจารณาต่อในมาตรา ๑๐ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความม่ันคงของมนุษย์	 โดยมีรองประธานสภาผู้แทนราษฎรท้ังสองได้ผลัดเปล่ียนกันดำาเนิน

การประชุม	ที่ประชุมได้พิจารณาจนถึงมาตรา ๑๘ กระทรวงยุติธรรม จากนั้นรองประธาน									

สภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่ง	 ได้สั่งเลื่อนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไป				

ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรสัปดาห์ต่อไป

	 เลิกประชุมเวลา	๑๐.๔๒	นาฬิกา	ของวันเสาร์ที่	๑๗	สิงหาคม	๒๕๕๖
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สรุปผลการประชุมวุฒิสภา

การประชุมวุฒิสภา

ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญทั่วไป) เป็นพิเศษ

	 ท่ีรัฐสภา	วันศุกร์ท่ี	๒	สิงหาคม	พุทธศักราช	๒๕๕๖	การประชุมวุฒิสภา	คร้ังท่ี	๑																																																																																																																																				

(สมัยสามัญทั่วไป)	 เป็นพิ เศษ	 โดยมีนายนิคม	 ไวยรัชพานิช	 ประธานวุฒิสภา															

ปฏิบัติหน้าที่ประธานการประชุม	เริ่มประชุมเวลา	๑๐.๐๕	นาฬิกา

	 เมื่อสมาชิกฯ	มาครบองค์ประชุมแล้ว	นายนิคม		ไวยรัชพานิช	ประธานวุฒิสภา	

และนายอนันต์		อริยะชัยพาณิชย์		รองประธานวุฒิสภา	คนที่สอง	ขึ้นบัลลังก์

	 ประธานวุฒิสภาได้กล่าวเปิดประชุม	 และได้ดำาเนินการให้ที่ประชุมพิจารณา

เรื่องตามระเบียบวาระเรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม	ตามลำาดับ	ดังนี้	

	 ๑.	 รับทราบพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ	 ประกาศพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุม

รัฐสภาสมัยประชุมสามัญทั่วไป	พ.ศ.	๒๕๕๖	ทั้งนี้	ตั้งแต่วันที่	๑	สิงหาคม	๒๕๕๖	เป็นต้นไป

	 ที่ประชุมรับทราบ

	 ๒.	 รับทราบพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ	 ประกาศให้รัฐมนตรีพ้นจาก

ความเป็นรัฐมนตรี	และแต่งตั้งรัฐมนตรี	ดังต่อไปนี้
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	 	 (๑)	 ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี	ดังนี้

	 	 	 ร้อยตำารวจเอก	เฉลิม		อยู่บำารุง		 รองนายกรัฐมนตรี	

	 	 	 	 	 พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

	 	 	 นายพงศ์เทพ		เทพกาญจนา			 รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี		

	 	 	 	 	 ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ		 	

	 	 	 	 	 พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี	

	 	 	 นายนิวัฒน์ธำารง		บุญทรงไพศาล		รัฐมนตรีประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี		

	 	 	 	 	 พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

	 	 	 นางสาวศันสนีย์		นาคพงศ์			 รัฐมนตรีประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี		

	 	 	 	 	 พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

	 	 	 พลอากาศเอก	สุกำาพล	สุวรรณทัต		 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม		

	 	 	 	 	 พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

	 	 	 นายสันติ		พร้อมพัฒน์		 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนา	

	 	 	 	 	 สังคมและความมั่นคงของมนุษย์		

	 	 	 	 	 พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี	

	 	 	 นายยุทธพงศ์		จรัสเสถียร		 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร		

	 	 	 	 	 และสหกรณ์	

	 	 	 	 	 พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

	 	 	 นายประเสริฐ		จันทรรวงทอง		 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม		

	 	 	 	 	 พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

	 	 	 นายปรีชา		เร่งสมบูรณ์สุข		 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง	 	

	 	 	 	 	 ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม		

	 	 	 	 	 พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี	

	 	 	 นายบุญทรง		เตริยาภิรมย์			 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์		

	 	 	 	 	 พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

	 	 	 พลตำารวจเอก	ประชา	พรหมนอก		 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม		

	 	 	 	 	 พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
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	 	 	 นายเผดิมชัย		สะสมทรัพย์		 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน		

	 	 	 	 	 พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

	 	 	 นายวรวัจน์		เอื้ออภิญญกุล		 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง	 	

	 	 	 	 	 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	

	 	 	 	 	 พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

	 	 	 นายชลน่าน		ศรีแก้ว		 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง	 	

	 	 	 	 	 สาธารณสุข	

	 	 	 	 	 พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

	 	 	 นายฐานิสร์		เทียนทอง		 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง	 	

	 	 	 	 	 อุตสาหกรรม	

	 	 	 	 	 พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

	 	 (๒)	 ให้แต่งตั้งรัฐมนตรี	ดังต่อไปนี้

	 	 	 นายนิวัฒน์ธำารง		บุญทรงไพศาล	 เป็นรองนายกรัฐมนตรีและ	 	

	 	 	 	 	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

	 	 	 พลตำารวจเอก	ประชา		พรหมนอก	 เป็นรองนายกรัฐมนตรี

	 	 	 นายพงศ์เทพ		เทพกาญจนา	 เป็นรองนายกรัฐมนตรี

	 	 	 นายสันติ		พร้อมพัฒน์	 เป็นรัฐมนตรีประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี

	 	 	 นางสาวยิ่งลักษณ์		ชินวัตร	 เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม		

	 	 	 	 	 อีกตำาแหน่งหนึ่ง	

	 	 	 พลเอก	ยุทธศักดิ์		ศศิประภา		 เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม	

	 	 	 นางเบญจา		หลุยเจริญ		 เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

	 	 	 นางปวีณา		หงสกุล			 เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ	

	 	 	 	 	 พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์

	 	 	 นายวราเทพ		รัตนากร		 เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง	

	 	 	 	 	 เกษตรและสหกรณ์	อีกตำาแหน่งหน่ึง	

	 	 	 นางพ้อง		ชีวานันท์		 เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง	

	 	 	 	 	 คมนาคม
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	 	 	 นายวิเชษฐ์	 เกษมทองศรี	 เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวง	 	

	 	 	 	 	 ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

	 	 	 นายยรรยง		พวงราช		 เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง	

	 	 	 	 	 พาณิชย์

	 	 	 นายวิสาร		เตชะธีราวัฒน์		 เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง	

	 	 	 	 	 มหาดไทย

	 	 	 นายชัยเกษม		นิติสิริ		 เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

	 	 	 ร้อยตำารวจเอก	เฉลิม		อยู่บำารุง		 เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

	 	 	 นายพีรพันธุ์		พาลุสุข		 เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวง	 	

	 	 	 	 	 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

	 	 	 นายจาตุรนต์		ฉายแสง		 เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวง	 	

	 	 	 	 	 ศึกษาธิการ

	 	 	 นายสรวงศ์		เทียนทอง		 เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง	

	 	 	 	 	 สาธารณสุข

	 ทั้งนี้	ตั้งแต่วันที่	๓๐	มิถุนายน	๒๕๕๖	เป็นต้นไป	

	 ที่ประชุมรับทราบ

	 ต่อมา	 ได้มีสมาชิกฯ	 เสนอญัตติขอให้เลื่อนเรื่องตามระเบียบวาระเรื่องอื่น	 ๆ		

และเรื่องด่วนขึ้นมาพิจารณาก่อน	 ที่ประชุมมีมติเป็นชอบ	 ประธานวุมิสภาจึงดำาเนินการให้	

ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระเรื่องอื่น	ๆ	ตามลำาดับ	ดังนี้	

	 ๑.	 ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการศึกษา	แทนตำาแหน่งที่ว่าง	ที่ประชุม

มีมติให้ตั้ง	นายวิทวัส		บุญญสถิตย์	เป็นกรรมาธิการ	แทนตำาแหน่งที่ว่าง

	 ๒.	 ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการกีฬา	 แทนตำาแหน่งที่ว่าง	 ที่ประชุม			

มีมติให้ตั้งนายอโณทัย		ฤทธิปัญญาวงศ์	เป็นกรรมาธิการ	แทนตำาแหน่งที่ว่าง	

	 ๓.	 ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราช

บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๗	แทนตำาแหน่งที่ว่าง	ที่ประชุม

มีมติให้ตั้ง	นายชัยภัทร		เศรษฐยุกานนท์	เป็นกรรมาธิการ	แทนตำาแหน่งที่ว่าง		
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	 ๔.	 เลือกคณะกรรมการกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐมนตรีในสัดส่วน													

ของวุฒิสภาตามมาตรา	 ๘	 (๔)	 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐมนตรี													

พ.ศ.	๒๕๕๖	 มีผลบังคับใช้แล้วต้ังแต่วันท่ี	๒๓	พฤษภาคม	๒๕๕๖	เป็นต้นมา	ซ่ึงในมาตรา	๘	

แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวบัญญัติให้มีคณะกรรมการกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา	

ประกอบด้วย	 ประธานรัฐสภาเป็นประธานกรรมการ	 รองประธานรัฐสภาเป็นรองประธาน

กรรมการ	 กรรมการโดยตำาแหน่ง	 จำานวน	 ๔	 ตำาแหน่ง	 และกรรมการซึ่งประธานรัฐสภา

แต่งตั้งตามมติของแต่ละสภาอีก	 ๑๓	 คน	 ได้แก่	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 จำานวน	 ๕	 คน	

ตามจำานวนหรือสัดส่วนของแต่ละพรรคการเมือง	สมาชิกวุฒิสภา	จำานวน	๓	คน	ผู้เคยเป็น

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	จำานวน	๗	คน	และผู้เคยเป็นสมาชิกวุฒิสภา	จำานวน	๒	คน	

	 ทั้งนี้	 ที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา	 ครั้งที่	 ๑๙/๒๕๕๖																		

วันพุธที่	๓๑	กรกฎาคม	๒๕๕๖	ได้พิจารณา	เรื่อง	การได้มาซึ่งกรรมการกองทุนฯ	ในสัดส่วน

ที่วุฒิสภาจะต้องเลือก	 จำานวน	 ๕	 คน	 คือ	 สมาชิกวุฒิสภาที่ดำารงตำาแหน่งอยู่ในปัจจุบัน	

จำานวน	๓	คน	และผู้เคยเป็นสมาชิกวุฒิสภา	จำานวน	๒	คน	

	 ดังนั้น	 การเลือกคณะกรรมการกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา	 ในสัดส่วน

ของวุฒิสภา	จำานวน	๕	คน	ประกอบด้วย	

	 ก.	 สมาชิกวุฒิสภาท่ีดำารงตำาแหน่งอยู่ในปัจจุบัน	 ซ่ึงท่ีประชุมวุฒิสภามีมติเห็นชอบ

ให้เป็นกรรมการกองทุนฯ	จำานวน	๓	คน	ดังนี้	

	 	 ๑)	 นายดิเรก  ถึงฝั่ง สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดนนทบุรี

	 	 	 (ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภาเห็นสมควรให้เสนอช่ือ)	

	 	 ๒)		นายพีระ  มานะทัศน์  สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดลำาปาง

	 	 ๓)		พลเอก รัชกฤต  กาญจนวัฒน์ สมาชิกวุฒิสภาสรรหาจากภาคอ่ืน ๆ

	 	 	 (ลำาดับ	๒	และ	๓	ที่ประชุมวุฒิสภาใช้วิธีการจับสลากโดยเลือกรายชื่อ

ท่ีสมาชิกฯ	เสนอจากสมาชิกวุฒิสภาท่ีมาจากการเลือกต้ัง	๑	คน	และท่ีมาจากการสรรหา	๑	คน	

ตามลำาดับ)	

	 ข.	 ผู้เคยเป็นสมาชิกวุฒิสภา	ซึ่งที่ประชุมวุฒิสภามีมติเห็นชอบให้เป็นกรรมการ

กองทุนฯ	จำานวน	๒	คน	ดังนี้
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	 	 ๑)	 นายจำานงค์  สวมประคำา อดีตสมาชิกวุฒิสภา

	 	 	 (ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภาเห็นสมควรให้เสนอช่ือ)

	 	 ๒)	 นายวรินทร์  เทียมจรัส อดีตสมาชิกวุฒิสภา

	 	 	 นอกจากนั้น	 องค์ประกอบของคระกรรมการกองทุนโดยตำาแหน่งตาม

มาตรา	๘	(๓)	ในส่วนของประธานคณะกรรมาธิการที่มีอำานาจหน้าที่เกี่ยวกับกิจการวุฒิสภา

เป็นกรรมการกองทุนฯ	 โดยตำาแหน่งนั้น	ประธานวุฒิสภาในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ

วิสามัญกิจการวุฒิสภา	 จึงมอบหมายให้	 รองศาสตราจารย์ทัศนา บุญทอง	 รองประธาน

คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา	คนที่หนึ่ง	เป็นกรรมการกองทุนฯ	โดยตำาแหน่ง	

	 จากนั้น	 ประธานของที่ประชุมได้ดำาเนินการให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตาม

ระเบียบวาระเรื่องด่่วน	 คือ	 ร่างพระราชบัญญัติกำาหนดวิทยฐานะผู้สำาเร็จวิชาการทหาร	

(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว	เป็นการพิจารณาต่อจาก

การประชุมวุฒิสภา	 ครั้งที่	 ๑	 (สมัยวิสามัญ)	 เป็นพิเศษ	 วันศุกร์ที่	 ๓๑	 พฤษภาคม	 ๒๕๕๖	

ในมาตรา	 ๑๐/๒	 ขอมาตรา	 ๘	 แล้วพิจารณาเรียงตามลำาดับมาตราจนจบร่าง	 และลงมติ

ในวาระที่สามให้แก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว	 และมีมติเห็นด้วยกับข้อสังเกต

ของคณะกรรมาธิการฯ	เพื่อส่งไปยังคณะรัฐมนตรีพิจารณาดำาเนินการต่อไป	

	 ต่อจากนั้น	 ประธานวุฒิสภาได้ดำาเนินการให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตาม

ระเบียบวาระเรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมตามลำาดับ	ดังนี้	

	 ๑.	 รับทราบผลการดำาเนินการของคณะรัฐมนตรีตามรายงานการพิจารณา

ศึกษาของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ	การพาณิชย์และอุตสาหกรรม	เรื่อง	การส่งเสริมเกษตร

แปรรูปในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	:	กรณีข้าว

	 ๒.	 รับทราบผลการดำาเนินการของคณะรัฐมนตรีตามรายงานพิจารณาศึกษา

ของคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญและติดตามการบริหารงบประมาณ	

วุฒิสภา	 เรื่อง	 การพิจารณาศึกษา	 ตรวจสอบและติดตามการบริหารงบประมาณของ

กระทรวงกลาโหม	ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๔

	 	 ที่ประชุมรับทราบผลการดำาเนินการของคณะรัฐมนตรีตามรายงาน										

พร้อมข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ	ทั้งข้อ	๑	และข้อ	๒	
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	 ๓.	 รับทราบผลการดำา เนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสั ง เกตของ																				

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติรถยนต์	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	(ปรับปรุง

ประเภทของหน่วยงานราชการที่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียม	 และภาษีประจำาปีและนิรโทษ

กรรมค่าธรรมเนียมและภาษีประจำาปีค้างชำาระของหน่วยงานราชการ)	 พิจารณาร่างพระราช

บัญญัติการขนส่งทางบก	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 (ปรับปรุงน้ำาหนักของรถที่ใช้ในการประกอบ

การขนส่งส่วนบุคคล)	

	 ๔.	 รับทราบผลการดำา เนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสั ง เกตของ																					

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	

(ฉบับท่ี	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 และร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน

และการก่อการร้าย	พ.ศ.	....

	 	 ที่ประชุมรับทราบผลการดำาเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตและ	

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ	ทั้งข้อ	๓	และ	๔	

	 ๕.	 รับทราบ	 เรื่อง	 ขยายเวลาการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ

พิจารณาศึกษาปัญหาและแนวทางการปฏิรูประบบการบริหารจัดการสลากในประเทศไทย	

ออกไปอีก	 ๓๐	 วัน	 นับแต่วันที่	 ๓	 สิงหาคม	 ๒๕๕๖	 เนื่องจากเป็นการขอขยายเวลานอก

สมัยประชุมประธานวุฒิสภาจึงอนุญาตให้ขยายเวลาออกไปได้ตามข้อบังคับฯ	ข้อ	๙๗	วรรคสอง	

	 	 ที่ประชุมรับทราบ

	 ๖.	 รับทราบรายงานการโอนงบประมาณรายจ่าย	 ตามรัฐธรรมนูญ																	

แห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	มาตรา	๑๖๙	วรรคสาม	ประจำาปีงบประมาณ	

พ.ศ.	 ๒๕๕๕	 (๑	 ตุลาคม	 ๒๕๕๔	 -	 ๓๑	 มีนาคม	 ๒๕๕๕)	 ตามมาตรา	 ๑๖๙		 วรรคสาม																												

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 เนื่องจากผู้แทนหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้มา

ตอบชี้แจงต่อที่ประชุมติดภารกิจสำาคัญไม่สามารถมาตอบชี้แจงได้	 จึงขอเลื่อนการรับทราบ

ออกไปก่อน

	 	 ที่ประชุมมีมติให้เลื่อนการรับทราบรายงานฯ	นี้ออกไปก่อน	

	 ๗.	 รับทราบ	เร่ือง	ขยายเวลาการดำาเนินการตรวจสอบคำาร้องขอ	ของนายจุรินทร์		

ลักษณวิศิษฏ์	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและคณะ	จำานวน	๑๓๓	คน	เพื่อให้วุฒิสภาถอดถอน

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอื่นรวม	 ๓๕	 คน	 ออกจากตำาแหน่ง	 เมื่อวันที่	 ๒	 กรกฎาคม	
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๒๕๕๖	โดยขอขยายเวลาออกไปอีก	๓๐	วัน	นับแต่วันที่	๗	กรกฎาคม	๒๕๕๖	และจะสิ้นสุด

ลงในวันที่	๑๕	สิงหาคม	๒๕๕๖	

	 	 ตามข้อบังคับฯ	ข้อ	๑๑๓	วรรคหน่ึง	ประกอบกับระเบียบวุฒิสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์

และวิธีการดำาเนินการตรวจสอบและการพิจารณาคำาร้องขอให้ถอดถอนผู้ดำารงตำาแหน่ง

ตามมาตรา	๒๗๐	ของรัฐธรรมนูญฯ	ออกจากตำาแหน่ง	ข้อ	๑๘	วรรคหน่ึง	และวรรคสาม	กำาหนด

ให้ประธานวุฒิสภาดำาเนินการตรวจสอบและพิจารณาว่าคำาร้องถูกต้องครบถ้วน	 ตามมาตรา	 ๖๒										

แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	

พ.ศ.	๒๕๔๒	หรือไม่	และส่งเร่ืองให้คณะกรรมการ	ป.ป.ช.	ดำาเนินการไต่สวนภายใน	๒๕	วัน	

นับแต่วันที่ได้รับร้องขอ	ซึ่งกำาหนดระยะเวลา	๑๕	วัน	ดังกล่าว	ได้ครบกำาหนดเมื่อวันที่	๑๖						

กรกฎาคม	 ๒๕๕๖	 แต่เนื่องจากมีประเด็นปัญหาเกี่ยวกับข้อกฎหมาย	 ทำาให้ไม่สามารถ

ส่งเร่ืองให้คณะกรรมการ	ป.ป.ช.	ดำาเนินการไต่สวนได้ทันตามระยะเวลาท่ีกำาหนดไว้ในข้อบังคับฯ

	 	 ที่ประชุมรับทราบ

	 ๘.	 รับทราบ	 เรื่อง	 ขยายเวลาการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ

ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการปัญหาราคายางพาราตกต่ำาและแนวทางการส่งเสริม

การพัฒนายางพาราท้ังระบบ	ออกไปอีก	๙๐	วัน	นับแต่วันท่ี	๓	สิงหาคม	๒๕๕๖	ซ่ึงเป็นการขอ

ขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาครั้งที่	๒	เนื่องจากเป็นการขอขยายเวลานอกสมัยประชุม	

ประธานวุฒิสภาจึงอนุญาตให้ขยายเวลาออกไปได้ตามข้อบังคับฯ	ข้อ	๙๗	วรรคสอง	

	 	 ที่ประชุมรับทราบ

	 ๙.	 รับทราบ	เรื่อง	รายงานการไต่สวนข้อเท็จจริงกรณีประธานวุฒิสภาส่งคำาร้อง																																																																																																																														

ขอให้ถอดถอนนายอภิสิทธิ์		เวชชาชีวะ	นายกรัฐมนตรี	ออกจากตำาแนห่ง	เนื่องจากใช้อำานาจ							

หน้าที่แทรกแซงหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่จัดเก็บภาษีและองค์กร	 ในกระบวนการยุติธรรม

ที่ดำาเนินคดีอาญากับบริษัท	ฟิลลิป	มอร์ริส	 (ไทยแลนด์)	 จำากัด	ฐานสำาแดงราคานำาเข้าบุหรี่

เป็นเท็จเพ่ือหลีกเล่ียงภาษีศุลกากรในการนำาเข้าบุหร่ีจากประเทศฟิลิปปินส์	 ทำาให้ทางราชการ

ได้รับความเสียหายสูญเสียรายได้จากการจัดเก็บภาษีเป็นเงิน	 ๖๘,๘๘๑,๓๙๔,๒๗๘.๖๙	บาท	

(หกหมื่นแปดพันแปดร้อยแปดสิบเอ็ดล้านสามแสนเก้าเหมื่นสี่พันสองร้อยเจ็ดสิบแปดบาท								

หกสิบเก้าสตางค์)	 อันเป็นการกระทำาขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนุญหรือกฎหมาย	

โดยคณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ว่าจากการไต่สวนข้อเท็จจริงไม่

ปรากฏข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่จะฟังได้ว่า	 นายอภิสิทธิ์	 เวชชาชีวะ	 เมื่อครั้งดำารง
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ตำาแหน่งนายกรัฐมนตรีได้ใช้อำานาจหน้าท่ีแทรกแซงหน่วยงานของรัฐตามท่ีมีการการกล่าวหา

ข้อกล่าวหาไม่มีมูลให้ข้อกล่าวหาตกไป

	 	 ที่ประชุมรับทราบ

	 ๑๐.	รับทราบรายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคง

ภายในราชอาณาจักร	 พ.ศ.	 ๒๕๕๑	 เรื่อง	 สรุปการดำาเนินการในพื้นที่ปรากฏเหตุการณ์

อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร	 ในเขตพระนคร	 ป้อมปราบศัตรูพ่ายและ

ดุสิต	กรุงเทพมหานคร	ในระหว่างวันที่	๒๒	พฤศจิกายน	-	๓๐	พฤศจิกายน	๒๕๕๕	ตามมาตรา	

๑๕	วรรคสอง	แห่งพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร	พ.ศ.	๒๕๕๑	

โดยมีสมาชิกฯ	อภิปรายซักถามรวมท้ังแสดงความคิดเห็น	และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน	

(ร้อยตำารวจเอก	เฉลิม		อยู่บำารุง)	เป็นผู้ตอบชี้แจงต่อที่ประชุม

	 	 ที่ประชุมรับทราบ

	 ในระหว่างการพิจารณาเรื่องดังกล่าว	 ประธานวุฒิสภาและรองประธาน

วุฒิสภา	คนที่หนึ่ง	ได้ผลัดเปลี่ยนกันทำาหน้าที่ประธานของที่ประชุม

	 ๑๑.	รับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุนเพื่อส่งเสริม													

การอนุรักษ์พลังงานสำาหรับปีส้ินสุดวันท่ี	๓๐	กันยายน	๒๕๕๔	และ	๒๕๕๓	ตามมาตรา	๓๔/๒	

แห่งพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	 พ.ศ.	 ๒๕๓๕	 เน่ืองจากผู้แทนหน่วยงาน		

ที่ได้รับมอบหมายให้มาตอบชี้แจงต่อที่ประชุมติดภารกิจสำาคัญ	 ไม่สามารถมาตอบชี้แจงได้	

จึงขอเลื่อนการพิจารณาออกไปก่อน	

	 	 ที่ประชุมมีมติให้เลื่อนการรับทราบรายงานฯ	ออกไปก่อน	

	 จากนั้น	 ประธานวุฒิสภาได้ดำาเนินการให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตาม

ระเบียบวาระรับรองรายงานการประชุมวุฒิสภา	ดังนี้	

	 ครั้งที่	 	 ๘	 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	วันอังคารที่	๒๒	มกราคม	๒๕๕๖

	 ครั้งที่	 	 ๙		 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	วันจันทร์ที่	๒๘	มกราคม	๒๕๕๖

	 ครั้งที่	 ๑๐	 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	วันจันทร์ที่	๔	กุมภาพันธ์	๒๕๕๖

	 ครั้งที่		๑๑		 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	วันจันทร์ที่	๑๑	กุมภาพันธ์	๒๕๕๖	และ

	 ครั้งที่		๑๒		 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	วันจันทร์ที่	๑๘	กุมภาพันธ์	๒๕๕๖

	 ซึ่งที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมทั้งห้าครั้งดังกล่าว
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	 ต่อจากนั้น	 ประธานของที่ประชุมได้ดำาเนินการให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องที่												

คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว	ดังนี้

	 ๑.	 รายงานการพิจารณาศึกษา	เรื่อง	“การแก้ไขปัญหาผลไม้ราคาตกต่ำาซ้ำาซาก”																																																																																																																														

ซึ่งคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ	การพาณิชย์และอุตสาหกรรมพิจารณาเสร็จแล้ว	(ระเบียบวาระ

ที่	 ๔.๑)	 หลังจากคณะกรรมาธิการฯ	 แถลงรายงาน	 และมีสมาชิกฯ	 อภิปรายซักถามรวมทั้ง																	

แสดงความคิดเห็นแล้วที่ประชุมได้มีมติเห็นด้วยกับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมาธิการฯ	เพื่อส่งไปยังคณะรัฐมนตรีประกอบการพิจารณาดำาเนินการต่อไป

	 ๒.	 รายงานการพิจารณาศึกษา	 เรื่อง	 การส่งเสริมเกษตรแปรรูปในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ	 :	 กรณีมันสำาปะหลัง	 ซึ่งคระกรรมาธิการเศรษฐกิจ	 การพาณิชย์และ

อุตสาหกรรมพิจารณาเสร็จแล้ว	 (ระเบียบวาระที่	 ๔.๒)	 หลังจากคณะกรรมาธิการฯ	 แถลง

รายงานและมีสมาชิกฯ	 อภิปรายซักถามรวมทั้งแสดงความคิดเห็นแล้ว	 ที่ประชุมได้มีมติ

เห็นด้วยกับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ	 เพื่อส่งไปยังคณะรัฐมนตรี

ประกอบการพิจารณาดำาเนินการต่อไป

	 ๓.	 รายงานการพิจารณาศึกษา	 เรื่อง	 ธรรมาภิบาลในการแต่งตั้งโยกย้าย	 :	

ศึกษากรณีกระทรวงมหาดไทย	 ซึ่งคณะกรรมาธิการศึกษา	 ตรวจสอบเรื่องการทุจริตและ

เสริมสร้างธรรมาภิบาลพิจารณาเสร็จแล้ว	(ระเบียบวาระที่	๔.๓)	หลังจากคณะกรรมาธิการฯ	

แถลงรายงาน	และมีสมาชิกอภิปรายซักถามรวมทั้งแสดงความคิดเห็นแล้ว	ที่ประชุมได้มีมติ

ให้เลื่อนการพิจารณารายงานฯ	ออกไปก่อน	

	 ๔.	 รายงานการพิจารณาศึกษา	 เรื่อง	 ธรรมาภิบาลในระบบพลังงาน	 ภาค	 ๓	

“ส่วนแบ่งรายได้ของรัฐจากสัมปทานปิโตรเลียม”	 ซึ่งคณะกรรมาธิการศึกษา	 ตรวจสอบเรื่อง											

การทุจริตและเสริมสร้างธรรมาธิบาลพิจารณาเสร็จแล้ว	 (ระเบีบวาระที่	 ๔.๔)	 หลังจาก

คณะกรรมาธิการฯ	แถลงรายงาน	และมีสมาชิกฯ	อภิปรายซักถามรวมท้ังแสดงความคิดเห็นแล้ว

ที่ประชุมได้มีมติเห็นด้วยกับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ	 เพื่อส่งไปยัง

คณะรัฐมนตรีประกอบการพิจารณาดำาเนินการต่อไป	

	 ๕.	 รายงานการพิจารณาศึกษาติดตามการบังคับใช้กฎหมายและมาตรการ

เก่ียวกับการพิทักษ์สถาบันพระมหากษัตริย์	 ซ่ึงคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาติดตามการบังคับ

ใช้กฎหมายและมาตรการเกี่ยวกับการพิทักษ์สถาบันพระมหากษัตริย์พิจารณาเสร็จแล้ว	
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(ระเบียบวาระที่	๔.๕)	หลังจากคณะกรรมาธิการฯ	แถลงรายงานในส่วนที่	๑	ซึ่งเป็นรายงาน

เปิดเผยแล้ว	 ประธานของที่ประชุมได้ดำาเนินการประชุมลับตามที่คณะกรรมาธิการร้องขอ

เพื่อพิจารณารายงานในส่วนที่	๒	ซึ่งเป็นรายงานลับ	หลังจากสมาชิกฯ	อภิปรายซักถามและ

แสดงความคิดเห็นแล้ว	ประธานของที่ประชุมได้ดำาเนินการประชุมโดยเปิดเผย	และที่ประชุม

ได้มีมติเห็นด้วยกับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ	ทั้งในส่วนของรายงาน

เปิดเผยและรายงานลับ	เพื่อส่งไปยังคณะรัฐมนตรีประกอบการพิจารณาดำานินการต่อไป

	 ๖.	 รางานการประชุมลับวุฒิสภา	 คร้ังท่ี	 ๑๔	 (สมัยสามัญท่ัวไป)	 วันจันทร์ท่ี										

๑	 ตุลาคม	 ๒๕๕๕	 เรื่อง	 ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้รับได้รับการเสนอชื่อให้ดำารงตำาแหน่ง

กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	 ตามมาตรา	 ๒๔๖	 ของรัฐธรรมนูญ	

ประกอบมาตรา	 ๗	 (๒)	 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	 (ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๔	ซึ่งคณะกรรมาธิการ

วิสามัญกิจการวุฒิสภาพิจารณาเสร็จแล้ว	(ระเบียบวาระที่	๔.๖)

	 ๗.	 รายงานการประชุมลับวุฒิสภา	 ครั้งที่	 ๒๓	 (สมัยสามัญทั่วไป)	 วันจันทร์ที่													

๑๒	 พฤศจิกายน	 ๒๕๕๕	 เรื่อง	 พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้																																																																																																																						

ดำารงตำาแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	มาตรา	๒๕๑	

ของรัฐธรรมนูญซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภาพิจารณาเสร็จแล้ว	(ระเบียบวาระ

ที่	๔.๗)

	 ๘.		 รายงานการประชุมลับวุฒิสภา	 คร้ังที	 ๕	 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	 วันจันทร์ท่ี	

๑๔	 มกราคม	 ๒๕๕๖	 เรื่อง	 พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลที่สามควรได้รับการเสนอชื่อ

ให้เป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	 ตามมาตรา	 ๕	 แห่งพระราช							

บัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	 พ.ศ.	 ๒๕๕๑	

ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภาพิจารณาเสร็จแล้ว	(ระเบียบวาระที่	๔.๘)

	 อนึ่ง	 ที่ประชุมได้มีมติให้เลื่อนการพิจารณารายงานการประชุมลับวุฒิสภา	

ตามระเบียบวาระที่	๔.๖	-	๔.๘	ออกไปก่อน



51

	 ๙.	 รายงานการพิจารณาศึกษาระบบโทรทัศน์วงจรปิดเพื่อความปลอดภัยของ

บ้านเมือง	 ซึ่งคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี	 การสื่อสารและโทรคมนาคม

พิจารณาเสร็จแล้ว	 (ระเบียบวาระที่	 ๔.๙)	 หลังจากคณะกรรมาธิการฯ	 แถลงรายงาน	 และ

มีสมาชิกฯ	 อภิปรายซักถามรวมทั้งแสดงความคิดเห็นแล้ว	 ที่ประชุมได้มีมติเห็นด้วยกับ							

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ	 เพื่อส่งไปยังคณะรัฐมนตรีประกอบการ

พิจารณาดำาเนินการต่อไป

	 หลังจากนั้น	 ประธานของที่ประชุมได้สั่งให้เลื่อนเรื่องตามระเบียบวาระเรื่องที่

คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว	ลำาดับที่	๔.๑๐	 -	ลำาดับที่	๔.๑๗	 เรื่องที่พิจารณา	และ

เรื่องที่เสนอใหม่ไปพิจารณาในการประชุมวุฒิสภาครั้งต่อไป

	 เลิกประชุมเวลา	๑๖.๕๐	นาฬิกา

สรุปผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

	 ให้แก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญำติ	จำานวน	๑	ฉบับ	คือ

	 -	 ร่างพระราชบัญญัติกำาหนดวิทยฐานะผู้สำาเร็จวิชาการทหาร	 (ฉบับที่	 ..)				

พ.ศ.	....
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การประชุมวุฒิสภา 

ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญทั่วไป)

	 ที่รัฐสภา	เมื่อวันจันทร์ที่	๕	สิงหาคม	พุทธศักราช	๒๕๕๖	มีการประชุมวุฒิสภา	

ครั้งที่	 ๒	 (สมัยสามัญทั่วไป)	 โดยมีนายนิคม	 	 ไวยรัชพานิช	 ประธานวุฒิสภา	 ปฏิบัติหน้าที่

ประธานการประชุม	เริ่มประชุมเวลา	๑๐.๓๐	นาฬิกา

	 เมื่อสมาชิกฯ	มาครบองค์ประชุมแล้ว	นายนิคม		ไวยรัชพานิช	ประธานวุฒิสภา	

และนายอนันต์		อริยะชัยพาณิชย์	รองประธานวุฒิสภา	คนที่สอง	ขึ้นบัลลังก์

	 ประธานวุฒิสภาได้กล่าวเปิดประชุมและได้ดำาเนินการให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่อง

ตามระเบียบวาระเรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม	ดังนี้

	 ๑.	 รับทราบรายงานการโอนงบประมาณรายจ่าย	 ตามรัฐธรรมนูญแห่ง												

ราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	ตามมาตรา	๑๖๙	วรรคสาม	ประจำาปีงบประมาณ	

พ.ศ.	๒๕๕๕	 (๑	ตุลาคม	๒๕๕๔	 -	๓๑	มีนาคม	๒๕๕๕)	ผู้ชี้แจงสำานักงบประมาณแจ้งว่า								

ติดภารกิจสำาคัญไม่สามารถมาตอบชี้แจงได้จึงขอเลื่อนการรับทราบออกไปก่อน

	 	 ที่ประชุมมีมติให้เลื่อนการรับทราบรายงานฯ	ออกไปก่อน

	 ๒.	 รับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุนเพื่อส่งเสริม																					

การอนุรักษ์พลังงาน	สำาหรับปีส้ินสุดวันท่ี	๓๐	กันยายน	๒๕๕๔	และ	๒๕๕๓	ตามมาตรา	๓๔/๒																			

แห่งพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	 พ.ศ.	 ๒๕๓๕	 แก้ไขเพิ่มเติม

โดยพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๐

	 	 ที่ประชุมรับทราบ

ทั้งนี้	ในการประชุมวุฒิสภาครั้งนี้	ไม่มีการบรรจุระเบียบวาระเรื่องรับรองรายงานการประชุม

และระเบียบวาระเรื่องกระทู้ถาม

	 ต่อมา	 รองศาสตราจารย์ประเสริฐ	 	 ชิตพงศ์	 ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ

ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการปัญหาราคายางพาราตกต่ำาและแนวทางการส่งเสริม						

การพัฒนายางพาราทั้งระบบได้เสนอต่อที่ประชุมเพื่อขอตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการ
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วิสามัญฯ	 แทนตำาแหน่งที่ว่าง	 ที่ประชุมเห็นชอบและมีมติให้ตั้งนายชรินทร์	 หาญสืบสาย	

เป็นกรรมาธิการวิสามัญฯ	แทนตำาแหน่งที่ว่าง

	 จากนั้น	 ประธานวุฒิสภาได้ดำาเนินการให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตาม

ระเบียบวาระเรื่องด่วน	ตามลำาดับ	ดังนี้

	 ๑.	 เลือกกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ	ตามมาตรา	๑๘	 (๔)	ประกอบมาตรา	๒๐																										

แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๓	 (เรื่องด่วนที่	 ๑)	

เมื่อประธานคณะกรรมาธิการเพื่อพิจารณาเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นสมควรเป็นกรรมการ

อัยการผู้ทรงคุณวุฒิได้เสนอรายงานของคณะกรรมาธิการฯ	 ในส่วนที่หนึ่ง	 ซึ่งเป็นรายงาน									

โดยเปิดเผยแล้ว	 ต่อจากนั้น	 ประธานของที่ประชุมได้ดำาเนินการประชุมลับตามที่

คณะกรรมาธิการฯ	ร้องขอ	ตามข้อบังคบการประชุมวุฒิสภา	พ.ศ.	๒๕๕๑	ข้อ	๑๐๘	เพ่ือพิจารณา

รายงานในส่วนที่สอง	 ซึ่งเป็นรายงานการประชุมลับ	 เมื่อที่ประชุมพิจารณารายงานในส่วน

ที่สองเสร็จแล้ว	 ประธานของที่ประชุมได้ดำาเนินการประชุมโดยเปิดเผย	 ซึ่งที่ประชุมได้

ออกเสียงลงคะแนนลับเพ่ือเลือกกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ	จำานวน	๒	คน	ผลการลงคะแนน

ปรากฏว่านายณัฐเมศร์ เรืองพิชัยพร และนายไพรัช วรปาณิ	 เป็นผู้ได้รับคะแนนสูงสุด

สองลำาดับแรกตามลำาดับ	 จึงถือว่าบุคคลทั้งสองเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการอัยการผู้ทรง

คุณวุฒิ

	 ๒.	 ร่างพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย	พ.ศ.	 ....	ซึ่งคณะกรรมาธิการ

วิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว	 (เรื่องด่วนที่	 ๒)	 ที่ประชุมได้พิจารณาในวาระที่สอง	 เริ่มต้นด้วย

ชื่อร่าง	คำาปรารภ	แล้วพิจารณาเรียงตามลำาดับมาตราจนจบร่าง	และได้ลงมติในวาระที่สาม	

ให้แก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว	 และมีมติเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของ

คณะกรรมาธิการฯ	เพื่อส่งไปยังคณะรัฐมนตรีประกอบการพิจารณาดำาเนินการต่อไป

	 ในระหว่างการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว	 ประธานวุฒิสภา															

รองประธานวุฒิสภา	คนท่ีหน่ึง	และรองประธานวุฒิสภา	คนท่ีสอง	ได้ผลัดเปล่ียนกันทำาหน้าท่ี

ประธานของที่ประชุม

	 เลิกประชุมเวลา	๑๙.๕๐	นาฬิกา
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สรุปผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

 ให้แก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติ จำานวน ๑ ฉบับ คือ

	 -	 ร่างพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย	พ.ศ.	....	
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นักวิชาการเพื่อประชาธิปไตยและสันติวิธี ทำาหนังสือเรียกร้อง พรรคเพื่อไทย 

เร่งแก้รัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๕๐  

               

 วันท่ี ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ นายเชิดชัย ตันติศิรินทร์ 

และ นายสัมภาษณ์ อัตถาวงค์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

พรรคเพื่อไทย เป็นตัวแทนรับหนังสือข้อเรียกร้องการแก้ไข

รัฐธรรมนูญ จาก นายวรพล พรหมิกบุตร นักวิชาการ 

เพื่อประชาธิปไตยและสันติวิธี ที่เรียกร้องไปยังหัวหน้าพรรค

เพื่อไทย กรรมการบริหารพรรคและสมาชิกพรรคเพื่อไทย 

นายเชิดชัย ตันติศิรินทร์
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โดยหนังสือระบุว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๕๐ มีบทบัญญัติหลายส่วนเป็นเงื่อนไข

สร้างความลำาเอียงและเป็นอุปสรรคต่อการทำางานของ

พรรคการเมือง รวมทั้งสร้างความยากลำาบากให้ประชาชน

ส่วนรวม อีกทั้ งขัดต่อหลักอำานาจอธิปไตยเป็นของ

ปวงชนชาวไทย จนก่อผลในการทำาลายและสร้างความเสียหาย

ต่อชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินท้ังของภาครัฐและเอกชน

อย่างกว้างขวาง ในช่วงเวลาเพียงไม่กี่ปีที่มีการบังคับใช้  

จึงขอเรียกร้องให้พรรคเพื่อไทย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา ผลักดัน                                                                                          

การแก้ไขรัฐธรรมนูญรวม ๔ ฉบับ ให้เสร็จภายในสมัยประชุมในเดือนสิงหาคมน้ี และเรียกร้องให้

พรรคเพื่อไทยแถลงความคืบหน้า เงื่อนไขอุปสรรค ให้ประชาชนรับทราบต่อไปด้วย 

ด้าน นายสัมภาษณ์ กล่าวภายหลังรับหนังสือว่า จะนำาหนังสือดังกล่าวไปยื่นต่อหัวหน้า

พรรคเพื่อไทย เพราะการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นนโยบายของพรรคตั้งแต่แรกอยู่แล้ว 

ซึ่งไม่น่าจะมีปัญหาอุปสรรคอะไร แต่ต้องเรียงลำาดับก่อนหลังในส่วนร่างพระราชบัญญัติ

อีกหลายฉบับที่จะเข้าสู่การพิจารณาด้วย โดยเฉพาะเรื่องงบประมาณเพราะสำาคัญต่อ

ความเป็นอยู่ของประชาชนและจำาเป็นต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ขณะที่                                                                                        

นายเชิดชัย กล่าวว่า ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญน่าจะพิจารณาได้ทันในสมัยประชุมท่ีจะถึงน้ี 

แต่อาจจะบรรจุเข้าวาระเพื่อพิจารณา หลังจากการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ร่างพระราชบัญญัติกู้เงิน 

๒ ล้านล้านบาท พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้ซึ่งกระทำาความผิด           

เนื่องจากการชุมชนทางการเมือง การแสดงออกทางการเมืองของประชาชน พ.ศ. .... 

ซึ่งจากการหารือภายในพรรคเพื่อไทย เกี่ยวกับการพิจารณาร่างแก้รัฐธรรมนูญนั้น จะมีการ

หยิบยกในส่วนของที่มาของสมาชิกวุฒิสภา มาพิจารณาเป็นอันดับแรก เพราะกำาลังจะหมด

วาระ

นายสัมภาษณ์ อัตถาวงค์
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ฝ่ายค้าน จี้ นายกรัฐมนตรี ตอบประเด็นคำาถาม ปมคลิปเสียง - ร่างพระราชกำาหนด

นิรโทษกรรมฯ 

                    

 วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ นายจุรินทร์ 

ลักษณะวิศิษฎ์ ประธานคณะกรรมการประสานงาน

พรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน)  กล่าวถึง การที่รัฐบาล

พยายามขอให้ฝ่ายค้านเลิกให้ความสนใจกรณีคลิปเสียง

คล้าย พันตำารวจโท ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี 

กับ พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา รัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงกลาโหม โดยหารือกันว่า ฝ่ายค้านไม่สามารถ

ละเลยเรื่องนี้ได้ เพราะเกี่ยวกับการล้างผิดทำาลายระบบนิติรัฐของประเทศ และคุณธรรม

จริยธรรมของผู้บริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งเป็นเรื่องที่สำาคัญอย่างยิ่งในการบริหารราชการ

แผ่นดินตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ดังนั้นนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

กลาโหมจะหนีความรับผิดชอบปัญหานี้ไม่ได้ จึงขอเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีตอบคำาถามใน 

๒ ประเด็น คือ ๑. นายกรัฐมนตรีจะดำาเนินการสอบสวนจริยธรรมของข้าราชการการเมืองที่                   

เกี่ยวข้องกับคลิปเสียงหรือไม่ และจะดำาเนินการอย่างไร เพราะกรณีดังกล่าวเข้าข่ายกระทำา

ผิดต่อระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมือง พ.ศ. 

๒๕๕๑ ในข้อ ๑๒ ๑๔ ๑๖ และ ข้อ ๒๘ ซึ่งนายกรัฐมนตรีมีหน้าที่ต้องดำาเนินการ

ตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองตามข้อ ๓๐ ท่ีระบุว่า นายกรัฐมนตรีมีหน้าท่ี

กำากับดูแลการประพฤติปฏิบัติตนของรัฐมนตรีและข้าราชการการเมืองอื่นที่นายกรัฐมนตรี

แต่งตั้งให้เป็นไปตามระเบียบนี้ ในกรณีที่พบว่ามีการประพฤติปฏิบัติตนที่ไม่ถูกต้อง

ตามระเบียบ ให้นายกรัฐมนตรีดำาเนินการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระทำา ส่วนประเด็นท่ี ๒                             

คือ นายกรัฐมนตรีจะเสนอหรือยอมให้มีการใช้สภากลาโหม เพื่อการพิจารณา

ร่างพระราชกำาหนดนิรโทษกรรมผู้ซึ่งกระทำาความผิดเนื่องจากการชุมนุมทางการเมือง

การแสดงออกทางการเมืองของประชาชน พ.ศ. .... หรือไม่ เน่ืองจากปลัดกระทรวงกลาโหม 

ออกมาระบุว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสามารถใช้สภากลาโหมเพื่อพิจารณาเรื่อง

ดังกล่าวได้ หากมีการเสนอเรื่องมา ดังนั้นนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

กลาโหมต้องมีคำาตอบที่ชัดเจนในเรื่องนี้ให้กับประชาชน

นายจุรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์
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วิปฝ่ายค้านจี้รัฐบาลพิจารณาความเห็นของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย 

หลังชี้การออกร่างพระราชบัญญัติกู้เงิน ๒ ล้านล้านบาท พ.ศ. .... ขัดกฎหมาย 

                    

 วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ ประธานคณะกรรมการ

ประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) แถลงว่าคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.) 

ได้ส่งความเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติให้อำานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ (ร่างพระราชบัญญัติกู้เงิน ๒ ล้านล้านบาท พ.ศ. ....)                 

มาที่วิปฝ่ายค้าน โดยระบุว่า การออกกฎหมายดังกล่าว ขัดรัฐธรรมนูญมาตรา ๑๖๙ 

ซ่ึงเก่ียวข้องกับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายอีก ๔ ฉบับ ประกอบด้วย พระราชบัญญัติรายจ่าย

งบประมาณแผ่นดิน พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พระราชบัญญัติว่าด้วยการโอน

งบประมาณ และพระราชบัญญัติว่าด้วยเงินคงคลัง ขณะเดียวกัน คปก. ให้ความเห็นว่า

หากรัฐบาลจะดำาเนินโครงการตามพระราชบัญญัติกู้เงิน จะต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญมาตรา 

๕๗ และ ๖๗ ที่ต้องศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย และรับฟัง           

ความคิดเห็นผู้ได้รับผลกระทบก่อนดำาเนินโครงการ ดังนั้น จึงขอเรียกร้องให้รัฐบาล

นำาความเห็นของ คปก. ไปพิจารณา ขณะที่วิปฝ่ายค้านจะติดตามด้วยว่ารัฐบาลปฏิบัติตาม          

รัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๗ และ ๖๗ หรือไม่ เนื่องจากขณะนี้พบว่า หน่วยงานที่จะต้อง

ปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวทั้ง   ๗  หน่วยงาน มีเพียง ๓ หน่วยงานที่ปฏิบัติตาม และทำา

ไปเพียงบางส่วนเท่านั้น ด้าน นายจุรินทร์ กล่าวว่า จะติดตามเรื่องความไม่โปร่งใสในการ                   

ดำาเนินโครงการตั้งแต่ต้น โดยเฉพาะกรณีที่พบว่ากรรมาธิการชุดนี้  มีการจัดสรร

งบประมาณจำานวนใหญ่ไว้สำาหรับเป็นงบสำารองเพิ่มเติมจากที่ตั้งไว้เดิมเกิน ๑ เท่าตัว 

รวมกว่า ๒๑,๐๐๐ ล้านบาท และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ ได้ย่ืนขอแปรญัตติ

และสงวนคำาแปรญัตติในร่างพระราชบัญญัติกู้เงิน ๒ ล้านล้านบาท พ.ศ. .... นี้ไว้แล้วจำานวน 

๑๐๘  คน
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สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ ระบุเปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎร 

ควรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๗  ก่อน 

                       

 วันที่  ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ นายณัฏฐ์ 

บรรทัดฐาน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร 

พรรคประชาธิปัตย์ ให้สัมภาษณ์ถึงความเหมาะสมใน

การหยิบยกกฎหมายขึ้นมาพิจารณาหลังเปิดประชุมสภา

สมัยสามัญท่ัวไปวันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ ว่า  สภาผู้แทนราษฎร

ควรนำาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำาปี          

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ วาระที่ ๒ และ วาระที่ ๓                                                                            

มาพิจารณาก่อน เพราะเป็นกฎหมายที่สำาคัญมาก เนื่องจาก

ทุกหน่วยงานจะต้องนำางบประมาณไปใช้ในการบริหาร 

ประกอบกับที่รัฐบาลเสนอนโยบายต่าง ๆ ไว้จำานวนมาก จึงจำาเป็นต้องมีความชัดเจน

ให้กับประชาชน นักลงทุน และภาคเอกชนเกิดความมั่นใจ ขณะที่ตนในฐานะกรรมาธิการ

งบประมาณได้ต้ังข้อสังเกตถึงการใช้จ่ายงบประมาณในปีท่ีผ่านมาว่า งบท่ีหลายหน่วยงาน

ได้รับการจัดสรรไปนั้นมีการเบิกจ่ายและนำาไปใช้งานจริงหรือไม่รวมถึงความจำาเป็น

มีมากน้อยเพียงใด ต่อจากนั้น สภาผู้แทนราษฎรควรจะพิจารณาร่างพระราชบัญญัติให้

อำานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของ

ประเทศ (พระราชบัญญัติกู้เงิน ๒ ล้านล้านบาท) เพื่อให้ประชาชนและทุกภาคส่วนได้ทราบ

ทิศทางการพัฒนาประเทศที่ชัดเจน อาทิ เส้นทางการสร้างรถไฟความเร็วสูง พื้นที่แวดล้อม                  

ที่จะได้รับการพัฒนา อย่างไรก็ตาม ร่างพระราชบัญญัติปรองดองแห่งชาติ พ.ศ. .... และ

ร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้ซึ่งกระทำาความผิดเนื่องจากการชุมนุมทางการเมือง

การแสดงออกทางการเมืองของประชาชน พ.ศ. .... ไม่ใช่ว่าไม่สำาคัญ แต่ที่ผ่านมามี                  

กระบวนการเพื่อการปรองดองและนิรโทษกรรมอยู่ตลอดและยังถือเป็นประเด็นที่มี

นายณัฏฐ์ บรรทัดฐาน
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ความละเอียดอ่อน หากเร่งรีบจนเกินไปโดยไม่ดูรายละเอียดให้รอบคอบย่อมจะเกิดเป็นปัญหา

เช่นที่ผ่านมา ที่มีทั้งผู้ที่ยอมรับและไม่ยอมรับ จึงมีความเห็นว่าหากมีการศึกษารายละเอียด

และทำาความเข้าใจกับประชาชนอย่างกว้างขวาง แล้วจึงนำามาพิจารณาย่อมจะเป็นผลดี

ต่อรัฐบาล ว่าดำาเนินกระบวนการแก้ปัญหาได้อย่างชัดเจน และเป็นธรรม ไม่ใช่เพื่อประโยชน์

แก่คนใดคนหนึ่ง

 

นายแทนคุณ จิตต์อิสระ เข้าแสดงตนเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่รัฐสภา

           

    วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ นายแทนคุณ 

จิตต์อิสระ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร          

พรรคประชาธิปัตย์ ได้เข้าแสดงตนที่รัฐสภา ภายหลังจาก

ที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง รับรองผลการเลือกตั้งซ่อม 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตดอนเมือง โดยเปิดเผยว่า 

เมื่อเปิดประชุมรัฐสภาสมัยสามัญทั่วไปในวันที่ ๑ สิงหาคม 

๒๕๕๖ จะเข้าร่วมประชุมและปฏิญาณตนเข้าทำาหน้าที่ และ

จะเริ่มทำาหน้าที่ตามที่ให้ไว้กับประชาชน คือ การแก้ปัญหา

ในพื้นที่ โดยเฉพาะโรงพยาบาลดอนเมืองที่จะเร่งผลักดัน                                                                                                                           

การดูแลปัญหาค่าครองชีพ ปัญหาด้านพลังงาน รวมถึงศึกษาเรื่องข้อกฎหมายต่าง ๆ                        

โดยเฉพาะร่างพระราชบัญญัติกู้เงิน ๒ ล้านล้านบาท  พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติ

นิรโทษกรรมแก่ผู้ซ่ึงกระทำาความผิดเน่ืองจากการชุมนุมทางการเมือง การแสดงออกทางการเมือง         

ของประชาชน พ.ศ. .... ที่ยังมีเสียงสะท้อนของฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งส่วนตัวเห็นด้วยกับการ

ช่วยเหลือประชาชนที่มาร่วมชุมนุมโดยสุจริตใจแล้วถูกดำา เนินคดี  ส่วนกรณีที่                                           

นายอลงกรณ์ พลบุตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายช่ือ พรรคประชาธิปัตย์ 

เตรียมยกร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมฯ นั้น ถือเป็นเป็นความเห็นท่ีงดงามของระบอบ

ประชาธิปไตย พรรคประชาธิปัตย์ยอมรับความเห็นท่ีแตกต่าง แต่เชื่อว่าผู้ใหญ่ในพรรค

คงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ และสุดท้ายต้องฟังมติพรรค

นายแทนคุณ จิตต์อิสระ
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สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา จัดโครงการสัมมนาผู้ฟังวิทยุรัฐสภา

เครือข่ายภูมิภาค จังหวัดอุบลราชธานี 

          

 วันท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ นายสมพงษ์ ปรีชาธนพจน์ 

รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

สัมมนาผู้ฟังวิทยุรัฐสภาเครือข่ายภูมิภาค จังหวัดอุบลราชธานี 

ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โฮเทล แอน คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์                                                                                                     

จัด โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ โทรทัศน์ รั ฐสภา 

สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยมีกลุ่มเป้าหมาย

เข้ าร่ วมสัมมนาเป็นผู้ฟั งวิทยุ รั ฐสภาจั งหวัดอุบลราชธานี  

เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น และนักศึกษาจาก

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จำานวน ๓๐๐ คน โดย นายสมพงษ์  

กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา

ได้เห็นความสำาคัญของการสร้างสัมพันธ์ระหว่างสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภากับผู้ฟัง 

จึงได้จัดโครงการสัมมนาผู้ฟังวิทยุรัฐสภาข้ึนมาอย่างต่อเน่ือง เพราะการจัดกิจกรรมในรูปแบบน้ี           

เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมทางการเมือง              

เพื่อนำาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้ไปพัฒนาการผลิตรายการวิทยุรัฐสภาให้มี                          

คุณภาพ และมีเน้ือหาสาระสอดคล้องกับความต้องการของผู้ฟังในรูปแบบท่ีหลากหลายได้

มากขึ้น และในปี ๒๕๕๖ สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้เปิดสำานักงานรัฐสภา

จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็น ๑ ใน ๖ จังหวัดนำาร่องของสำานักงานรัฐสภาประจำาจังหวัด 

อันเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาทการทำางานของฝ่ายนิติบัญญัติอีกช่องทางหนึ่ง

ทำาให้ประชาชนเข้าใจการดำาเนินงานของรัฐสภาและใกล้ชิดกับรัฐสภามากยิ่งขึ้น

นายสมพงษ์ ปรีชาธนพจน์ 
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                 ทั้งนี้ การสัมมนาจัดให้มีเวทีเสวนา หัวข้อเรื่อง “บทบาทหน้าที่ของรัฐสภาประจำา

จังหวัด” โดย นายอิสสระ สมชัย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดอุบลราชธาน ี พรรค

ประชาธิปัตย์ และร้อยตรี สุรศักดิ์ หาญบำาราช ผู้อำานวยการกองกิจการสภา องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดอุบลราชธานี และการบรรยายเรื่อง “บทบาทของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

กับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน” โดย ดร. ศุภชัย ศรีหล้า ประธานคณะ

กรรมาธิการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทน

ราษฎร และการบรรยายเร่ือง “การเข้าช่ือเสนอกฎหมาย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง           

ของประชาชน” โดย นายศักดิ์ดา ภารา นิติกรชำานาญการ สำานักการประชุม ตลอดจน

กิจกรรมตอบปัญหาและรับเร่ืองร้องทุกข์กับรายการ “ตีระฆังฟังปัญหาสัญจร” และแลกเปล่ียน             

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนารายการ

ของสถานีฯ ต่อไป ด้าน นางสาวโสมอุษา บูรณะเหตุ ผู้อำานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียง

และวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา กล่าวว่า สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา ได้มีการ

ประเมินผลการรับฟังรายการและสำารวจความพึงพอใจของผู้ฟังในรูปแบบของการสัมมนา

ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงรัฐสภามาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการสำารวจความคิดเห็นและความ

ต้องการการเปิดรับฟังรายการของผู้ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา โดยจะนำาข้อมูลที่ได้

มากำาหนดแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงการผลิตรายการของสถานีฯ ให้มีคุณภาพ เนื้อหา 

สาระสอดคล้องกับความต้องการของผู้ฟังรายการให้ได้มากท่ีสุด ตลอดจนเพ่ือเป็นการเผยแพร่                                                                                                                              

และประชาสัมพันธ์บทบาท ภารกิจ และผลการดำาเนินการของสถานีวิทยุกระจายเสียง

รัฐสภา ก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานีฯ และผู้ฟังต่อไป อันเป็นการเสริมสร้าง

องค์ความรู้ประชาธิปไตยและผลักดันให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง รวมถึงเป็นการ

ส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างสมาชิกรัฐสภากับประชาชนต่อไป
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รัฐสภา กำาหนดถือฤกษ์ประกอบพิธีตอกเสาเข็มอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ 

                    

 วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานรัฐสภา 

และประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธาน

ในพิธีบวงสรวง บูชาฤกษ์ เบิกแม่พระธรณี              

เจริญพระพุทธชัยมงคล ขอพระพร ขอพร                                               

ชัยมงคล ประกอบพิธีตอกเสาเข็มสร้าง

อาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ในที่ดินราชพัสดุ                      

แปลงหลายเลขทะเบียนที่ กท. ๓๐๔๙                                                           

ถ น น ท ห า ร  ( เ กี ย ก ก า ย )  เ ข ต ดุ สิ ต 

กรุ ง เทพมหานคร ในวัน เสาร์ที่  ๒๗ 

กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ทั้งนี้พิธีดังกล่าวมี 

อาจารย์โหรบัณฑิตวิทยาธร และเจ้าหน้าท่ีพิธี        

เป็นผู้ประกอบพิธี ซึ่งในเวลา ๐๗.๕๙ นาฬิกา เป็นเวลาปฐมฤกษ์ประกอบพิธีบวงสรวง 

เวลา ๐๘.๓๙  นาฬิกา ประกอบพิธีตอกเสาเข็มชัยมงคล เจ้าหน้าท่ีพิธีเป่าสังข์ ประโคมฆ้องชัยฯ 

โดยพิธีดังกล่าวเสร็จในเวลา ๐๙.๒๙  นาฬิกา โดยประมาณ

        ทั้งนี้ การก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ บริษัท ซิโน - ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ 

คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน) เป็นผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โดยมีพิธีลงนาม    

ในสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ พร้อมอาคารประกอบ ระหว่างนายสุวิจักขณ์ 

นาควัชระชัย เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และนายภาคภูมิ ศรีชำานิ กรรมการผู้จัดการบริษัท      

ซิโน - ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖  

ซึ่งโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ เป็นอาคารขนาดใหญ่มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 

๔๒๔,๓๑๑ ตารางเมตร เพื่อรองรับการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของสมาชิกรัฐสภา 

กรรมาธิการ ข้าราชการ ลูกจ้าง บุคคลในวงงานรัฐสภา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคาดว่า

จะสร้างแล้วเสร็จภายในปี ๒๕๕๙
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เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ยืนยันการตั้งงบปรับปรุงพื้นที่รอบอาคารรัฐสภา 

ถูกต้องตามระเบียบราชการ 

                   

 วันที่  ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ นายสุวิจักขณ์ นาควัชระชัย เลขาธิการสภา                

ผู้แทนราษฎร ได้ให้สัมภาษณ์ ภายหลังการประกอบพิธีตอกเสาเข็มการก่อสร้างอาคารัฐสภา

แห่งใหม่ โดยแสดงความมั่นใจว่า การก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่จะแล้วเสร็จตามกำาหนด

สัญญา ซึ่งกำาหนดให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐๐ วัน หรือ ๓  ปี โดยประมาณ และมั่นใจว่าระหว่าง

การก่อสร้างจะไม่มีปัญหาใดเกิดขึ้น ทั้งนี้ นายสุวิจักขณ์ ได้กล่าวถึง กรณีมีสมาชิกสภาผู้แทน             

ราษฎรเตรียมยื่นคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 

เพื่อตรวจสอบกรณีการตั้งงบประมาณปรับปรุงพื้นที่รอบอาคารรัฐสภาที่ใช้ในปัจจุบัน ว่า 

ไม่ได้รู้สึกหนักใจในประเด็นดังกล่าว เพราะการดำาเนินการทุกอย่างเป็นไปตามระเบียบทาง

ราชการ เนื่องจากอาคารรัฐสภาแห่งนี้ใช้งานมาตั้งแต่ปี ๒๕๑๗ จึงมีสภาพทรุดโทรมหลาย

จุดจำาเป็นต้องปรับปรุง พร้อมยืนยันว่ามีการปรับปรุงมาโดยตลอด ไม่ใช่เฉพาะในสมัยที่ตน

ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนี้เท่านั้น ซึ่งการปรับปรุงพื้นที่รอบอาคารรัฐสภา

ดำาเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการจัดทำาทีโออาร์ คณะกรรมการประกวดราคา รวมทั้ง                  

ได้ส่งเอกสารให้สำานักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และสำานักงบประมาณ ตรวจสอบ

ความถูกต้องแล้ว โดยขอยืนยันว่าการดำาเนินการท้ังหมดเป็นไปตามรูปแบบของคณะกรรมการ 

ไม่ได้ตัดสินใจเพียงคนเดียว อย่างไรก็ตามถ้ามีการตรวจสอบเรื่องนี้จริง พร้อมที่จะชี้แจง

นายสุวิจักขณ์ นาควัชระชัย
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สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดกิจกรรมออกกำาลังกายเพื่อสุขภาพ 

Healthy on Monday 

          

 วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับ 

สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรมออกกำาลังกายเพื่อ

สุขภาพ “Healthy on Monday”  โดย นายสุวิจักขณ์ นาควัชระชัย เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

กล่าวว่า การมีสุขภาพที่ดีของบุคลากรรัฐสภาเป็นเรื่องสำาคัญ ซึ่งนอกจากทำาให้สุขภาพ

แข็งแรงแล้วยังสร้างภูมิคุ้มกันจากภาวะโรคเส่ียงต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี โดยจะจัดนำาร่อง

ออกกำาลังกายแบบแอโรบิคให้กับกลุ่มผู้บริหาร ก่อนขยายผลไปยังข้าราชการและเจ้าหน้าท่ี และ

สื่อมวลชนประจำารัฐสภา ทั้งนี้ สสส. ได้สนับสนุนวิทยากรภาคเครือข่ายมาให้ความรู้และ

แนะนำาการออกกำาลังกายให้กับผู้ร่วมกิจกรรม เพื่อให้มีสุขภาพที่ดีและนำาไปสู่การทำางานที่                                                                                                          

มีประสิทธิภาพ ซ่ึงได้กำาหนดให้ทุกวันจันทร์เป็นวันกีฬาของสำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร                  

ด้าน นายกฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ           

กล่าวว่า การจัดกิจกรรมดังกล่าว เป็นการสร้างเสริมสุขภาวะให้กับผู้บริหาร ข้าราชการ

ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของรัฐสภา ซึ่งเป็นหนึ่งในภารกิจของ สสส. ที่ทำาให้เกิดประโยชน์นำาไปสู่

การมีสุขภาพที่ดีเพราะนอกจากจะกระตุ้นให้ทุกคนสนใจดูแลสุขภาพแล้ว การเต้นแอโรบิค

ยังเป็นการป้องกันปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคต่าง ๆ อาทิ ความดัน เบาหวาน โรคหัวใจได้

เป็นอย่างดี
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เปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎร วันที่  ๑  สิงหาคม  ๒๕๕๖  เตรียมความพร้อม

มาตรการรักษาความปลอดภัย 

                           

 วันที่  ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖             

นายวิสุทธิ์  ไชยณรุณ รองประธาน

สภาผู้ แทนราษฎร คนที่สอง กล่าว

ถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยช่วง

เปิดสมัยการประชุมสภาผู้แทนราษฎร 

สมัยสามัญท่ัวไป วันท่ี ๑ สิงหาคม  ๒๕๕๖ ว่า                                                                                                                              

ได้เรียกเจ้าหน้าที่ตำารวจรัฐสภาประชุมเตรียมความพร้อมในการดูแลความปลอดภัยไว้แล้ว 

ซึ่งจะมีการตรวจอาวุธ วัตถุระเบิด ตรวจตรารถยนต์ผ่านเข้าออกอย่างละเอียด และได้กำาชับ

เจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่มีอยู่เกือบ ๒๐๐ จุด ซึ่งหากพบว่ามีการบุกรุกก็จะ

ดำาเนินคดีอย่างเต็มที่ ส่วนการรักษาความสงบเรียบร้อยในห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร 

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท ์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้กำาชับว่า บุคคลที่ทำาหน้าที่เป็น

ประธานในที่ประชุมจะต้องเป็นกลางอย่างเคร่งครัด ยึดข้อบังคับอย่างเต็มที่ ตรงไปตรงมา 

เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความราบรื่นและผ่านไปได้ด้วยดี จะไม่มีการเลือกสี เลือกฝ่าย 

ต้องปฏิบัติกับทุกคนอย่างเท่าเทียม ใครท่ีฝ่าฝืนข้อบังคับก็จะดำาเนินการตามข้ันตอน และต่อข้อถามว่า 

กังวลหรือไม่ว่าวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ ที่มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม

แก่ผู้ซึ่งกระทำาความผิดเนื่องจากการชุมนุมทางการเมือง การแสดงออกทางการเมือง

ของประชาชน  พ.ศ. .... จะเกิดการเผชิญหน้ากัน นายวิสุทธ์ิ กล่าวว่า  ความเห็นต่างเกิดข้ึนได้ 

แต่ไม่ควรเกิดการปะทะ จะทำาส่ิงใดขอให้นึกถึงประเทศชาติและบ้านเมือง ท้ังน้ีหากต้องการชุมนุม

หรือแสดงออกทางการเมือง ก็สามารถทำาได้แต่ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายและไม่ควรบุกรุก

เข้ามาในบริเวณอาคารรัฐสภา เพราะถือเป็นการขัดขวางการทำาหน้าท่ีของสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎรและขัดขวางระบอบประชาธิปไตย

                          

นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ
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 ด้าน นายสุวิจักขณ์ นาควัชระชัย เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วย               

นายทวีเกียรติ เชาวลิตถวิล รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียม

ความพร้อมของรัฐสภาในการเปิดประชุมรัฐสภาสมัยสามัญทั่วไปวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ ว่า 

ได้ประสานกับสำานักงานตำารวจแห่งชาติ (สตช.) และเตรียมมาตรการรักษาความปลอดภัย

ไว้แล้วทุกด้าน โดยสำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ตำารวจ และฝ่ายความมั่นคง 

จะประสานการข่าวระหว่างกัน และหารือเพื่อรองรับสถานการณ์ทุกรูปแบบที่อาจเกิดขึ้น 

แม้เบื้องต้นการข่าวยังไม่พบการชุมนุมจะมีลักษณะรุนแรง แต่ได้เตรียมแบ่งพื้นที่การชุมนุม 

หากมีผู้ชุมนุมมากกว่าหนึ่งกลุ่ม เพื่อป้องกันการปะทะกัน ขณะที่การดูแลความเรียบร้อย

ภายในห้องประชุมสภา ได้เตรียมชุดปฏิบัติการไว้ ๒ ชุด ชุดละ ๑๐ นาย เพื่อทำาหน้าที่เชิญ

สมาชิกที่ทำาผิดระเบียบการประชุมสภาออกจากห้องประชุม นอกจากนี้ ได้เตรียมเจ้าหน้าที่            

ตำารวจรัฐสภาทำาหน้าที่คุ้มกันบริเวณหลังบัลลังก์ประธานในที่ประชุม ที่นั่งนายกรัฐมนตรี 

คณะรัฐมนตรี และกรรมาธิการ พร้อมกันนี้ ได้เตรียมทางออกฉุกเฉินซึ่งเตรียมไว้เป็นปกติอยู่

แล้วเพื่อนำาบุคคลสำาคัญออกจากบริเวณอย่างปลอดภัย

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เตรียมปรับปรุงระบบการรักษาความปลอดภัยรองรับ

อาคารรัฐสภาแห่งใหม่ 

            

 วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ นายสุวิจักขณ์               

นาควัชระชัย เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ให้การรับรอง                                                                                    

นายบารัค ซาราบี เลขานุการเอกผู้ช่วยทูตฝ่ายพาณิชย์ 

สถานเอกอัครราชทูตอิสราเอล และคณะ ในโอกาส

ขอเข้าเยี่ยมคารวะ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและศึกษา

การดำาเนินการปรับปรุงโครงสร้างของสำานักรักษาความ

ปลอดภัยของรัฐสภา หลังคณะกรรมการศึกษาโครงสร้าง

ของสำานักรักษาความปลอดภัยของรัฐสภา ได้เดินทางไป

ศึกษาดูงานด้านการรักษาความปลอดภัย ณ รัฐอิสราเอล เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา 

โดยนายสุวิจักษณ์ ได้กล่าวว่า รัฐสภาไทยได้ตระหนักถึงความสำาคัญของมาตรการรักษา

นายสุวิจักขณ์ นาควัชระชัย
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ความปลอดภัยเป็นอย่างยิ่ง เพราะสังคมปัจจุบัน

มีความซับซ้อนทำาให้ปัญหามีมากขึ้น ซึ่งอาคาร

รัฐสภาแห่ง ใหม่ที่ กำ าลั งก่อสร้ างอยู่ ในขณะนี้

จึงจำาเป็นต้องมีระบบการรักษาความปลอดภัยที่มี

ประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล โดยหากมี

ที่ปรึกษาจากประเทศอิสราเอลมาดูแลระบบการ

รักษาความปลอดภัยร่วมกับรัฐสภา โดยเฉพาะ

ระบบไอทีของสำานักงานฯ และด้านการรักษา

ความปลอดภัย มารองรับระบบงานด้านการรักษาความปลอดภัยของอาคารรัฐสภาปัจจุบัน และ

อาคารรัฐสภาแห่งใหม่ เชื่อว่าระบบการรักษาความปลอดภัยจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

เนื่องจากประเทศอิสราเอลมีระบบการรักษาความปลอดภัยที่ดีที่สุดในโลก ขณะเดียวกัน

ต้องมีการพัฒนาบุคลากรงานด้านรักษาความปลอดภัยควบคู่ไปด้วย โดยรัฐสภาได้มีเจ้าหน้าท่ี

ตำารวจรัฐสภาผ่านการอบรมด้านการปราบจลาจล จำานวน ๘๐ นาย และในเดือนตุลาคม

จะมีอัตรากำาลังตำารวจรัฐสภาเพ่ิมข้ึนอีก จำานวน ๑๕๐ นาย เพ่ือรองรับอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

และเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน ทั้งนี้หวังว่าการได้รับการอบรมด้านการรักษา

ความปลอดภัยโดยผู้เชี่ยวชาญจากประเทศอิสราเอล จะทำาให้การรักษาความปลอดภัยของ

รัฐสภาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ด้านนายบารัค กล่าวว่า มีความ

ยินดีให้ความร่วมมือกับรัฐสภาไทยเป็นอย่างยิ่ง โดยหลังจากนี้จะส่งบัญชีรายชื่อบริษัทที่

เชี่ยวชาญระบบไอทีด้านการรักษาความปลอดภัยมายังรัฐสภาไทยเพื่อพิจารณาโดยเร็ว
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ประธานวิปฝ่ายค้าน เรียกร้องนายกรัฐมนตรีแสดงความรับผิดชอบ หากเกิดความเสียหาย

จากการประกาศพระราชบัญญัติความมั่นคงในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ 

                      

 วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ ประธานคณะกรรมการ

ประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) กล่าวถึง สถานการณ์บ้านเมืองกรณีการเดินหน้า            

พิจารณาร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้ซึ่งกระทำาความผิดเนื่องจากการชุมนุม

ทางการเมือง การแสดงออกทางการเมืองของประชาชน พ.ศ. ....  และการที่รัฐบาลประกาศ

ใช้พระราชบัญญัติความมั่นคงในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ ว่าการดำาเนินการเช่นนี้ไม่ใช่

เพื่อนำาไปสู่การสร้างความปรองดองอย่างที่มีการกล่าวอ้าง เพราะการประกาศใช้พระราช

บัญญัติความมั่นคงฯ เพื่อควบคุมสถานการณ์การชุมนุมของกลุ่มที่คัดค้านย่อมเป็นการ

สะท้อนว่ารัฐบาลคำานึงถึงผลประโยชน์ส่วนตัวและพวกพ้องมากกว่าความสงบเรียบร้อยของ

บ้านเมือง และยิ่งเป็นการชี้ให้เห็นชัดว่านายกรัฐมนตรีมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับการผลักดัน        

ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งหากเกิดความเสียหายนายกรัฐมนตรีจะเป็นบุคคลแรกที่

ต้องแสดงความรับผิดชอบ ด้าน นายจุรินทร์ ตอบข้อถามถึง กรณีพรรคเพื่อไทยเตรียม

ยื่นฟ้องยุบพรรคประชาธิปัตย์จากกรณีการเดินหน้าปราศรัยบนเวทีผ่าความจริงด้วยว่า ไม่มี

ความกังวล และยืนยันว่าไม่ได้กระทำาผิดทุกอย่างเป็นไปตามพระราชบัญญัติพรรคการเมือง    

ทุกประการ พรรคได้จัดเวทีเพื่อให้ข้อมูลความรู้ความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับ

ร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมฯ ซึ่งได้ดำาเนินมาอย่างต่อเนื่องและอยู่ภายใต้กรอบของ

กฎหมาย
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อดีตประธานรัฐสภา ยื่นหนังสือคัดค้านร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมฯ 

และร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความปรองดองฯ 

         

 วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ นายสมศักดิ์ 

เกียรติสุรนนท์ ประธานรัฐสภาและประธานสภา

ผู้แทนราษฎร รับหนังสือคัดค้านร่างพระราชบัญญัติ

นิรโทษกรรมแก่ผู้ซึ่งกระทำาความผิดเนื่องจากการ

ชุมนุมทางการเมือง การแสดงออกทางการเมืองของ

ประชาชน พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติว่าด้วย

ความปรองดองแห่งชาติ พ.ศ. .... จากนายอุทัย พิมพ์ใจชน                

อดีตประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร 

โดยขอให้ถอนร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวออกจาก

การพิจารณาของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร เนื่องจาก

เห็นว่าสถานการณ์ในปัจจุบันยังคงเดินหน้าต่อไปได้ 

จึงไม่มีความจำาเป็นที่จะต้องพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว เพราะไม่ได้ก่อให้เกิด

ความปรองดองแต่อย่างใด แต่กลับจะสร้างความแตกแยกในสังคมมากขึ้น อย่างไรก็ตาม

การแสดงความเห็นครั้งนี้จะได้รับการพิจารณาหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับสมาชิกรัฐสภาที่มีหน้าที่

ต้องพิจารณาอย่างรอบด้าน ไม่ใช่พิจารณาเพียงผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเท่านั้น 

ต้องคำานึงถึงผลกระทบที่ตามมาด้วย

 ต่อมาในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ นายอุทัย พิมพ์ใจชน ได้กล่าวถึง การพิจารณา

ร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมฯ ให้ฟังเสียงประชาชนเป็นหลัก โดยให้สัมภาษณ์ผู้ส่ือข่าว                          

สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา ถึงการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันท่ี 

๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้ซึ่งกระทำาความผิด

เนื่องจากการชุมนุมทางการเมือง การแสดงออกทางการเมืองของประชาชน พ.ศ. .... ว่า 

คงจะเป็นไปตามข้ันตอนซ่ึงผู้เสนอกฎหมายจะเป็นผู้เสนอหลักการและเหตุผล ส่วนผู้นำาฝ่ายค้าน                        

ก็จะชี้แจงเหตุผลที่ไม่เห็นด้วย จากนั้นจะเป็นการอภิปรายของสมาชิกทั้ง ๒ ฝ่าย  
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ซ่ึงไม่ทราบว่าการประชุมจะส้ินสุดลงในเวลาใด แต่เช่ือว่าจะไม่เกิดเหตุวุ่นวายในสภา เน่ืองจาก

มองว่าทุกฝ่ายต่างมีบทเรียนจากการสร้างความเสียหายต่อสภามาแล้ว อย่างไรก็ตาม 

เช่ือว่าภาพรวมในการประชุมคร้ังน้ีจะเป็นไปด้วยดี แม้ญัตติการประชุมจะเป็นเร่ืองท่ีทำาให้

เกิดการถกเถียงอย่างรุนแรงแต่การวางตัวของสมาชิกรัฐสภาน่าจะเรียบร้อยกว่าที่ผ่านมา 

ส่วนข้อถามท่ีว่า ต้องการเสนอแนะการทำาหน้าท่ีต่อประธานสภาในการพิจารณาร่างพระราช

บัญญัตินิรโทษกรรมฯ นายอุทัย กล่าวว่า ไม่อาจแนะนำาได้ แต่เห็นว่าการทำาหน้าที่ประธาน

ข้ึนอยู่กับเหตุการณ์เฉพาะหน้าว่าอะไรจะเกิดข้ึน ข้ึนอยู่กับดุลพินิจในการตัดสินใจ และต่อข้อถาม        

ถึงมุมมองที่มีต่อทิศทางการเมืองไทยว่าเป็นอย่างไร นายอุทัย กล่าวว่า หากเป็นการสู้

ในระบบสภาก็ไม่น่ามีอะไร หากจะแพ้ก็แพ้เพราะเสียงข้างน้อย ซึ่งย่อมรู้อยู่แล้วตั้งแต่ได้รับ

คะแนนเสียงเลือกตั้ง แต่การแพ้ในสภากับแพ้ในความรู้สึกของประชาชนถือเป็นอีกเรื่องหนึ่ง 

ส่วนฝ่ายที่มีเสียงข้างมากในสภา ก็อย่าคิดว่าจะชนะข้างนอกด้วย เพราะเป็นคนละประเด็น

กับการเอาชนะใจประชาชน  ฝ่ายที่มีเสียงข้างมากอย่าคิดเพียงว่าต้องการอะไร แต่ต้องคิดว่า        

ประชาชนต้องการอะไร หากทำาไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้น ส่งผลกระทบต่อประชาชนหรือไม่ 

หากประชาชนไม่เป็นสุข ประเทศไม่ราบรื่น ก็ไม่ควรกระทำา

 จากนั้นนายอุทัย ได้ให้สัมภาษณ์ต่อถึง การตัดสินใจเข้าร่วมคณะกรรมการ

สภาปฏิรูปการเมืองว่า ถึงแม้ตนจะไม่ได้ทำาหน้าที่ในสภาแล้ว แต่ก็ยังมองติดตามและ

เห็นปัญหา อาทิ ปัญหาสังคมซ่ึงถือว่าเข้าข้ันวิกฤต ปัญหาเศรษฐกิจท่ีถดถอยท้ังท่ีประเทศเพ่ือนบ้าน

เศรษฐกิจเจริญก้าวหน้า การเกษตรกรยิ่งทำายิ่งจน หนี้ครัวเรือนพุ่งขึ้น แสดงให้เห็นว่า

ประชาชนกำาลังจะลำาบาก รัฐบาลพัฒนาประเทศผิดทิศทางซึ่งต้องยอมรับว่าอดีตเกิด

ความผิดพลาดเราต้องมาพูดคุย แก้ปัญหาและร่วมมือกันพัฒนาประเทศ และขอยืนยันว่า                                                  

ที่ตัดสินใจเข้าร่วมสภาปฏิรูปการเมืองครั้งนี้ เพราะมองว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องของ

ประเทศ ไม่ใช่เรื่องของนายกรัฐมนตรี ฝ่ายรัฐบาล หรือฝ่ายค้าน ซึ่งพร้อมเสมอหากเป็น

เรื่องของประเทศชาติ และเมื่อถามว่าเป็นบุคคลที่ทำาจดหมายเปิดผนึกให้ถอนร่างพระราช

บัญญัตินิรโทษกรรมฯ แต่กลับเข้าร่วมคณะกรรมการสภาปฏิรูปการเมือง นายอุทัย กล่าวว่า 

มันคนละเรื่องเดียวกันกรรมการชุดนี้ตั้งขึ้นเพื่อหาทางออกให้กับประเทศ ไม่ใช่เพื่อพระราช

บัญญัตินิรโทษกรรมฯ อย่างไรก็ตาม ขอยืนยันว่าต้องการให้ถอนร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว 

ทั้งนี้ การเข้าร่วมเป็นกรรมการตนก็อาจจะเสนอว่าประเทศกำาลังได้รับผลกระทบจากปัญหา
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ร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมฯ ทางออกคือให้ถอน หากกรรมการสภาปฏิรูปการเมืองเห็น

ด้วยก็จะเสนอไปยังนายกรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ได้แถลงแล้วว่าจะรับฟังความคิดเห็น

ของกรรมการชุดน้ี และจะมาพูดว่าเป็นเร่ืองของฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหารไม่เก่ียวข้องไม่ได้                                                           

เพราะระบบรัฐสภามาจากพรรคการเมือง นายกรัฐมนตรีถือเป็นเป็นสมาชิกคนสำาคัญใน

พรรคการเมือง หากนายกรัฐมนตรีนำาแนวคิดนี้เสนอในพรรค พรรคก็อาจเห็นด้วย เท่ากับว่า

เสียงข้างมากในสภาก็อาจจะเห็นด้วยแล้วถอนร่างพระราชบัญญัตินี้ออกไป

เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร รับยื่นเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎร เร่งพิจารณา

พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ วาระที่ ๒  และวาระที่  ๓ 

                   

 วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ นายประสพ บุษราคัม 

เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร รับการยื่นหนังสือจาก

สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย นำาโดย นายธีระพงศ์                                                                                                                                  

ปังศรีวงศ์ นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมาธิการวิสามัญ                                                                                                                 

พิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและจัด                                                                                                                         

สวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. .... และ นักร้องนางสาวเนโกะ จัมพ์ ใน                                                                                                                          

ฐานะทูตสันถวไมตรีสมาคมฯ ท่ีขอให้ นายสมศักด์ิ เกียรติสุรนนท์                                                                                                                               

ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร เร่งดำาเนินการ

ให้มีการบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

ดังกล่าวในวาระท่ีสอง และวาระที่สาม และหลังร่างพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าวผ่านขั้นรับ         

หลักการของสภาผู้แทนราษฎรแล้ว ทั้งนี้ หากสภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบและ

มีผลบังคับใช้ทางกฎหมายแล้ว จะสามารถช่วยยุติการทารุณสัตว์ที่นับวันจะทวีความรุนแรง

มากขึ้น

นายประสพ บุษราคัม
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เปิดตัว “Senate SMS LINE” ช่วยประสานการทำางานของสมาชิกรัฐสภาลดการใช้กระดาษ 

           

 วันที่  ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ นายนิคม  

ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา เป็นประธาน

ในพิธีเปิดการใช้งาน Senate SMS LINE ซึ่ง

เป็นการประชาสัมพันธ์การใช้งานโปรแกรม 

LINE ของสมาชิกวุฒิสภาและบุคคลในวงงาน 

โดยนายนิคม ระบุว่า ถือเป็นการสร้างความ

ก้าวหน้าและความมั่นคงในการทำางานของ

วุฒิสภาในการยกระดับความเป็นมืออาชีพด้วยการนำา ICT เข้ามาใช้ประกอบการทำางานของ

สมาชิก ช่วยลดการใช้กระดาษ และช่วยประหยัดงบประมาณในการประสานงานกับสมาชิก

วุฒิสภา ขณะที่วุฒิสภาต้องการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมได้โดยตรง โดยสามารถติดต่อ

สมาชิกวุฒิสภาผ่านโปรแกรมไลน์ หรือชมการถ่ายทอดการประชุมของวุฒิสภาได้ผ่าน Smart 

Phone นอกจากนี้ ยังมีประชาชนสนใจเข้าร่วมประกวดคำาขวัญพัฒนางานด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศของวุฒิสภา จำานวน  ๕๘๙  ราย และจะมีพิธีมอบรางวัลให้ผู้ชนะเลิศ เจ้าของ

คำาขวัญ “วุฒิสภาไทยลดใช้กระดาษ ฉลาดใช้ไอซีที” ในวันจันทร์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๖ 

ด้าน นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ในฐานะประธานกรรมการ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของวุฒิสภา กล่าวว่า การใช้แอพพลิเคชั่น LINE จะช่วย

แจ้งข่าวสารแก่สมาชิกวุฒิสภา แทนการส่งข้อความสั้น (SMS) ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการใช้งาน   

สำาหรับการจัดทำากลุ่ม LINE ของสมาชิกวุฒิสภา ภายใต้ชื่อ “Senate LINE” เริ่มนำาร่องใช้มา

ตั้งแต่วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖ และในขณะนี้มีสมาชิกวุฒิสภาเข้าร่วม จำานวน  ๙๙ คน 

พร้อมจะขยายการใช้งานไปสู่สมาชิกวุฒิสภาหลังจากได้รับมอบคอมพิวเตอร์พกพาแบบหน้า

จอสัมผัส (IPAD) ในวันจันทร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ 

            ทั้งนี้ นายนิคม ได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีรัฐสภาใช้งบประมาณจัดซื้อคอมพิวเตอร์

พกพาแบบหน้าจอสัมผัส (IPAD) ให้กับสมาชิกรัฐสภาว่า รัฐสภามีนโยบายให้สมาชิก      

ได้ใช้อุปกรณ์ประกอบการทำางานอยู่แล้วตั้งแต่อดีต เริ่มใช้คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะมาจนถึง

นายนิคม  ไวยรัชพานิช
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คอมพิวเตอร์แบบพกพา (note book) มาจนถึง IPAD ซึ่งจะช่วยให้สะดวกต่อการพกพาและ

การใช้งานได้อย่างกว้างขวาง อีกทั้งเป็นการให้ยืมเท่านั้นสมาชิกรัฐสภาจะต้องคืนเมื่อพ้น

วาระ ถือเป็นการบังคับให้สมาชิกรัฐสภาได้นำาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เอื้อประโยชน์

ต่อการทำางาน ช่วยลดการใช้กระดาษ และเป็นการอำานวยความสะดวกให้ประชาชนติดต่อ

สมาชิกรัฐสภาได้โดยตรงเพื่อร้องเรียนปัญหา ส่วนข้อถามที่ว่ามีการตั้งราคาจัดซื้อสูงกว่า

ท้องตลาดนั้น ประธานวุฒิสภา ยืนยันพร้อมให้ตรวจสอบความโปร่งใส และระบุว่า ปกติการ

จัดซื้อครุภัณฑ์ต้องมีการตั้งคณะกรรมการจัดซื้อตามระเบียบพัสดุของรัฐสภา ซึ่งจัดซื้อตาม

ราคามาตรฐาน และหากครุภัณฑ์นั้นยังไม่มีราคากลางกำาหนดก็จะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้น

มาเพื่อกำาหนดราคากลางตามพื้นฐานราคาตลาดอยู่แล้ว

 ด้าน  นายสุวิจักขณ์ นาควัชระชัย  เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  กล่าวถึงโครงการ 

IPAD ว่า โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ดำาเนินการมานานแล้ว แต่เพิ่งดำาเนินการเสร็จสิ้น

ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ทั้งนี้การดำาเนินโครงการดังกล่าวจะช่วยลดค่าใช้จ่ายค่ากระดาษที่

ต้องสูญเสียไปปีละกว่าร้อยล้านบาท อีกทั้งยังสามารถสนับสนุนข้อมูลสำาหรับสมาชิกสภา

ผู้แทนราษฎรในด้านการประชุมได้เป็นอย่างดี เน่ืองจากจะช่วยให้สมาชิกสามารถเข้าถึงข้อมูล

ที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม หรือตรวจสอบเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว และต่อข้อ

ถามถึงเหตุผลที่ต้องจัดโครงการ IPAD ทั้ง ๆ ที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็สามารถจัดซื้อเอง

ได้อยู่แล้ว นายสุวิจักขณ์  กล่าวว่า สภาผู้แทนราษฎรเป็นกลไกของฝ่ายนิติบัญญัติจึงต้อง

สนับสนุนการทำางานของสมาชิกให้เกิดผลดีมากที่สุดทั้งเรื่องการตรวจสอบรัฐบาล การตรา

กฎหมาย ซึ่งเป็นภารกิจสำาคัญและต้องมีข้อมูลที่เพียงพอ
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กรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เลือกประธานศาลฎีกาทำาหน้าที่ประธาน

คณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

                  

 วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาตุลาการ

ศาลรัฐธรรมนูญ ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ ภายหลังจาก นายวสันต์                    

สร้อยพิสุทธ์ิ ลาออกจากตำาแหน่ง มีผลวันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ โดยองค์ประชุมประกอบด้วย                                                                               

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ผู้นำาฝ่ายค้าน

ในสภาผู้แทนราษฎร นายไพโรจน์ วายุภาพ ประธานศาลฎีกา นายหัสวุฒิ วิฑิตวิริยกุล ประธาน

ศาลปกครองสูงสุด และ นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมทำา

หน้าที่สรรหาบุคคลผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อให้ดำารงตำาแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

ผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์ ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านนิติศาสตร์ โดยที่ประชุม

มีมติเลือก นายไพโรจน์ วายุภาพ ประธานศาลฎีกา ทำาหน้าที่ประธานคณะกรรมการสรรหา

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ ได้กำาหนดกรอบแนวทางใน

การสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ โดยกำาหนดให้มีการเปิดรับสมัครผู้มีคุณสมบัติ ตั้งแต่

วันท่ี  ๖ – ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ บริเวณห้องโถงช้ัน ๑ อาคารรัฐสภา ๒  สำานักงานเลขาธิการ

วุฒิสภา ในเวลาราชการและไม่เว้นวันหยุดราชการ จากนั้น ในวันที่ ๒๙  สิงหาคม ๒๕๕๖ 

คณะกรรมการสรรหาฯ จะประชุมเพื่อลงมติเลือกผู้สมัครให้เหลือ ๑ คน ก่อนจะเสนอชื่อให้

วุฒิสภารับรองต่อไป
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ประชุมวุฒิสภา เลือกกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

 วันท่ี ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ นายนิคม ไวยรัชพานิช ประธาน

วุฒิสภา เป็นประธานในท่ีประชุมวุฒิสภา ได้พิจารณาเลือกกรรมการ

อัยการผู้ทรงคุณวุฒิ ตามมาตรา ๑๘ (๔) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ

ข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ พร้อมได้เสนอรายงานของ

คณะกรรมาธิการเพ่ือพิจารณาเสนอรายช่ือบุคคลท่ีเห็นสมควรเป็น

อัยการผู้ทรงคุณวุฒิ ตามท่ีคณะกรรมาธิการเสนอรายงานผลการ

สอบประวัติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลที่ได้รับการ

เสนอชื่อ ๔ คน ได้แก่ นายไพรัช วรปาณิ นายณัฐเมศร์ เรืองพิชัยพร                                                                                

ศาสตราจารย์ สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ และ นายชเยนทร์ คำานวณ 

เพื่อเสนอชื่อเป็นอัยการผู้ทรงคุณวุฒิสภา ๒ คน ทำาหน้าท่ีแทน 

นายวิรุฬห์ วงศ์อภิสัมโพธ์ิ และนายณัฐเมศร์ เรืองพิชัยพร อัยการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งครบกำาหนดวาระการดำารงตำาแหน่ง ๒ ปี 

เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๖ หลังจากใช้เวลาลงคะแนนลับ 

ผู้ได้รับคัดเลือกด้วยคะแนนสูงสุด คือ นายณัฐเมศร์ เรืองพิชัยพร 

กรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ ๗๔ คะแนน และนายไพรัช วรปาณิ         

ท่ีปรึกษาประจำาคณะกรรมาธิการพัฒนาสังคม วุฒิสภา ได้ ๗๓ คะแนน 

โดยขั้นตอนต่อไปวุฒิสภาจะได้ส่งรายชื่อไปยังสำานักงานอัยการ

สูงสุดต่อไป

นายไพรัช  วรปาณิ

นายณัฐเมศร์ เรืองพิชัยพร
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ประธานสภาผู้แทนราษฎร นัดประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่าง

พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมฯ 

                      

 วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร 

มีคำาส่ังให้นัดประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดท่ี ๒๔ ปีท่ี ๓ คร้ังท่ี ๒ สมัยสามัญท่ัวไป ในวันพุธท่ี 

๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ – ๒๑.๐๐ นาฬิกา โดยมีระเบียบวาระที่สำาคัญคือ เรื่องที่

ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อน ซึ่งที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรกำาหนดให้มีการ

พิจารณาร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้ซ่ึงกระทำาความผิดเน่ืองจากการชุมนุมทางการเมือง        

การแสดงออกทางการเมืองของประชาชน พ.ศ. .... ที่เสนอโดย นายวรชัย เหมะ 

กับคณะ เป็นวาระที่หนึ่งในการประชุมพิจารณา นอกจากนี้ตามระเบียบวาระการประชุม

เรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อน ปรากฏว่า ที่ประชุมได้บรรจุ

ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความปรองดองแห่งชาติ พ.ศ. .... ท้ัง ๔ ฉบับ ประกอบด้วย ฉบับร่าง

ของนายนิยม วรปัญญา กับคณะ เป็นผู้เสนอ ร่างของพลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน กับคณะ 

เป็นผู้เสนอร่างของนายสามารถ แก้วมีชัย กับคณะ เป็นผู้เสนอ ร่างของนายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ 

กับคณะ เป็นผู้เสนอ โดยการพิจารณาดังกล่าวเลื่อนตามที่ที่ประชุมเห็นชอบในการประชุม

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๓๗ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ 

พฤษภาคม ๒๕๕๖
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 ทั้งนี้ นายจุรินทร์ ลักษณวิสิษฏ์ ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วม

ฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) แถลงภายหลังประชุมเพื่อกำาหนดท่าทีของฝ่ายค้านในการพิจารณา

ร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมฯ ในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ว่า

ฝ่ายค้านมีจุดยืนให้ผู้เสนอกฎหมายและรัฐบาลถอนร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวออกจาก

วาระการประชุมสภา เนื่องจากเมื่อเริ่มต้นนับหนึ่ง ก็เกิดความขัดแย้งและมีสัญญาณว่า            

ก่อให้เกิดวิกฤตรอบใหม่ แต่หากรัฐบาลยืนยันนำาเข้าพิจารณาในสภา ฝ่ายค้านก็ขอเรียกร้อง

ให้มีการถ่ายทอดสดตลอดการประชุมผ่านสถานีโทรทัศน์ช่อง ๑๑ กรมประชาสัมพันธ์ 

เพ่ือให้ประชาชนซ่ึงเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ และเพ่ือพิสูจน์ว่าไม่ใช่การปิดหูปิดตา

ประชาชน ส่วนกรณีที่วิปรัฐบาลขอให้เข้าร่วมเจรจานั้น ขอยืนยันไม่เข้าร่วม เนื่องจาก

วิปรัฐบาลได้กำาหนดกรอบวันและเวลาในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมฯ 

ไว้ล่วงหน้าแล้ว อย่างไรก็ตาม ฝ่ายค้านจะทำาหน้าที่ในที่ประชุมสภาในการคัดค้าน

ร่างพระราชบัญญัติฉบับน้ีอย่างเต็มท่ี โดยจะดำาเนินการด้วยเหตุผลในการเสนอความคิดเห็น 

และขอให้เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายค้านได้ลุกขึ้นอภิปรายทุกคนโดยไม่

จำากัดเวลา เพราะเวลาทั้งหมดเป็นเวลาของสภาและประชาชน ไม่ใช่เวลาส่วนตัวของรัฐบาล     

ขณะที่สถานการณ์ภายนอกยังไม่ทราบว่าจะมีอะไรเกิดขึ้น แต่ทุกสิ่งจะไม่เกิดขึ้นเลย 

หากไม่มีรัฐบาลสนับสนุนการเสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเข้ามา และขอเรียกร้องว่า

ผู้ที่ต้องรับผิดชอบคนแรก คือนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ ภายหลังการแถลง นายจุรินทร์ ได้นำา

หนังสือขอให้มีการถ่ายทอดการประชุมสภาเข้ายื่นต่อ นายเจริญ จรรย์โกมล รองประธาน

สภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง ซึ่ง นายเจริญ กล่าวว่า จะเร่งประสานไปยังรัฐบาลเพื่อให้มี

การถ่ายทอดสดผ่านสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง ๑๑ กรมประชาสัมพันธ์

ตลอดการประชุม ขณะท่ีสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาพร้อมในการถ่ายทอดสด

อยู่แล้ว ส่วนกรอบเวลาการประชุมจะเป็นอย่างไรนั้นต้องการให้วิปทั้ง ๒ ฝ่ายได้หารือกัน 

เพราะร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวอยู่ในความสนใจของประชาชน สภาไม่ขัดข้องต้องการ

ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ปฏิบัติหน้าที่ จะพิจารณาเกินเวลา ๒๑.๐๐ นาฬิกา หรือ            

กี่วัน แล้วแต่วิป ๒ ฝ่ายจะตกลงกัน  ด้าน นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร 

คนที่สอง กล่าวว่า ไม่ได้ห้ามสื่อมวลชนถ่ายทอดสดการประชุมดังกล่าว สามารถถ่ายทอด

สดการประชุมได้ทุกช่อง ไม่ได้มีคำาสั่งห้ามสถานีโทรทัศน์ช่องอื่นถ่ายทอดสดแต่อย่างใดและ
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ยืนยันว่าไม่มีการปิดกั้น เนื่องจากที่ผ่านมาไม่เคยมีการพิจารณากฎหมายลักษณะนี้ มีเพียง

การถ่ายทอดสดการประชุมสภาเพ่ือพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำาปี

งบประมาณฯ เท่านั้น 

 ต่อมาในวันท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

กรุงเทพมหานคร พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการจัดทำาแผนยุทธศาสตร์

การพัฒนาสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา แถลงถึง กรณีที่วิปฝ่ายค้าน

เรียกร้องให้มีการถ่ายทอดสดการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมฯ ท่ีจะประชุม                                                                                                     

พิจารณาในเวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง ๑๑  

กรมประชาสัมพันธ์ ว่า นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทน

ราษฎร ได้ให้ความเห็นต่อกรณีดังกล่าวแล้วว่า ในวันน้ีผังรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียง

และวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาทั่วประเทศจะถูกยกจากผังประจำาเข้าสู่การถ่ายทอดสดทั้งเสียงและ

โทรทัศน์ไปยังท่ัวประเทศ รวมถึงหลากหลายในพ้ืนท่ีท่ัวโลก แต่การถ่ายทอดผ่านสถานีฯ ช่อง ๑๑          

ไม่สามารถรับชมได้ทั่วทุกอำาเภอทุกจังหวัด และทั่วโลก เนื่องจากเครือข่ายยังติดระบบ

เรื่องของสถานีกระจายสัญญาณ รวมถึงปัจจุบันนี้ประชาชนกว่า ๖๐ ล้านคน ร้อยละ ๙๐ 

ใช้กล่องผ่านดาวเทียมในการรับชม ดังนั้นสถานีโทรทัศน์รัฐสภาปรากฏอยู่ในบ้านประชาชน

ทั่วประเทศ ทั่วเอเชีย ยุโรปและทวีปอเมริกา เป็นจำานวนมากอยู่แล้ว และที่สำาคัญ

ประชาชนสามารถรับชมการถ่ายทอดสดดังกล่าวผ่านทั้งระบบ C Band และ KU Band  

ขึ้นอยู่ว่าจะเลือกช่องไหนมาไว้เป็นลำาดับต้น ๆ  ซึ่งประชาชนสามารถรับชมการถ่ายทอดสด

การประชุมดังกล่าวผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาได้ตลอดการประชุม

โดยไม่มีการตัดช่วงโฆษณาหรือเข้าช่วงข่าวใดๆ ซึ่งสถานีโทรทัศน์ช่องอื่น ๆ สามารถเกี่ยว

สัญญาณได้ ไม่ได้ติดลิขสิทธิ์หรือต้องทำาจดหมายอนุญาตใด ๆ

 และในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ ของการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่ประชุม

สภาฯ ได้มีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้ซึ่งกระทำาความผิดเนื่องจาก

การชุมนุมทางการเมือง การแสดงออกทางการเมืองของประชาชน พ.ศ. .... ที่เสนอโดย

นายวรชัย เหมะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ พรรคเพื่อไทยและคณะ

เป็นผู้เสนอ ในวาระท่ีหน่ึง ด้วยคะแนน ๓๐๐ เสียง ไม่รับหลักการ ๑๒๗ เสียง งดออกเสียง 

๑๔ เสียง ไม่ลงคะแนน ๑ เสียง มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ๔๔๒ เสียง พร้อมตั้ง
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คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมฯ จำานวน ๓๕ คน ประกอบด้วย 

คณะรัฐมนตรี ๓ คน พรรคเพ่ือไทย ๑๗ คน พรรคประชาธิปัตย์ ๑๐ คน พรรคภูมิใจไทย ๒ คน 

พรรคชาติไทยพัฒนา พรรคพลังชล และพรรคชาติพัฒนา พรรคละ ๑ คน แปรญัตติภายใน ๗ วัน

 

ฝ่ายค้าน ชี้ ปฏิรูปการเมืองเป็นเป้าหมายลวง           

 

 วันที่ ๑๓  สิงหาคม ๒๕๕๖  นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ประธานคณะกรรมการ

ประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) กล่าวถึงแนวคิดตั้งสภาปฏิรูปการเมือง ของ

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมว่า เป้าหมายของการตั้งสภาปฏิรูป

การเมือง ก็เพื่อนำาไปสู่การแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับหรือเขียนขึ้นมาใหม่ให้สอดรับกับการออก

กฎหมายนิรโทษกรรมเพื่อนำาไปสู่การล้างผิดคนที่อยู่ต่างประเทศ และด้าน นายวราเทพ 

รัตนากร รัฐมนตรีประจำาสำานักนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ ออกมาพูดว่า ต้องการเห็นการเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ เพราะฉะนั้นสะท้อน

ให้เห็นว่าการปฏิรูปการเมืองเป็นแค่เป้าหมายลวง แต่การล้างผิดนำาไปสู่การกินรวบประเทศ

ในอนาคตคือเป้าหมายท่ีแท้จริง สภาปฏิรูปไม่ได้นำาไปสู่ความปรองดอง แต่เป็นสภาข้างเดียว

มากกว่า ส่วนการเดินสายเชิญบุคคลสำาคัญเข้าร่วมก็เพื่อสร้างภาพ เพราะบุคคลเหล่านี้

ส่วนใหญ่เป็นแนวร่วมรัฐบาลเดิมอยู่แล้ว และการเชิญบุคคลจากต่างประเทศก็เป็นการ

กระทำาเฉพาะหน้า เพราะหากบุคคลเหล่านี้เสนอไม่ตรงกับที่รัฐบาลตั้งใจ รัฐบาลก็จะไม่นำา         

ไปปฏิบัติ ขณะเดียวกันรัฐบาลได้ลงมาดำาเนินการเอง เพราะต้องการกำาหนดคุณสมบัติ

เพ่ือให้เป็นไปตามท่ีรัฐบาลต้องการ ท้ังน้ี ผู้ท่ีไม่เข้าร่วมไม่ใช่มีเพียงแต่พรรคประชาธิปัตย์เท่าน้ัน 

แต่มีอีกหลายบุคคล หลายองค์กรที่ไม่เข้าร่วม เพราะเห็นว่าไม่จริงใจและไม่ใช่แนวทางปฏิรูป

การเมืองที่แท้จริง
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ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย - เปรู เผย หารือ ๔  ประเด็นสำาคัญกระชับ

ความสัมพันธ์ไทย - เปรู 

         

  วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖  นายประเสริฐ ประคุณ

ศึกษาพันธ์ ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย - เปรู 

ให้การรับรองนายเฟลิกซ์ ริการ์โด อาเมริโก อันโตนิโอ เดเนกรี โบซา 

เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเปรูประจำา

ประเทศไทย โดยนายประเสริฐ กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติอย่างย่ิงที่

บุคคลสำาคัญของสาธารณรัฐเปรู อาทิ ประธานาธิบดี นายก

รัฐมนตรี ประธานรัฐสภา และประธานกลุ่มมิตรภาพสาธารณรัฐ

เปรู - ไทย ให้การต้อนรับตนและคณะเป็นอย่างดีในการเยือนสาธารณรัฐเปรูเมื่อวันที่ ๗  

สิงหาคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมาและจากการเยือนครั้งนี้ก็ได้หารือกันใน ๔ ประเด็น คือ ๑. ความ

สัมพันธ์ประเทศไทย – สาธารณรัฐเปรูที่จะครบรอบ ๕๐ ปี ในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ 

ซึ่งตนได้เสนอไปยังประธานรัฐสภาเปรูว่า ควรจัดกิจกรรมร่วมกันเพื่อเฉลิมฉลองวันดังกล่าว

และควรมีการพัฒนาความสัมพันธ์แลกเปล่ียนด้านธุรกิจการค้าให้มากย่ิงข้ึน ๒. นายออลลัน

ตา ฮูมาลา ประธานาธิบดีแห่งเปรูจะเดินทางเยือนประเทศไทยวันที่ ๔ - ๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ 

ซึ่งจะใช้ช่วงเวลานี้กระชับความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจ การค้า การศึกษา วัฒนธรรม 

การพาณิชย์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ๓. ปัญหาข้าว ที่เปรูนำาเข้าข้าวไทยจะต้องเสียค่ากินต่าง ๖๖ –                                

๑๐๐ เหรียญ/ตัน ซ่ึงรัฐบาลพยายามเจรจาว่า จะแก้ปัญหาเร่ืองน้ีได้อย่างไร และ ๔. ได้หารือ   

เรื่องของภาษีซ้ำาซ้อน ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการเจรจาเรื่องนี้แล้วแต่กลับหยุดชะงักไป จึงได้ขอ

ให้สาธารณรัฐเปรูเริ่มเจรจาใหม่อีกครั้ง เพราะเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทั้ง ๒ ประเทศ รวม

ทั้งเรื่องของแหล่งกำาเนิดของสินค้า หลังหารือทราบว่าประธานาธิบดีและบุคคลสำาคัญของ

สาธารณรัฐเปรู ให้ความสนใจเรื่องการค้า เศรษฐกิจ การลงทุน และตั้งข้อสังเกตว่า จะทำา

อย่างไรให้ท้ัง ๒ ประเทศพัฒนาด้านการค้า การลงทุนในเปรูให้มากย่ิงข้ึน ด้านเอกอักรราชทูตฯ 

สาธารณรัฐเปรู กล่าวว่า รู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ นายประเสริฐและคณะได้เดินทางเยือนเปรู 

ตนที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่ยินดีอย่างยิ่งที่จะทำางานเพื่อช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง

นายประเสริฐ ประคุณศึกษาพันธ์
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สาธารณรัฐเปรู – ประเทศ ไทยให้แน่นแฟ้นมากขึ้น และหวังว่าจากนี้ไปทั้ง ๒ ประเทศจะมี

การทำางานที่ประสานความร่วมมือแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกันเพื่อส่งเสริมและกระชับ

ความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และขอยืนยันว่าสาธารณรัฐเปรูให้ความสำาคัญกับรัฐบาล

และประเทศไทย ในเรื่องเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนอย่างมาก ส่วนปัญหาการขายข้าวนั้น 

สาธารณรัฐเปรูกำาลังหาทางออกให้กับปัญหาภาษีซ้ำาซ้อนอยู่เช่นกัน

 

ประธานวุฒิสภา รับยื่นเรื่องแสดงเจตจำานงค์ขอเป็นผู้ริเริ่มรวบรวมรายชื่อถอดถอน 

กสทช. ทั้งคณะ จากตัวแทนรัฐวิสาหกิจไทย ๔๙  แห่ง 

                

 วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ นายนิคม                          

ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา รับการยื่นเรื่อง

เพื่อแสดงเจตจำานงค์ขอเป็นผู้ริเริ่มรวบรวมรายชื่อ

ถอดถอนคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 

ทั้งคณะ จากตัวแทนรัฐวิสาหกิจไทย ๔๙ แห่ง      

นำาโดยสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ และ

สหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย โดยให้

เหตุผลว่า ๑. มีการออกใบอนุญาตประกอบกิจการ

โครงข่ายมือถือ ๓G ประเภทที่ ๓ ให้กับบริษัทเอกชนสามราย ให้สามารถสร้างโครงข่าย

มือถือ ๓G เองได้ ซึ่งผิดรัฐธรรมนูญ ๒. ละเว้นไม่ปฏิบัติหน้าที่ในการกำากับดูและกิจการ

ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ กรณีพบการร่วมมือระหว่างบริษัทภายใต้สัญญาสัมปทานและ

บริษัทเครือข่าย กระทำาการถ่ายโอนลูกค้าจากเดิมท่ีเคยใช้บริการโทรศัพท์ภายใต้สัญญาสัมปทาน

ไปสู่การให้บริการเครือข่าย กระทบรายได้นำาส่งรัฐภายใต้สัญญาสัมปทาน ส่งผลทำาให้รัฐเสียหาย 

๓. การที่คณะกรรมการ กสทช. ออกใบอนุญาตประเภทที่ ๓ ที่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง 

แก่ผู้ประมูลคล่ืนความถ่ี ๓G ได้ แถมด้วยการออกประกาศการใช้โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคม

ร่วมกัน เพ่ือหวังให้บริษัทเครือข่ายท่ีชนะการประมูล สามารถใช้โครงข่ายอันเป็นทรัพย์สินของรัฐ 

ที่มอบให้บริษัทแม่ที่มารับงานตามสัญญาสัมปทาน ไปแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้ และ 
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๔. การออกประกาศ คณะกรรมการ กสทช. ซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๖                  

ระบุ ขั้นตอนวิธีการประมูลคลื่นในกิจการวิทยุโทรทัศน์ ให้เลือกผู้ชนะการประมูลที่มีราคา

สูงสุดเรียงตามลำาดับ ในกรณีท่ีชนะการประมูลด้วยราคาท่ีเท่ากันให้ใช้วิธีจับสลาก ก่อให้เกิด                                                                                                                         

คำาถามว่า การจับสลากเป็นวิธีการประมูลท่ีดีท่ีสุดหรือไม่ และจะมีหลักประการใดท่ีประชาชน

จะได้สถานีโทรทัศน์ที่มีความพร้อมให้บริการมากที่สุด จากพฤติกรรมข้างต้นแสดงให้เห็นว่า 

คณะกรรมการ กสทช.จงใจใช้อำานาจหน้าที่ไปในทางที่ขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่งจึงเห็นตรงกัน

และเข้ายื่นหนังสือต่อประธานวุฒิสภา เพื่อดำาเนินการตามกระบวนการถอดถอนต่อไปตาม  

ท่ีกฎหมายกำาหนด ด้าน นายนิคม กล่าวหลังรับหนังสือว่า ขอให้รวบรวมรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเลือกต้ัง

ยื่นถอดถอนมาไม่น้อยกว่าสองหมื่นคน จากนั้นจะตรวจสอบความถูกต้องภายใน ๓๐ วัน 

ก่อนดำาเนินการตามกระบวนการต่อไป
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อังกฤษ ออกกฎหมาย แต่งงานเพศเดียวกัน

           

 วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ อังกฤษออกเป็น

กฎหมายแล้วสำาหรับการแต่งงานของคนเพศเดียวกัน หลังจาก

สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ ๒ ทรงลงพระปรมาภิไธย 

ประกาศใช้เป็นกฎหมาย เปิดทางให้แต่งงานกันได้ ในฤดูร้อน 

ปีหน้า

          นายจอห์น เบอร์คาว  ประธานสภาผู้แทนราษฎร  

แถลงว่า สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ ๒ แห่งอังกฤษ  

ทรงมีพระบรมราชานุญาต ให้ออกเป็นกฎหมายการแต่งงาน       

ของคนเพศเดียวกันในประเทศอังกฤษและแคว้นเวลส์ 

หลังกฎหมายฉบับนี้ผ่านความเห็นชอบของสภาแล้ว

นายจอห์น เบอร์คาว
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 การลงพระปรมาภิไธยรับรองเป็นกฎหมาย เป็นรูปแบบของการออกกฎหมาย

และขั้นตอนสุดท้าย เพื่อให้ร่างกฎหมายประกาศใช้เป็นกฎหมาย

           กฎหมายฉบับนี้ บัญญัติว่า คู่รักร่วมเพศสามารถแต่งงานกันได้ ทั้งตามประเพณี

และพิธีทางศาสนาในอังกฤษและแคว้นเวลส์ แม้ว่านิกายเชิร์ช ออฟ อิงแลนด์ ห้ามประกอบ

พิธีแต่งงานของคนเพศเดียวกัน ซึ่งกฎหมายฉบับนี้เข้าสู่การพิจารณาของสภาเมื่อเดือน

มกราคมที่ผ่านมา และจะมีผลให้คู่รักเพศเดียวกันแต่งงานกันได้อย่างเป็นทางการในฤดูร้อน

ปีหน้า

 ส่วนนายเดวิด คาเมรอน นายกรัฐมนตรีอังกฤษ ก็สนับสนุนกฎหมายฉบับนี้  

แม้จะมีความเห็นแตกแยกในพรรคอนุรักษ์นิยมของเขา รวมทั้งยังเป็นประเด็นให้โต้เถียงกัน

ในสภาผู้แทนราษฎรและสภาขุนนาง

    

รัฐสภากรีซ  ลงมติผ่านร่างกฎหมายปลดลูกจ้างภาครัฐมากกว่าหมื่นคน

 วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ รัฐสภากรีซมีมติ

ผ่านร่างกฎหมายปฏิรูปโครงสร้างภาครัฐครั้งสำาคัญไปอย่าง

ฉิวเฉียด ซึ่งจะทำาให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐกว่าหมื่นคนต้องตกงาน

 สภากรีซมีมติแบบฉิวเฉียด ด้วยคะแนน ๑๕๓ - 

๑๔๐ เสียง ผ่านร่างกฎหมายแก้ไขโครงสร้างระบบบริหาร

ราชการ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการปฏิรูปที่รัฐบาลตกลง

กับสหภาพยุโรป (EU) และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ 

(IMF) ตามเงื่อนไขความช่วยเหลือมูลค่า ๖,๘๐๐ ล้านยูโร 

(ราว ๒๗๘,๘๐๐ ล้านบาท) เช่น การเลิกจ้างครูอาจารย์ 

ตำารวจเทศบาล และเจ้าหน้าที่รัฐบาลท้องถิ่น รวมหลายหมื่นคน

 ภายใต้มติดังกล่าว รัฐบาลจะต้องเลิกจ้างเจ้าหน้าที่มากกว่า ๔,๐๐๐ ตำาแหน่ง 

ซึ่งรวมถึง ครูอาจารย์ และข้าราชการท้องถิ่นภายในปีนี้ และอีกราว ๑๑,๐๐๐ คน ภายใน    

ปี ๒๐๑๔ ทั้งนี้ ลูกจ้างรัฐจะได้รับเงินเดือนร้อยละ ๗๕ ของอัตราเงินเดือนจริง นาน ๘ เดือน 

และหลังจากนั้น หากไม่ได้รับการโอนย้ายไปแผนกหรือหน่วยงานอื่น ก็จะถูกเลิกจ้าง

นายอันโตนิส ซามาราส
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           รัฐบาลผสมกรีซ ภายใต้การนำาของนายกรัฐมนตรีอันโตนิส ซามาราส แถลง

ปกป้องมาตรการดังกล่าวว่า ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องบังคับใช้มาตรการที่อาจทำาให้

หลายฝ่ายเจ็บปวด พร้อมกับประกาศปรับลดอัตราภาษีการขายอีกร้อยละ ๑๐ เพื่อนำาเงิน

ที่ได้ไปกระตุ้นภาคธุรกิจการท่องเที่ยว ขณะที่อัตราว่างงานในประเทศพุ่งขึ้นถึงร้อยละ 

๒๗ แล้ว

           โดยในระหว่างการอภิปราย ผู้ประท้วงหลายพันคนได้มารวมตัวกันบริเวณ

หน้าอาคารรัฐสภาในกรุงเอเธนส์ เพื่อประท้วงคัดค้านการลงมติรับรองร่างกฎหมายใหม่

ของรัฐบาล แต่ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ แรงงานชาวกรีซหลายแสนคน

เข้าร่วมผละงานเป็นเวลา ๒๔ ชั่วโมง ตามคำาเรียกร้องของสหภาพแรงงาน เพื่อประท้วง

แผนการเลิกจ้างลูกจ้างภาครัฐของรัฐบาล

     

“อาเบะ” คว้าชัยถล่มทลายตามคาด ครองอำานาจเบ็ดเสร็จ ๒ สภา

   วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ พรรคเสรี

ประชาธิปไตย (LDP) ของนายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะ 

รวมทั้งพรรคนิวโคเมอิโตะ ซึ่งเป็นพรรคร่วมรัฐบาล 

ชนะการเลือกต้ังสภาสูงอย่างถล่มทลาย โดยคว้าเก้าอ้ีได้ 

๗๖ ที่นั่ง จากที่ให้ชิง ๑๒๑ ที่นั่ง ขณะที่สภาสูง

มีจำานวนเก้าอี้ทั้งหมด ๒๔๒ ที่นั่ง 

ชัยชนะของนายอาเบะ ทำาให้พรรครัฐบาลของเขา

สามารถครองอำานาจได้อย่างเด็ดขาดในรัฐสภาญี่ปุ่น หลังจากที่รัฐบาลได้ครองเสียงข้างมาก

ในสภาล่างแล้วในขณะนี้ และจะยุติภาวะชะงักงันในรัฐสภาที่ดำาเนินมาร่วม ๖ ปี จากภาวะ 

“twisted parliament” หรือภาวะท่ีพรรคฝ่ายค้านครองเสียงข้างมากในสภาสูง ซึ่งมักขัดขวาง

การดำาเนินนโยบายของรัฐบาล 

            ทั้งนี้ พรรค LDP ของนายอาเบะได้แรงหนุนจากความหวัง ที่ว่า มาตรการ 

กระตุ้นเศรษฐกิจและปรับโครงสร้างของนายอาเบะ (อาเบะโนมิกส์) นโยบายการเงินแบบ

ผ่อนคลายเป็นพิเศษ และงบรายจ่ายของภาครัฐ จะช่วยหนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

และทำาให้ญี่ปุ่นฟื้นตัวจากภาวะชะงักงันที่ดำาเนินมานานหลายปี 

นายชินโซ อาเบะ
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            ชาวญ่ีปุ่นได้พากันออกไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกต้ังสมาชิกสภาสูง โดยเจ้าหน้าท่ี

ได้เปิดหีบเลือกต้ังเวลา ๐๗.๐๐ นาฬิกา ตามเวลาท้องถ่ิน หรือ ๐๕.๐๐ นาฬิกา ตามเวลาไทย            

ขณะที่ปิดหีบเลือกตั้ง เวลา ๒๐.๐๐ นาฬิกา ตามเวลาท้องถิ่น หรือ ๑๘.๐๐ นาฬิกา 

ตามเวลาไทย  

 ผลสำารวจความเห็นประชาชนที่จัดทำาขึ้นก่อนหน้านี้  และเผยแพร่โดย

หนังสือพิมพ์อาซาฮี และไมนิชิ พบว่า ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง จำานวน ๓๗ - ๔๓%       

ต้องการลงคะแนนให้พรรค LDP รวมทั้งพรรคนิวโคเมอิโตะ ซึ่งเป็นพรรคร่วมรัฐบาล

    

ทำาเนียบขาว ค้านแผนยับยั้งการสอดแนมข้อมูลโทรศัพท์ของสำานักงานความมั่นคง

           วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ทำาเนียบขาวเรียกร้องให้รัฐสภายุติความพยายาม

ในการลงมติคัดค้านแผนการเก็บรวบรวมข้อมูลประวัติการใช้โทรศัพท์ของชาวอเมริกัน 

ของสำานักงานความมั่นคงแห่งชาติ

 ขณะท่ีการลงมติกำาลังใกล้เข้ามา โฆษกของประธานาธิบดีบารัค โอบามา แถลงว่า 

การควบคุม NSA เท่ากับเป็นการเร่งรื้อถอนเครื่องมือในการต่อต้านการก่อการร้ายที่จำาเป็น

           นายจัสติน อาแมช ส.ส. พรรครีพับลิกัน ได้ขอยื่นขอแปรญัตติ เพื่อให้เข้าสู่

ร่างกฎหมายงบประมาณกองทัพ ซึ่งจะเท่ากับเป็นการยับยั้งมิให้มีการจัดสรรงบประมาณ

ต่อโครงการของ NSA ในการจัดเก็บข้อมูลการใช้โทรศัพท์ทุกสายที่โทรเข้าและออกจาก 

โทรศัพท์ในสหรัฐฯ
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           ขณะเดียวกัน ทำาเนียบขาวเปิดเผยว่า มาตรการดังกล่าว จะทำาให้หน่วยงานด้าน

ความม่ันคงต่าง ๆ สูญเสียความเป็นกลไกหลักในการต่อต้านการก่อการร้าย นายเจย์ คาร์นีย์                                                                                           

โฆษกทำาเนียบขาว แถลงว่า การกีดกันเช่นนี้มิใช่วิถีของกระบวนการที่ผ่านการพิจารณา

อย่างเปิดเผยและรอบคอบ พร้อมเรียกร้องให้สภาผู้แทนราษฎรคัดค้าน การยื่นขอแปรญัตติ

ของนายอาแมช แทนท่ีจะเดินหน้าทำาตามข้อเสนอ ท่ีอาจส่งผลต่อความจำาเป็นในการคงไว้ 

ซึ่งกลไกที่มีความจำาเป็นต่อการรักษาความมั่นคงของชาติ

 ด้าน พลเอกคีธ อเล็กซานเดอร์ ผู้อำานวยการ NSA ได้ประชุมลับร่วมกับ 

ส.ส. ทั้งจากรีพับลิกันและเดโมแครต เพื่อพยายามชักจูงให้ลงมติคัดค้าน ขณะที่ ส.ส. ของ

ทั้งสองพรรค มีทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยและคัดค้าน

          ขณะเดียวกัน อาจมีความเป็นไปได้ว่า รัสเซียเตรียมประกาศข่าวว่า นายเอ็ดเวิร์ด 

สโนว์เดน ประสบความสำาเร็จในการย่ืนขอล้ีภัยช่ัวคราวในรัสเซียหรือไม่ หลังจากท่ียังซ่อนตัว

อยู่ในสนามบินกรุงมอสโกมานานกว่าหน่ึงเดือนแล้ว และทนายความส่วนตัวของเขาได้แจ้งว่า 

สำานักงานตรวจคนเข้าเมืองของรัสเซีย ถึงกำาหนดเส้นตายในการแจ้งคำาขอแล้ว

 

ชาวคูเวต ใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ ๒ ในรอบ ๘ เดือน

           วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖               

ชาวคู เวตออกไปใช้สิทธิ เลือกตั้ งทั่ ว ไป           

เป็นครั้งที่ ๒ หลังศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบสภา

เมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ ด้านฝ่ายค้าน

ประกาศคว่ำาบาตรการเลือกตั้งทันที

           ชาวคูเวตออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ ๒ ในระยะเวลาเพียง ๘ เดือน        

ขณะท่ีฝ่ายค้านประกาศคว่ำาบาตรการเลือกต้ังคร้ังน้ี โดยหน่วยลงคะแนนเลือกต้ัง ๑๐๐ แห่ง 

เริ่มเปิดหีบหย่อนบัตร ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา ตามเวลาท้องถิ่น หรือ ๑๒.๐๐ นาฬิกา 

ตามเวลาในประเทศไทย  เร่ือยไปจนถึงเวลา ๒๐.๐๐ นาฬิกา ตามเวลาท้องถ่ิน หรือ ๐๐.๐๐ นาฬิกา 
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ตามเวลาในประเทศไทย แม้คูเวตจะมีประชากรอาศัยอยู่กว่า ๓.๙ ล้านคน แต่ส่วนใหญ่

เป็นชาวต่างชาติ มีชาวคูเวตโดยกำาเนิดเพียง ๑.๒๓ ล้านคนเท่านั้น และในจำานวนนี้สามารถ

ใช้สิทธิเลือกตั้งได้เพียง ๔๔๐,๐๐๐ คน เนื่องจากกฎหมายกำาหนดอายุขั้นต่ำาของผู้มีสิทธิ

ออกเสียงไว้ที่ ๒๑ ปี

           การเลือกตั้งครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ ๒ ในระยะเวลายังไม่ถึง ๑ ปี หลังจากที่เมื่อเดือน

มิถุนายน ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญคูเวตมีคำาสั่งยุบสภา ซึ่งประกอบด้วยคณะรัฐมนตรี

และสมาชิกรัฐสภา ที่มาจากการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้ว พร้อมกับปฏิเสธ

ข้อร้องเรียนของฝ่ายค้าน ที่ขอให้มีการจำากัดอำานาจของเจ้าผู้ครองรัฐคูเวต ในเรื่องการแก้ไข

กฎหมายเลือกตั้ง ทำาให้พรรคฝ่ายค้านประกาศคว่ำาบาตรการเลือกตั้งครั้งนี้ เพื่อแสดงความ

ไม่พอใจ

        

ฝ่ายค้านกัมพูชาขู่ชุมนุมประท้วงใหญ่ทั่วประเทศ

 วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ นายสม รังสี ผู้นำา          

ฝ่ายค้านกัมพูชา ขู่จัดการชุมนุมประท้วงทั่วประเทศ 

เพื่อต่อต้านผลการเลือกตั้ง ที่เขากล่าวหาว่า มีการโกงกัน

ทั่วประเทศในการเลือกตั้งที่ผ่านมา

 นายสม รังสี ผู้นำาฝ่ายค้านกัมพูชา ขู่จัดการ

ประท้วงทั่วประเทศ เพื่อคัดค้านผลการเลือกตั้งที่เต็มไปด้วย

ปัญหา ซ่ึงพรรคประชาชนกัมพูชา หรือ CPP ของ สมเด็จฮุน เซน 

นายกรัฐมนตรีกัมพูชา เป็นฝ่ายชนะ จนกว่าจะมีการ

เปลี่ยนแปลงผลการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม 

ที่ผ่านมา ทั้งนี้ พรรคกู้ชาติกัมพูชา หรือ CNRP ปฏิเสธผล

การเลือกตั้งที่สูสี ซึ่งพรรครัฐบาลได้กลับคืนสู่อำานาจอีกสมัย 

พร้อมกล่าวหาว่า พรรคฝ่ายค้านถูกปล้นชัยชนะจากการ

ทำาผิดกฎหมายเลือกตั้งอย่างแพร่หลาย

 

นายสม รังสี
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 นายสม รังสี กล่าวต่อผู้สนับสนุนผ่านทางวิดีโอที่เผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตว่า 

ผลการเลือกตั้งดังกล่าวไม่เป็นความจริง แต่ความจริงก็คือ พรรค CNRP ชนะการเลือกตั้ง 

ทุกคนก็รับรู้ แม้แต่พรรค CPP ก็รู้ว่าพรรค CNRP เป็นฝ่ายชนะเลือกตั้ง หากพวกเขา

ไม่ยอมรับผลการเลือกตั้ง เราจะจัดชุมนุมประท้วงทั่วประเทศ พร้อมเรียกร้องให้กลุ่ม

ผู้สนับสนุนพรรค CNRP ช่วยกันเผยแพร่คำาขู่จัดการชุมนุมประท้วงไปทั่วเครือข่ายสังคม

ออนไลน์

 ก่อนหน้านี้ พรรค CNRP เรียกร้องให้หน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนจาก  

สหประชาชาติ หรือ UN เข้ามาตรวจสอบข้อกล่าวหาที่ว่า ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งจำานวน 

๑.๒๕ ล้านคน ถูกถอดออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง ขณะเดียวกัน 

ก็มี “ชื่อผี” กว่า ๑ ล้านคนเข้ามาแทน และยังมีชื่อซ้ำาซ้อนกันมากกว่า ๒๐๐,๐๐๐ คน 

ถูกเพิ่มเข้ามาในบัญชีรายชื่อของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

           ส่วนผลการเลือกตั้ง พรรค CPP ของ สมเด็จฮุน เซน รักษาที่นั่งไว้ได้ ๖๘ ที่นั่ง 

ในจำานวนสมาชิกรัฐสภาทั้งสิ้น ๑๒๓ ที่นั่ง ขณะที่พรรค CNRP ได้ที่นั่งเพิ่มขึ้นอย่างน่าพอใจ

เป็น ๕๕ ที่นั่ง

   

 สองขั้วกัมพูชาร่วมสอบทุจริตเลือกตั้ง

 วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๖  พรรครัฐบาลและพรรคฝ่ายค้านกัมพูชาตกลงที่จะ

ร่วมกันสอบสวน  ข้อกล่าวหาโกงเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 

           นายกุย บุนเริน ส.ส.พรรคกู้ชาติกัมพูชา (CNRP) ฝ่ายค้านในกัมพูชาเปิดเผยว่า 

พรรคฝ่ายค้านและพรรครัฐบาลจับมือกันที่จะร่วมสอบสวน ต่อข้อกล่าวหาว่ามีการทุจริต

หรือโกงเลือกตั้ง เพื่อยุติภาวะชะงักงันทางการเมือง นับตั้งแต่การเลือกตั้งเมื่อปลายเดือน

กรกฎาคม ๒๕๕๖

           โดยตัวแทนจากพรรคกู้ชาติกัมพูชา (CNRP) และพรรคประชาชนกัมพูชา (CPP) ของ           

สมเด็จฮุนเซน นายกรัฐมนตรี จะเข้าร่วมในคณะกรรมการสอบสวน ซึ่ง นายกุย บุนเริน 

ยืนยันว่า พรรคฝ่ายค้านเห็นด้วย ในหลักการที่จะเข้าร่วมในคณะกรรมการสอบสวน 

แต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติม
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นายเควิน รัดด์ 

           ขณะที่ นายแดนนี รัสเซลล์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศสหรัฐ  

ฝ่ายกิจการเอเชียตะวันออก กล่าวเรียกร้องให้มีการสอบสวนต่อข้อกล่าวหาทุจริตการเลือกต้ัง

ในกัมพูชา และว่า การที่ฝ่ายค้านได้ที่นั่งเพิ่มขึ้นแสดงให้เห็นว่า ประชาธิปไตยของกัมพูชา

มีการพัฒนาขึ้น พร้อมกับหวังว่า กัมพูชาจะสร้างระบบการเมืองสองพรรคอย่างแท้จริง

           นอกจากนี้ สหประชาชาติระบุว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเลือกตั้งในกัมพูชา  

จะต้องได้รับการแก้ไขอย่างยุติธรรม แม้สหประชาชาติไม่มีบทบาทในการเลือกตั้งกัมพูชา 

แต่นายมาร์ติน เนซีร์สกี โฆษก UN กล่าวว่า นายบัน คี - มูน เลขาธิการสหประชาชาติ 

ติดตามการเลือกต้ังกัมพูชาอย่างใกล้ชิด อย่างไรก็ตาม สมเด็จฮุนเซน ประกาศต้ังรัฐบาลภายใต้

การนำาของเขา แม้พรรคฝ่ายค้านกล่าวหาว่าโกงเลือกตั้งก็ตาม    

ออสเตรเลียยุบสภากำาหนดวันเลือกตั้งแน่นอน ๗ กันยายน ๒๕๕๖

          วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๖  นายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย 

ยุบสภา กำาหนดวันเลือกต้ังท่ัวไป ๗ กันยายน ๒๕๕๖ หลังเข้าหารือ

กับผู้สำาเร็จราชการแทนพระองค์ หวังพาพรรคแรงงาน รักษาอำานาจ

อยู่บริหารประเทศต่อไปอีก ๓ ปี

           นายกรัฐมนตรีเควิน รัดด์ ของออสเตรเลีย กำาหนดเอา                                                                                                             

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๖ เป็นวันเลือกตั้งทั่วไป ด้วยความหวังว่า 

จะพาพรรคแรงงานกลางซ้าย อยู่ในอำานาจ ๓ ปี ต่อไป หลังจากที่

เขาถูกโค่นลงจากเก้าอี้หัวหน้าพรรค โดยนายรัดด์ ซึ่งเริ่มรณรงค์

หาเสียงเลือกตั้ง มุ่งเน้นไปที่ปัญหาเศรษฐกิจ และการตัดสินใจ
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ส่งขอลี้ภัย ไปยังปาปัวนิวกินี และนาอูรู เดินทางเข้าพบ นางเควนทิน  ไบรซ์  ผู้สำาเร็จราชการ

แทนพระองค์ ของออสเตรเลียในกรุงแคนเบอร์รา เพื่อปูทางไปสู่การเลือกตั้ง ซึ่งถือเป็น

ขั้นตอนอย่างเป็นทางการในการเตรียมประกาศวันเลือกตั้ง

           นายรัดด์  ระบุ ในอี เมล์ที่ ส่ งถึ งผู้ สนับสนุนพรรคแรงงานว่า ได้ขอให้                          

นางไบรซ์ ยุบสภา และกำาหนดวันเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ ๗ กันยายน นี้ ไม่กี่เดือนหลัง              

นายรัดด์ เข้ารับตำาแหน่งนายกรัฐมนตรี โดย นายรัดด์ บินจากเมืองบริสเบน บ้านของเขา       

ไปยังกรุงแคนเบอร์รา และใช้เวลาหลายนาทีในการหารือ กับนางไบรซ์

 นายรัดด์ ดำารงตำาแหน่งนายกรัฐมนตรีครั้งแรกในปี ๒๕๕๐ แต่ถูกโค่นอำานาจ      

ในปี ๒๕๕๓ โดย นางจูเลีย กิลลาร์ด รองนายกรัฐมนตรีขณะนั้น ซึ่งเป็นการแย่งชิงหัวหน้า

พรรคภายในพรรคแรงงานกลางซ้ายของเขาเอง และเขากลับมานั่งเก้าอี้หัวหน้าพรรคอีกครั้ง

เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายนที่ผ่านมา ขณะที่ รัฐบาลภายใต้การนำาของ นางกิลลาร์ด มีโอกาส     

ที่จะแพ้เลือกตั้ง ทำาให้สมาชิกพรรคแสดงความไม่พอใจ จนต้องมีการเลือกตั้งหัวหน้าพรรค

คนใหม่ ซ่ึงก็ต้องรับตำาแหน่งนายกรัฐมนตรีด้วย ต้ังแต่น้ันมา นายรัดด์ ได้เปล่ียนแปลงนโยบาย

สำาคัญหลายอย่าง และคะแนนนิยมของพรรคแรงงาน ก็ขยับใกล้พรรคฝ่ายค้านอนุรักษ์นิยม 

ที่มีคะแนนนิยมนำาอยู่ แต่รัฐบาลของเขายังคงมีคะแนนนิยม เป็นรองในการเลือกตั้งครั้งนี้

           ส่วน นายโทนี  แอบบอตต์ ผู้นำาพรรคฝ่ายค้านอนุรักษ์นิยม ให้คำามั่นว่า จะลด

ภาษีเหมืองและคาร์บอน เป็นภารกิจอันดับแรก หากพรรคเสรีนิยมของเขาชนะการเลือกตั้ง 

เขากล่าวว่า ภาษีทั้ง ๒ รายการนี้ ซึ่งบังคับใช้โดยรัฐบาลพรรคแรงงานในปี ๒๕๕๔ ถือเป็น

ภาษีคาร์บอนที่อยู่ในระดับที่สูงที่สุดในโลก และทำาให้อุตสาหกรรมดังกล่าวไม่สามารถแข่งขัน

กับคู่แข่งได้

           รัฐบาลพรรคแรงงานปัจจุบัน มีที่นั่ง ๗๑ ที่นั่ง ในจำานวน ส.ส. ๑๕๐ ที่นั่ง                 

ในรัฐสภา ส่วนพรรคร่วมฝ่ายค้าน ซ่ึงประกอบกันเป็นพรรคกลางขวา มี ๗๒ ท่ีน่ัง พรรคกรีน    

๑ ที่นั่ง และ ส.ส. อิสระ อีก ๖ ที่นั่ง
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จีนเล็งใช้กฎหมายลงโทษคนอ่านหนังสือน้อย

          วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ รัฐบาลจีน เตรียมพิจารณาร่างกฎหมายใหม่ บังคับให้

พลเมืองอ่านหนังสือเพิ่ม

           รัฐสภาจีน มีกำาหนดพิจารณาผ่านร่างกฎหมายฉบับใหม่ภายในสิ้นปีนี้               

บังคับให้พลเมืองในประเทศอ่านหนังสือมากขึ้น หวังส่งเสริมพฤติกรรมรักการอ่านของ

ประชาชนในประเทศ

           ร่างกฎหมายดังกล่าว เสนอโดยองค์กรสื่อมวลชน สิ่งพิมพ์ วิทยุ ภาพยนตร์และ

โทรทัศน์ของจีน มีขึ้นภายหลังจากมีการเปิดเผยผลวิจัยล่าสุด พบว่าเมื่อปี ๒๕๕๕ ชาวจีน              

อายุระหว่าง ๑๘ - ๗๐ ปี อ่านหนังสือเฉลี่ย ๖.๗ เล่ม ซึ่งรวมถึงหนังสือที่เป็นรูปเล่มและ

แบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยแม้ว่าเป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นจาก เมื่อปี ๒๕๕๔ ที่เพียง ๑ เล่มต่อปี         

ทว่าหากเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแล้วถือเป็นสัดส่วนที่ต่ำามาก เห็นได้จากสัดส่วน

การอ่านหนังสือของชาวสหรัฐเฉลี่ยอยู่ที่ ๑๕ เล่มต่อปี

           อย่างไรก็ตาม แม้ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดถึงบทลงโทษผู้ที่ละเมิด

กฎหมายดังกล่าวจะได้รับ ทว่าได้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากหลายฝ่ายในสังคมอย่างหนัก 

โดยผู้คนบางส่วนมองว่า ร่างกฎหมายดังกล่าวไร้เหตุผล

           “ผมเห็นด้วยเต็มที่กับการส่งเสริมการอ่าน แต่การใช้กฎหมายมาบังคับเป็นเรื่อง

ที่ไร้สาระอย่างมาก คงเป็นเรื่องแปลกมากหากต้องมีคนติดคุกเพราะอ่านหนังสือไม่พอ”  

หนึ่งในผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ระบุ

           ก่อนหน้านี้ จีนประกาศใช้กฎหมายลงโทษลูกที่ทอดทิ้งบุพการ ี เพื่อแก้ปัญหา   

ผู้สูงอายุถูกทอดทิ้ง โดยกฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ที่ผ่านมา                                                                                                           

กำาหนดให้สมาชิกภายในครอบครัว ต้องกลับไปเยี่ยมพ่อแม่หรือญาติผู้สูงอายุ ซึ่งแม้

กฎหมายดังกล่าว ไม่ได้ระบุบทลงโทษผู้ที่ละเมิดกฎหมายไม่กลับไปดูแลพ่อแม่ ทว่าเปิดทาง

ให้พ่อแม่สามารถฟ้องร้องบุตรได้
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“โอบามา” ประกาศปฏิรูปโครงการสอดแนมข้อมูลครั้งใหญ่

 วันที่  ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๖  

ประธานาธิบดีบารัค โอบามา ผู้นำาสหรัฐฯ 

ให้คำามั่นที่จะปฏิรูปโครงการสอดแนมของ

รัฐบาล เพื่อให้การควบคุมดูแลเป็นไป

อย่างเหมาะสม

 ในการแถลงข่าวที่ทำาเนียบขาว 

ผู้นำาสหรัฐฯ ได้เสนอแผนป้องกันการ

คุกคาม ที่รวมถึงการแก้ไขกฎหมายที่ว่าด้วย การเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้โทรศัพท์ รวมทั้ง

เสนอให้มีการแต่งต้ังทนายความเพ่ือคัดค้านรัฐบาลในศาล เพ่ือการเฝ้าระวังการสืบราชการลับ

จากต่างชาติ

          ผู้นำาสหรัฐฯ กล่าวในงานแถลงข่าวประจำาเดือนของรัฐบาลว่า สหรัฐฯ จะต้อง                     

สามารถสร้างความโปร่งใสในการตรวจสอบข้อมูลทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต เพ่ือตรวจสอบ

การกระทำาดังกล่าวของรัฐบาล ประชาชนจึงมีสิทธิที่จะแสดงความสงสัยต่อโครงการ

สอดแนม โดยเฉพาะอย่างย่ิงในช่วงท่ีเทคโนโลยีกำาลังเข้ามามีบทบาทสำาคัญต่อชีวิตผู้คนมากข้ึน                                                                                                                                    

สำาหรับเขาในฐานะประธานาธิบดี ก็ยังรู้สึกว่า ไม่เช่ือม่ันต่อโครงการน้ีเช่นเดียวกับชาวอเมริกัน

           นายโอบามา จึงประกาศแผนที่จะช่วยยกระดับและปฏิรูปโครงการสอดแนมไว้

หลายประการ อาทิ การทำางานร่วมกับรัฐสภา ในการปฏิรูปเนื้อหาบางส่วนของมาตรา ๒๑๕  

ในรัฐบัญญัติ ความรักชาติ ที่ตราขึ้นสมัยของอดีตประธานาธิบดีจอร์จ ดับเบิลยู บุช 

การประกาศเปิดเผยพื้นฐานของเหตุผล ทางกฎหมายการเก็บรวบรวมข้อมูลของรัฐบาล 

รวมทั้งเสนอให้มีการแต่งตั้งทนายความเพื่อคัดค้านรัฐบาลในศาล เพื่อการเฝ้าระวัง

การสืบราชการลับจากต่างชาติ และประกาศการก่อตั้งกลุ่มผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก 

เพื่อพิจารณาและตรวจสอบเทคโนโลยีด้านข่าวกรองและการสื่อสารของรัฐบาลทั้งหมด

           ต่อข้อซักถามเกี่ยวกับ นายเอ็ดเวิร์ด สโนว์เดน ผู้เปิดเผยเรื่องโครงการปริซึม

ต่อสื่อมวลชน ผู้นำาสหรัฐฯ กล่าวว่า เขาไม่คิดว่า นายสโนว์เดน เป็นคนรักชาติ และหาก

นายบารัค โอบามา
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เขาเชื่อมั่นว่า ตัวเองเป็นฝ่ายถูกก็ควรเดินทางกลับมาสู้คดีที่สหรัฐฯ พร้อมกล่าววิพากษ์

วิจารณ์รัสเซีย ที่อนุมัติคำาร้องลี้ภัยชั่วคราวให้ นายสโนว์เดน จนต้องยกเลิกแผนการหารือ               

ทวิภาคีร่วมกับผู้นำารัสเซียในเดือนหน้าว่า ตั้งแต่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์  ปูติน 

กลับมารับตำาแหน่ง ก็เริ่มมีกระแสการต่อต้านอเมริกามากขึ้น ซึ่งเหมือนกับการย้อนกลับไปสู่

ยุคสงครามเย็น

           อย่างไรก็ดี นายโอบามา ยืนยันว่า สหรัฐฯ จะไม่คว่ำาบาตรการแข่งขันกีฬา 

โอลิมปิคฤดูหนาว ที่เมืองโซชีของรัสเซียในปีหน้า ตามการเรียกร้องของกลุ่มนักเคลื่อนไหว

เพื่อกลุ่มรักร่วมเพศ ที่ต่อต้านกฎหมายละเมิดสิทธิคนรักร่วมเพศในรัสเซีย เขากล่าวว่า 

วิธีที่ดีที่สุดในการต่อสู้กับกฎหมายฉบับนี้คือ นักกีฬาที่เป็นเกย์และเลสเบี้ยน จะต้องสร้าง

ผลงานที่ดีในการแข่งขันเพื่อให้เป็นที่ประจักษ์

  

มหาวิทยาลัยในฝรั่งเศสชี้ “ห้ามคลุมหน้าในระดับมหาวิทยาลัยเป็นความคิดที่ใช้ไม่ได้”

 วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ ประธานการประชุมอธิการของมหาวิทยาลัย          

ในฝรั่งเศส ปฏิเสธความคิดการห้ามคลุมหน้าในระดับมหาวิทยาลัย เพราะขัดเสรีภาพ         

หลังหน่วยงานภาครัฐฝรั่งเศสต้องการเพิ่มมาตรการบังคับใช ้ ห้ามใช้สัญลักษณ์ทางศาสนา

คลุมศีรษะ หรือสวมใส่ในระดับมหาวิทยาลัยฝรั่งเศส ท่ามกลางความตึงเครียดที่เพิ่มมากขึ้น

ตามลำาดับระหว่างชนกลุ่มน้อยมุสลิมและสังคมฝรั่งเศส

           เมื่อไม่นานมานี้ หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในฝรั่งเศสได้เปิดเผยว่า หน่วยงานรัฐ                                                                                                                 

ของฝรั่งเศส High Council for Integration หรือ HCI ที่มีหน้าที่ในการดำารงให้การปกครองและ

การดำารงชีวิตดำาเนินไปโดยไม่มีศาสนามาเกี่ยวข้อง เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสงบในฝรั่งเศส 

มีแนวคิดที่จะเสนอแผนการบังคับใช้ การห้ามใช้สัญลักษณ์ทางศาสนาภายในมหาวิทยาลัย 
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ที่รวมไปถึงการคลุมหน้าในศาสนาอิสลาม การสวมหมวกในศาสนา ยูดาย และการสวม

ไม้กางเขนในศาสนาคริสต์ หลังจากได้มีกฎหมายไม่อนุญาตให้มีการใช้ผ้าคลุมหน้าอันเป็น

สัญลักษณ์ของศาสนาอิสลามในโรงเรียนในปี ๒๐๐๔ และในปี ๒๐๑๐ ได้มีการห้าม

การคลุมศีรษะแบบทั้งใบหน้าในที่สาธารณะ ซึ่งล่าสุดเกิดจลาจลในฝรั่งเศสของชนกลุ่มน้อย

ชาวมุสลิมในฝร่ังเศส เหตุจากเจ้าหน้าท่ีตำารวจ ขอตรวจค้นหญิงมุสลิมชาวฝร่ังเศสท่ีคลุมศีรษะ

ด้วยสัญลักษณ์ทางศาสนา โดยทางหน่วยงาน HCI อ้างว่า ได้เกิดความตึงเครียดขึ้น

ในบรรยากาศของมหาวิทยาลัย ในการที่นักศึกษาสวมใส่สัญลักษณ์ทางศาสนาไปเรียน 

เป็นผลให้คุณค่าของแนวคิดการแบ่งแยกศาสนาออกจากการปกครองและการใช้ชีวิต 

(secularism) ของฝรั่งเศสที่กำาหนดในกฎหมายฝรั่งเศสนั้นเสื่อมลง

 ข้อเสนอของหน่วยงาน HCI นี้ทำาให้ ประธานที่ประชุมอธิการของมหาวิทยาลัย

ในฝรั่งเศส หรือ CPU ณอน ลูป ซาลส์มานน์ ได้ปฏิเสธที่จะขานรับกฎหมายนี้โดยกล่าวว่า 

“มหาวิทยาลัยนั้นไม่ใช่โรงเรียน นักศึกษาทุกคนบรรลุนิติภาวะแล้ว และคุณไม่สามารถจำากัด

เสรีภาพของพวกเขาได้ ผมคิดว่าเร่ืองน้ีต้องใช้ความสุขุมในการถกเถียงเพ่ือหาข้อตกลงร่วมกัน 

โดยไม่ใช้มาตรการที่แฝงด้วยความเกลียดชังศาสนาอิสลาม ที่ซ่อนอยู่ของหน่วยงาน HCI”

           นอกจากนี้ อับดุลเลาะห์ ซากริ ประธานกลุ่มการเฝ้าระวังต่อปรากฏการณ์กลัว

ศาสนาอิสลาม (Islamophobia) ได้เปิดเผยว่า ข้อเสนอของหน่วยงาน HCI นั้น เป็นการกีดกัน

ชาวมุสลิมและผิดกฎหมายฝรั่งเศส

           “เสรีภาพในการแสดงออกเป็นสิ่งหนึ่งที่นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยมีภายใต้

มาตราที่ ๕๐ ของกฎหมายฉบับวันที่ ๒๖ มกราคม ๑๙๘๔ ที่ว่าด้วย สิทธิในการแสดงออก

ด้านความเช่ือทางศาสนาในมหาวิทยาลัย แต่ต้องไม่ทำาให้เกิดความขุ่นเคืองกับนักศึกษาอ่ืน ๆ 

จนก่อให้เกิดความไม่สงบ” ซากริ กล่าวเสริม

           อย่างไรก็ตาม ซาลส์มานน์ ได้เผยกับเอเอฟพี ว่า ที่ผ่านมา HCI ไม่เคยขอให้

รัฐสภาฝร่ังเศสออกกฎหมายห้ามการสวมใส่ผ้าคลุมศีรษะภายในมหาวิทยาลัย “เป็นการโชคดี       

ที่รัฐสภาฝรั่งเศสไม่มีแนวคิดในเรื่องนี้”

          ผู้อำานวยการทั่วไปของหน่วยงาน HCI บินวา นอร์มานด์ กล่าวปฏิเสธว่า                        

ข้อเสนอที่ HCI จัดทำานั้น ไม่มีเจตนาที่จะเผยแพร่ต่อสาธารณะ โดย นอร์มานด์ เผยต่อ                                                                                                              

เอเอฟพ ี ว่า รายงานที่สมบูรณ์จะถูกเผยแพร่เป็นทางการในปลายปีนี้ ซึ่งมีท่าทีว่าจะได้รับ

เสียงค้านจากสมาชิกรัฐสภาฝร่ังเศส ท่ีแม้แต่นักการเมืองจากฝ่ังอนุรักษ์ เช่น เออร์เว มาริตัน 

จากพรรค UMP ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการวิทยุฟรานซ์ อินเตอร์ ว่า “มันต้องใช่สำาหรับทุกฝ่าย”
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สมเด็จฮุน เซน

     

กัมพูชา ล้มเลิกความร่วมมือทางทหารกับสหรัฐ

           วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ รัฐบาลกัมพูชา 

ประกาศล้มเลิกโครงการความร่วมมือทางทหารระหว่าง

ประเทศกับสหรัฐอเมริกา หลังสหรัฐฯ ขู่ตัดความช่วยเหลือ

หากการเลือกตั้งไม่บริสุทธิ์ยุติธรรม ทางการสหรัฐฯยันยังไม่

ทราบเหตุผลที่ชัดเจน

           กระทรวงต่างประเทศสหรัฐฯ แถลงว่า รัฐบาล

กัมพูชาประกาศระงับโครงการความร่วมมือทางทหารระหว่าง

ประเทศกับสหรัฐฯ และอีกหลายประเทศ หลังการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคมที่ผ่านมา 

ซึ่งถูกระบุว่า ไร้ความโปร่งใส โกงกันอย่างมโหฬาร อย่างไรก็ตามเหตุผลการกระทำาดังกล่าว

ของกัมพูชาขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจน มารี ฮาร์ฟ โฆษกหญิงกระทรวงต่างประเทศสหรัฐฯ 

กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า กระทรวงกลาโหมกัมพูชา เลื่อน หรือยกเลิกโครงการดังกล่าว แต่เธอ

ไม่ได้ให้รายละเอียด

          แต่อาจเป็นการ “ตีตนไปก่อนไข้” หลังจากสมาชิกรัฐสภาสหรัฐฯ เรียกร้องให้          

ลดความช่วยเหลือโดยตรงต่อรัฐบาลกัมพูชา หากการเลือกตั้งออกมาไม่เสรีและยุติธรรม                                                                                                                   

แต่ฮาร์ฟ กล่าวว่า สหรัฐฯ ไม่ได้มองว่า การเลือกต้ังเป็นเหตุผลของการระงับความสัมพันธ์

ทางทหารทั้งหมด สหรัฐฯ ก็แค่จับตาดูกระบวนการดังกล่าวตามที่ปรากฏออกมา

           พรรคประชาชนกัมพูชา หรือ CPP ของ สมเด็จฮุน เซน นายกรัฐมนตรี ผูกขาด

ชนะการเลือกต้ังท่ัวไป เม่ือวันท่ี ๒๘ กรกฎาคมท่ีผ่านมา แต่เสียงข้างมากกลับลดลงอย่างมาก              

จากการประกาศผลการเลือกตั้ง ที่ยังไม่ได้มีการรับรอง ซึ่งจะต้องถูกท้าทายและคัดค้าน

จากพรรคฝ่ายค้าน ที่ขู่ว่าจะจัดการชุมนุมประท้วงครั้งใหญ่ จนกว่าจะมีการแต่งตั้ง

คณะสอบสวนอิสระข้ึนมาตรวจสอบกระบวนการเลือกต้ัง ขณะท่ี กระทรวงต่างประเทศสหรัฐฯ

แสดงความวิตกกังวลเก่ียวกับรายงานการทำาผิดกฎหมายเลือกต้ังอย่างแพร่หลาย และเรียกร้อง                                                                                                                                           

ให้มีการตรวจสอบอย่างเต็มที่และโปร่งใส

 ด้านรัฐบาลกัมพูชา ได้ประจำาการทหารและยานยนต์หุ้มเกราะ เพื่อรักษา                 

ความปลอดภัยทั่วกรุงพนมเปญ เพราะคำาเตือนของพรรคฝ่ายค้านว่า จะออกมาชุมนุม

ตามท้องถนน และด้วยกิตติศัพท์ ของนายกรัฐมนตรีฮุน เซน ซึ่งบริหารประเทศมา ๒๘ ปี 

ได้เพิ่มความวิตกกังวลว่า เขาอาจลุแก่อำานาจใช้กำาลังปราบปรามกลุ่มผู้ประท้วงก็ได้
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นายเจตน์ ศิรธรานนท์ 

คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา

 คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข  วุฒิสภา             

เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงการตรวจสอบสารปนเปื้อน

ในข้าว ด้านผู้เช่ียวชาญด้านอาหารสุ่มตัวอย่างข้าวในร้านค้าปลีก 

๕๔ ตัวอย่าง ยืนยันมีความปลอดภัย ขณะที่ อย. ยืนยัน      

มีมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพข้าว

 วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ มีการประชุมคณะ 

กรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา ซ่ึงมีนายเจตน์ ศิรธรานนท์ 
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เป็นประธานคณะกรรมาธิการ เชิญหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ประกอบด้วย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์        

สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข สำานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร          

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และบริษัทห้องปฏิบัติการกลางประเทศไทย จำากัด เข้าชี้แจง

ถึงการตรวจสอบสารปนเป้ือนในข้าว โดยนางกนกพร อภิสุข ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านมาตรฐาน

อาหาร ผู้แทนจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข สรุปผลการตรวจ

วิเคราะห์ข้าวสารบรรจุถุงยี่ห้อต่าง ๆ และข้าวสารบรรจุกระสอบชั่งขาย จากการสุ่มตัวอย่าง

ข้าวในร้านค้าปลีก และซุปเปอร์มาเก็ตในกรุงเทพฯ และปริมณฑล จำานวนกว่า ๕๔ ตัวอย่าง 

ยืนยันได้ว่า ข้าวทุกตัวอย่างมีความปลอดภัยต่อการบริโภค ซ่ึงไม่พบสารฟอสฟีนท่ีใช้รมข้าว 

ไม่พบการตกค้างจากสารเคมีกำาจัดศัตรูพืช และไม่พบสารพิษจากเชื้อราอะฟลาทอกซิน 

ส่วนผลการตรวจจำานวนยีสต์และเชื้อราในข้าวสารถุง ข้าวสารบรรจุกระสอบอยู่ในเกณฑ์

ปลอดภัยไม่เกิน ๑,๐๐๐ cfu ต่อกรัม ส่วนผลการตรวจสอบสิ่งแปลกปลอมที่สามารถมองได้            

ด้วยตาเปล่าในข้าวตรวจพบมอดฟันเลื่อยมีชีวิต ชิ้นส่วนแมลง และขนสัตว์ปะปนบ้าง 

แต่อยู่ในปริมาณที่พบน้อยมาก ซึ่งน้อยกว่าที่พบในตัวอย่างของเส้นพาสต้าที่นำาเข้าจาก

ต่างประเทศ

 ขณะที่เภสัชกรหญิงศรีนวล กรกชกร รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 

กล่าวว่า ทางคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มีการกำาหนดมาตรฐานในการดูแลคุณภาพ

ข้าวตามมาตรฐาน อย. ซึ่งในส่วนของข้าวถุงนั้น สถานที่บรรจุจะต้องมีมาตรฐานและผ่าน

การขออนุญาต ซึ่งต้องมีฉลากรับรองจาก อย. โดยที่ผ่านมามีการสุ่มตรวจข้าวบรรจุถุง
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ยี่ห้อต่าง ๆ เป็นประจำาทุกปี กว่า ๑๐๐ ตัวอย่าง และไม่พบว่ามีอันตรายจากสารตกค้าง 

หรือพบส่ิงแปลกปลอมบ้างแต่ต่ำากว่ามาตรฐานท่ีกำาหนดไว้ ข้าวจำาหน่ายในท้องตลาดจึงมีความ

ปลอดภัยสำาหรับผู้บริโภค

 ด้านตัวแทนจากกรมวิชาการเกษตร ระบุถึงขั้นตอนในการเก็บรักษาข้าว ที่มีการ 

ใช้สารฟอสฟิลและเมทธิลโบรไมด์ในการรมควันข้าวนั้น มีการกำาหนดปริมาณมาตรฐานไว้ 

ซ่ึงผู้ท่ีทำาหน้าท่ีรับจ้างรมควันข้าว ต้องผ่านการอบรมจากกรมวิชาการเกษตร และยืนยันว่า

สารที่ใช้รมควันไม่ตกค้าง เพราะจะละเหยตามธรรมชาติ ส่วนจะมีระยะในการรมข้าวมาก

น้อยอย่างไรนั้น เป็นความรับผิดชอบของทางองค์การคลังสินค้า (อคส.)

 ขณะที่นายเอกชาติ นาคาไชย กรรมการผู้อำานวยการ บริษัทห้องปฏิบัติการ 

กลางประเทศไทย จำากัด ไม่ยอมเปิดเผยข้อมูลการตรวจสอบของห้องปฏิบัติการกลาง 

โดยช้ีแจงว่า ต้องได้รับอนุญาตจากกรมการค้าภายในก่อน ทำาให้นายเจตน์ มองว่า การปกปิด

ข้อมูลดังกล่าวทำาให้ตนเชื่อว่า ข้าวมีความผิดปกติ เพราะถ้าไม่ผิดปกติก็ต้องสามารถ

เปิดเผยข้อมูลได้อย่างสบายใจ

 ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการได้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำาข้อมูลการตรวจสอบ

สารปนเป้ือน ท้ังช่ือร้านค้า โรงสี จังหวัด วันเวลาท่ีตรวจสอบข้าวโดยละเอียดเป็นลายลักษณ์อักษร 

เสนอต่อคณะกรรมาธิการต่อไป

คณะกรรมาธิการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร 

 

 คณะกรรมาธิการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร พบสารเคมีเมทิล

โบรไมด์ และฟอสฟีน ที่ใช้รมเพื่อรักษาคุณภาพเมล็ดข้าว 

ไม่เป็นอันตรายแม้บริโภคทั้งชีวิต ขณะที่คณะกรรมาธิการ

ยังห่วงข้าวที่มีความชื้นจนเป็นเชื้อรา ประชาชนห้ามบริโภค 

แนะหน่วยงานเร่งประชาสัมพันธ์ จี้รัฐบาลกำาชับโกดัง        

ใช้สารรมข้าวในปริมาณควบคุมและเปิดเผยตัวเลขจำาหน่าย

 

นายนริศ  ขำานุรักษ์ 
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 วันท่ี ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖  นายนริศ  ขำานุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการการ

ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร พร้อมคณะ ร่วมกันพิจารณา

ผลกระทบการใช้สารเคมีรักษาคุณภาพเมล็ดข้าว โดยเชิญกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

กรมวิทยาศาสตร์การบริการ และกรมวิชาการเกษตร เข้าชี้แจง และได้รับข้อมูล

จากนายศักด์ิเกษม สุนทรภัทร์ ผู้เช่ียวชาญด้านควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร

ที่ระบุว่า ปัจจุบันสารที่ใช้รมข้าวเพื่อป้องกันมอด แมลง รักษาคุณภาพเมล็ดข้าวมี ๒ ชนิด 

คือ เมทิลโบรไมด์ และฟอสฟีน ซึ่งแม้จะเป็นอันตราย แต่ตามกฎหมายของประเทศไทยและ

ในหลายประเทศ ระบุชัดเจนว่าการส่งออกข้าวและสินค้าอ่ืน ๆ แต่ละคร้ังจะต้องผ่านการรมควัน          

ด้วยสารเคมีดังกล่าวก่อน แต่ต้องใช้ในปริมาณที่เหมาะสมตามมาตรฐาน พร้อมระบุ

เพิ่มเติมว่า สารที่ใช้ในลักษณะนี้ไม่ใช่เฉพาะในข้าวเท่านั้นแต่ยังมีในผลไม ้ อาทิ แอปเปิ้ล 

ส้ม และมะพร้าว ที่นำาเข้ามาในประเทศไทยด้วย

   ขณะที่นางกนกพร อธิสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานอาหาร กรมวิทยาศาสตร์

การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า การปนเปื้อนดังกล่าว องค์การอนามัยโลกให้การ

รับรองแล้วว่า หากบริโภคข้าวที่มีสารดังกล่าวตลอดชีวิตจะไม่ได้รับผลกระทบ เนื่องจาก

มีปริมาณสารจำานวนน้อย พร้อมยกตัวอย่างเมทิลโบรไมด์ มีจุดเดือดต่ำาเพียง ๓๐ องศา

เซลเซียส ซึ่งเมื่อเจออากาศร้อนเมืองไทยสารเหล่านี้ก็จะระเหยได้เองอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม 

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช กรรมาธิการที่ปรึกษาตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมต่อกรมวิทยาศาสตร์

การแพทย์ว่า ขอเสนอแนะให้หน่วยงานชี้แจงทำาความเข้าใจกับประชาชนเพิ่มเติมกรณีข้าว

ที่มีความชื้นในลักษณะพบราสีดำา ที่ไม่ควรรับประทานและจะต้องส่งคืนให้ร้านค้า 
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 อย่างไรก็ตาม คณะกรรมาธิการจะสรุปข้อเสนอที่ได้จากการประชุมต่อรัฐบาล 

พร้อมขอให้เคร่งครัดในการตรวจสอบโกดังข้าวทั้งปริมาณ คุณภาพข้าวอย่างละเอียด

ถี่ถ้วน และกำาชับกระบวนการรมข้าวให้เป็นไปตามหลักมาตรฐานสากล และเข้าตรวจสอบ

พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีการรมข้าวให้กับโกดังเอกชนด้วย นอกจากนี้ได้เรียกร้องให้รัฐบาล                                                                                                                        

เปิดเผยตัวเลขสัญญาการส่งออกข้าวท่ีแท้จริง เพ่ือตรวจสอบสารเคมีท่ีใช้ไปมีความสอดคล้อง

กันมากน้อยเพียงใด

คณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา

 

 คณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรมฯ 

วุฒิสภา แนะถอดบทเรียนเณรคำาโมเดลแก้กฎหมายคณะสงฆ์ 

จี้สำานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตรวจสอบหลวงพี่น้ำาฝน

กรณีรถหรู ว่าเข้าข่ายผิดธรรมวินัยหรือไม่

 วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ที่พุทธมณฑล จังหวัด                                                                                                                          

นครปฐม คณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและ

วัฒนธรรม วุฒิสภา มีการประชุมหารือร่วมกับสำานักงานพระพุทธ

ศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เกี่ยวกับการดำาเนินงานด้านพระพุทธ

ศาสนาของ พศ. ร่วมทั้งติดตามความคืบหน้า กรณีสมีคำาว่า 

มีความคืบหน้ามากน้อยแค่ไหน โดยมีนายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล ประธานคณะกรรมาธิการ           

นายแพทย์จักรธรรม ธรรมศักดิ์ อดีตผู้อำานวยการสำานักงานพระพุทธศาสนา ในฐานะ

คณะกรรมาธิการ พร้อมคณะ ร่วมหารือและซักถามต่อนายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์               

ผู้อำานวยการสำานักงานพระพุทธศาสนา โดยใช้เวลาเกือบ ๓ ช่ัวโมง โดยนายนพรัตน์ กล่าวว่า 

ตนทราบว่า ทางศาลอาญา ได้ออกหมายจับสมีคำาแล้ว จากนี้ไปกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ

ดีเอสไอ จะแจ้งไปยังประเทศต่าง ๆ รับทราบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ส่วนสำานักงานพระพุทธ

ศาสนากำาลังดำาเนินการตรวจสอบสาขาของสำานักสงฆ์ป่าขันติธรรม โดยกำาชับให้สำานักงาน

พระพุทธศาสนาจังหวัด (พศจ.) ตรวจสอบว่า มีพระอยู่หรือไม่ เป็นที่ของใคร เพื่อแจ้ง

เจ้าคณะปกครองในพื้นที่ให้ดำาเนินการ สำาหรับการแอบอ้างโฆษณาว่า เมื่อบริจาคเงิน

นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล
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ขั้นต่ำา ๑ แสนบาท สร้างอาคารสงฆ์อาพาธที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ดแล้วจะได้รับเครื่องราช

อิสริยาภรณ์นั้น ตนในฐานะกรรมการพิจารณาเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เห็นว่า การพิจารณา

ในเรื่องนี้มีระเบียบการมอบเครื่องราชฯ ให้หลายประเด็น อาทิ การสร้างประโยชน์ต่อสังคม 

การทำานุบำารุงพระพุทธศาสนา ซึ่งต้องมีคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติตัวของผู้ที่ได้รับ

อย่างละเอียด และเคยมีกรณีมีคนไม่ผ่านคุณสมบัติท่ีจะได้รับเคร่ืองราชฯ มาแล้ว ซ่ึงในกรณี

ของสำานักสงฆ์ป่าขันติธรรมท่ีมีการโฆษณาดังกล่าว ก็ต้องมีการตรวจสอบว่า มีการขออนุญาต

จากทางเจ้าปกครอง ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือไม่ หากไม่ดำาเนินการก็ถือว่า มีความผิด

 ด้านนายแพทย์จักรธรรม กล่าวว่า กรณีของสมีคำา เมื่อมีคำาสั่งให้ปาราชิก         

และศาลอาญามีคำาสั่งให้ออกหมายจับ เรื่องก็เหมือนจะจบ ทางคณะกรรมาธิการฯ        

เห็นว่า ควรที่จะมีการถอดบทเรียนเณรคำาโมเดล เพื่อนำามาเป็นกรณีศึกษาในการปรับปรุง

กฎหมายคณะสงฆ์ ไม่ว่าจะเป็นพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ หรือร่างพระราชบัญญัติอุปถัมภ์

และคุ้มครองพระพุทธศาสนา เพื่อทำาให้คณะสงฆ์เกิดความเข้มแข็ง รวมถึงขอชื่นชม

เครือข่ายภาคประชาชนท่ีมีความเข้มแข็ง ท่ีมีการแจ้งข่าวการประพฤติผิดของสมีคำาเป็นระยะ          

จนทำาให้เรื่องไปสู่กระบวนการทางกฎหมาย อย่างไรก็ตาม นอกจากกรณีเณรคำาแล้ว 

คณะกรรมาธิการ อยากให้สำานักงานพระพุทธศาสนา รายงานความคืบหน้ากรณีหลวงพี่น้ำาฝน 

วัดไผ่ล้อม จังหวัดนครปฐม ท่ีออกมาให้สัมภาษณ์กรณีการครอบครองรถหรู ท่ีปรากฏว่า มีการ

เลี่ยงภาษีด้วยว่า เรื่องนี้หลวงพี่น้ำาฝนเข้าข่ายขัดพระธรรมวินัยด้วยหรือไม่
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คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร

 

 คณะกรรมาธิการการศึกษาฯ ประชุมแลกเปล่ียนความคิดเห็น                                                                                                   

เกี่ยวกับ สมศ. ทำาหน้าที่ประเมินสถานศึกษา โดยเห็นว่า สมศ.                                                                                                          

มีประโยชน์ต่อสถานศึกษาในการประเมินคุณภาพของสถานศึกษา 

และหารือปัญหากรณีการซ้ือขายใบปริญญาในสถาบันอุดมศึกษา 

 วันท่ี ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ นายประกอบ รัตนพันธ์ 

ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยภาย

หลังการประชุมสัญจรแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาการ

ศึกษาของชาติร่วมกับผู้บริหารสำานักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ว่า ขณะนี้ค่อนข้างเป็นห่วง

เพราะสังคมไทยค่อนข้างสับสน ซ่ึงหลายส่วนบอกว่าไม่ควรมี สมศ. แต่ท่ีประชุมเห็นร่วมกัน

ว่ายังควรจะต้องมี สมศ. เป็นหน่วยงานประเมินความพร้อมสถานศึกษา ครู และผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เพื่อนำาจุดบกพร่องส่งให้ต้นสังกัดในการที่จะนำาไปพัฒนา 

และปรับปรุงต่อไป ซึ่งถือเป็นเรื่องสำาคัญมาก เพราะจุดนี้จะทำาให้สถานศึกษาไม่ว่าขนาด                                                                                                            

เล็ก กลาง หรือใหญ่ก็จะสามารถเข้าสู่มาตรฐานของ สมศ. ได้ทุกแห่ง นายชาญณรงค์ 

พรรุ่งโรจน์ ผู้อำานวยการ สมศ. กล่าวว่า ปัจจุบันสถานศึกษาเปิดกันง่ายมากข้ึน ดังน้ัน จึงต้องมี        

หน่วยงานและมีเกณฑ์เป็นตัวกำาหนดในการท่ีจะรักษาคุณภาพของสถานศึกษาน้ัน ๆ เพียงแต่ว่า                                                                                                                                 

ผลการประเมินอาจจะไปกระทบความรู้สึกของสถานศึกษา จึงทำาให้รู้สึกเบียดเบียน

เวลา และสร้างภาระให้แก่สถานศึกษา ทั้งที่ สมศ. ก็เปรียบเหมือนหน่วยงานที่ช่วยคุ้มครอง                   

ผู้บริโภค ถ้าสถานศึกษาด้อยคุณภาพ ไม่มีครู จะปล่อยให้สอนเด็กต่อได้อย่างไร 

อีกทั้งในกลุ่มประเทศอาเซียนก็มีหน่วยงานท่ีทำาหน้าท่ีประเมินคุณภาพกันหมด หากไทยไม่มี

หน่วยงานน้ีจะเป็นคุณกับประเทศหรือไม่ก็ต้องลองคิดดู

 

นายประกอบ รัตนพันธ์ 
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 วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ที่สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

นายประกอบ รัตนพันธ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ 

ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร ได้นำาคณะมาประชุมร่วม

กับผู้บริหาร สกอ. และเปิดเผยภายหลังการประชุมว่า คณะกรรมาธิการได้หารือประเด็น  

สำาคัญเกี่ยวกับปัญหาคุณภาพการศึกษาของวงการอุดมศึกษาไทย โดยเฉพาะกรณี

การซ้ือขายปริญญา ท้ังในส่วนของปริญญา

จากมหาวิทยาลัยในประเทศไทย และ

มหาวิทยาลัยต่างประเทศที่มาเปิดสาขา

ในประเทศไทย ซึ่งเป็นการเรียนในหลักสูตร

ท่ี สกอ. ไม่ได้รับรองและจัดการเรียนการสอน                                                                             

ไม่ครบหลักสูตร คือ เรียนบ้างไม่เรียนบ้าง 

โดยส่วนใหญ่จะเป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท นอกจากน้ี ยังมีกรณีคนไทยท่ีได้วุฒิการศึกษา

มาจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศ แต่ยังไม่ได้รับการรับรองจาก สกอ. ทำาให้ไม่สามารถใช้

วุฒิปริญญาดังกล่าวในประเทศไทยได้ ซึ่งกรณีนี้ทำาให้ประชาชนได้รับความเสียหายเพราะ

ถูกหลอกจากนายหน้า ดังนั้น จึงอยากให้ สกอ. เร่งสร้างความชัดเจนหรือประชาสัมพันธ์

วิธีการได้มาซึ่งวุฒิการศึกษาที่ถูกต้อง

 นายประกอบ กล่าวต่อไปว่า ในการเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมัยสามัญ

วันที่ ๑ สิงหาคมนี้ ตนจะนำาภาพรวมปัญหาวงการศึกษาไทย ทั้งในเรื่องการซื้อขายปริญญา

หรือการเรียนแบบจ่ายครบจบแน่ กรณีการเปิดสอนหลักสูตรที่ไม่ได้คุณภาพ รวมไปถึง

ปัญหาจริยธรรมผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา และข่าวการทุจริตแก้เกรดและการทุจริตต่าง ๆ 

ในวงการอุดมศึกษา เข้าหารือในที่ประชุมสภาฯ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนไปสู่การแก้ปัญหา

ร่วมกัน
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คณะกรรมาธิการการปกครอง สภาผู้แทนราษฎร

 คณะกรรมาธิการการปกครอง สภาผู้แทนราษฎร กำาชับกรมชลประทาน      

จ่ายค่าชดเชยให้ประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจากการดำาเนินโครงการ

ของหน่วยงานรัฐ หลังที่ดินประชาชนได้รับความเสียหายจาก

โครงการรัฐหลายโครงการ

  วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ คณะกรรมาธิการ      

การปกครอง สภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายชัย ชิดชอบ เป็นประธาน  

คณะกรรมาธิการ ได้พิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาเก่ียวกับ                                                                                  

ค่าชดเชยให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการดำาเนินงาน         

ตามแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานรัฐ โดยนำาเรื่อง

ร้องเรียนการจ่ายเงินค่าชดเชยบริเวณอ่างเก็บน้ำาหนองบ่อ ตำาบลบรบือ                                                                                   

อำาเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม มาเป็นกรณีศึกษา ภายหลัง

คณะกรรมาธิการรับฟังคำาช้ีแจงจาก ว่าท่ีร้อยตรี ไพเจน มากสุวรรณ์ 

รองอธิบดีกรมชลประทาน แล้วเห็นว่า ปัจจุบันกรมชลประทาน

ได้ดำาเนินการจัดสรรงบประมาณ จำานวนกว่า ๓๖๕ ล้านบาท          

สำาหรับจ่ายค่าชดเชยที่ดินให้กับผู้ร้องและประชาชนที่ได้รับ

ความเดือดร้อนจากการดำาเนินโครงการอ่างเก็บน้ำาหนองบ่อ จำานวน 

๔๙ แปลง เนื้อที่ประมาณ ๕๗๐ ไร่แล้ว โดยคาดว่าน่าจะสามารถดำาเนินการจ่ายเงิน

ค่าชดเชยให้ประชาชนได้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคมน้ี ดังน้ัน คณะกรรมาธิการจึงกำาชับ

ให้กรมชลประทานดำาเนินการจ่ายเงินค่าชดเชยท่ีดินให้กับประชาชนภายในกำาหนดระยะเวลา

ดังกล่าว และให้กรมชลประทานจัดส่งบัญชีรายชื่อประชาชนที่มีสิทธิได้รับเงินค่าชดเชยและ

เอกสารเก่ียวกับการเบิกจ่ายเงินค่าชดเชยโครงการต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ด้วย   

พร้อมเร่งรัดติดตามการจ่ายเงินค่าชดเชยให้กับประชาชนหมู่ที่ ๓ ตำาบลบ้านคลองใหญ่ 

อำาเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด กรณีท่ีดินทำากินของประชาชนได้รับความเสียหายจากน้ำาท่วม 

นายชัย ชิดชอบ
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ในการดำาเนินโครงการปรับปรุงตัวเขื่อนเพิ่มความจุน้ำาของอ่างเก็บน้ำาเขาระกำาจังหวัดตราด 

ทั้งนี้ ให้สำานักงบประมาณจัดส่งเอกสารเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณค่าชดเชยที่ดิน

ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ มายังคณะกรรมาธิการเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป

คณะกรรมาธิการการตำารวจ สภาผู้แทนราษฎร

 

  คณะกรรมาธิการการตำารวจ สภาผู้แทนราษฎร 

พิจารณาหนังสือร้องเรียนขอความเป็นธรรมของนายศิริโชค 

โสภา ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีตำารวจอาสาใช้รถยนต์

สถานีตำารวจภูธรอำาเภอหาดใหญ่ ขนยาเสพติดแต่ถูกเปลี่ยน

บันทึกจับกุม

  วันที่  ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ มีการประชุม                   

คณะกรรมาธิการการตำารวจ สภาผู้แทนราษฎร ท่ีมีนายสมชาย 

โล่สถาพรพิพิธ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดตรัง พรรค

ประชาธิปัตย์ ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ ทำาหน้าที่

ประธานการประชุม เพื่อพิจารณาหนังสือร้องเรียนขอความ

เป็นธรรมของนายศิริโชค โสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

จังหวัดสงขลา พรรคประชาธิปัตย์ ท่ีขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง

กรณีตำารวจอาสาใช้รถยนต์ของสถานีตำารวจภูธรหาดใหญ่ 

จังหวัดสงขลา ขนยาเสพติดและมีการเปลี่ยนบันทึกการจับกุม

นายสมชาย โล่สถาพรพิพิธ

นายศิริโชค โสภา



108

จากรถตำารวจเป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลยี่ห้อโตโยต้า วีออส และมีคำาสั่งให้เจ้าหน้าที่ตำารวจชุด

จับกุม ๑๒ นายไปช่วยราชการในอำาเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โดยมี พลตำารวจโท พิสิฏฐ์ 

พิสุทธิ์ศักดิ์ ผู้บัญชาการตำารวจภูธร ๙ (ผบช.ภ.๙) และพันตำารวจเอก กฤษกร พลีธัญญวงศ์ 

รองผู้บังคับการตำารวจภูธร จังหวัดสงขลา (รอง ผบก.ภ.จว.สงขลา)ในฐานะรักษาราชการแทน 

ผู้กำากับการสถานีตำารวจภูธรอำาเภอหาดใหญ่ (ผกก.สภ.หาดใหญ่) จังหวัดสงขลา เข้าชี้แจง

 โดยนายศิริโชค ตั้งข้อสังเกตว่า คำาสั่งโยกย้ายอาจไม่ชอบด้วยกฎหมาย             

เพราะการจับกุมของเจ้าหน้าที่ตำารวจกับหลักฐานการบันทึกประจำาวันข้อมูลไม่ตรงกัน ขณะที่

ของกลาง เช่น รถยนต์ของสถานีตำารวจภูธรอำาเภอหาดใหญ่ไม่ได้ถูกยึด อีกท้ังเจ้าหน้าท่ีชุดจับกุม

ถูกคำาสั่งย้ายด่วนให้ไปช่วยราชการต่างอำาเภอ ซึ่งเจ้าหน้าที่ทั้ง ๑๒ นายกังวลไม่กล้าให้ข้อมูล 

เพราะกลัวจะกระทบกับตำาแหน่งหน้าที่ จึงเรียกร้องให้เสนอเรื่องไปยัง พลตำารวจเอก อดุลย์ 

แสงสิงแก้ว ผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ให้ตรวจสอบคำาสั่งโยกย้ายว่าชอบด้วย

กฎหมาย รวมทั้ง พันตำารวจเอก กฤษกร มีอำานาจในการออกคำาสั่งโยกย้ายหรือไม่

 ด้านพันตำารวจเอก กฤษกร ชี้แจงว่า คดีดังกล่าวหากเกิดความผิดพลาดเรื่องใด                    

ขอยอมรับในฐานะที่ไม่ควบคุมกำากับดูแลให้ดี แต่คดีดังกล่าวข้อเท็จจริงที่ปรากฏว่า 

เม่ือวันท่ี ๑๐ กรกฎาคม มีการจับกุมผู้ค้ายาเสพติดท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีอาสาตำารวจจริง โดยการล่อซ้ือและ                 

ส่งมอบยาเสพติดจริง ผู้ต้องหาคือ นายตี๋ หรือสารวัตรตี๋ ส่วนการขับรถร้อยเวรไปส่ง

ยาเสพติดน้ันก็ขับรถคันดังกล่าวไปจริง แต่ขับไปไม่ถึงจุดหมาย เพราะผู้ต้องหาจอดรถท้ิงไว้กลางทาง 

เดินทางต่อด้วยจักรยานยนต์รับจ้าง

 ส่วนสาเหตุที่นายตี๋นำารถร้อยเวรไปจากโรงพักหาดใหญ่ได้ เพราะวันดังกล่าว

นายตี๋อาสาทำาหน้าที่เป็นตำารวจบ้าน จึงนำารถไปใช้งานได้ และจากการสอบสวนค้นพบยาบ้า

ในตัวผู้ต้องหา แต่ไม่ได้มียาบ้าซุกซ่อนอยู่ในรถตำารวจ เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงใช้วิจารณญาณ

ไม่ยึดรถตำารวจเป็นของกลาง แต่ยึดทรัพย์สินอื่นของผู้ต้องหา ขณะที่คำาสั่งย้ายไป

ช่วยราชการนั้น ตนออกคำาสั่งจริง ซึ่งยินดีรับผิดชอบ แต่ยืนยันว่าทำาทุกอย่างถูกต้อง

 ช่วงท้ายของการประชุม นายสมชาย กล่าวเพิ่มเติมว่า พันตำารวจเอก กฤษกร    

ไม่น่าจะมีอำานาจในการโยกย้าย ซ่ึงจากน้ีไปจะต้องมีการสืบค้นข้อมูลข้อเท็จจริงและหลักฐาน

คำาสั่งโยกย้ายตามคำาร้องขอที่ระบุว่าต้องการให้ผู้เสียหาย คือ เจ้าหน้าที่ตำารวจที่ถูกโยกย้าย

ทั้ง ๑๒ นาย เป็นผู้ยื่นเรื่องร้องเรียนด้วยตัวเองเพื่อความเป็นกลาง
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คณะกรรมาธิการการคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร

  คณะกรรมาธิการการคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร 

พิจารณาข้อร้องเรียนของประชาชนเรื่องการขึ้นค่าทางด่วน 

ช้ีการข้ึนค่าทางด่วนไม่เป็นไปตามหลักเศรษฐกิจ เพราะท่ีผ่านมา                                                                        

การทางพิเศษแห่งประเทศไทยมีผลกำาไรมาโดยตลอด    

ด้านผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยยืนยันต้องทำาตาม

สัญญาที่ทำาไว้กับบริษัทเอกชน       

   วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ คณะกรรมาธิการ            

การคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายเจือ ราชสีห์ 

เป็นประธานคณะกรรมาธิการ ได้พิจารณาเรื่องร้องเรียนของนายธรรมนูญ จุลโชติมณี 

และคณะ กรณีขอให้ระงับและทบทวนการออกประกาศปรับอัตราค่าผ่านทางพิเศษ 

หรือทางด่วน ในเส้นทางพิเศษเฉลิมมหานคร ทางพิเศษศรีรัช และทางพิเศษอุดรรัถยา 

ซึ่งคณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้มีมติเห็นชอบร่วมกับบริษัททางด่วน

กรุงเทพ จำากัด (มหาชน) และบริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำากัด ตามที่คณะกรรมการ

พิจารณาค่าผ่านทางพิเศษเสนอ โดยคณะกรรมาธิการได้เชิญผู้ร้องเรียนและผู้ว่าการการทาง

พิเศษแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุมและให้ข้อมูลต่อคณะกรรมาธิการ เบื้องต้น ผู้ร้องเรียน

เห็นว่า จากรายงานของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕ มีรายได้

จากผลประกอบการและกำาไรเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น การขึ้นค่าผ่านทางพิเศษจึงไม่เป็นไปตาม

หลักเศรษฐกิจ และการขึ้นค่าผ่านทางพิเศษดังกล่าวได้สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน 

จึงเรียกร้องให้มีการพิจารณาทบทวน

นายเจือ ราชสีห์
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 ด้านนายอัยยณัฐ ถินอภัย ผู้ว่าการทางพิเศษ

แห่งประเทศไทย ชี้แจงว่า การปรับราคาค่าผ่านทางพิเศษน้ัน

ต้องมีการศึกษารายละเอียดในทุกประเด็น และปรับทุก ๕ ปี 

ซึ่งที่ผ่านมามีการปรับราคาจำานวน ๔ ครั้ง คือ ตั้งแต่ปี ๒๕๓๑ 

๒๕๓๖ ๒๕๔๑ และ ๒๕๕๖ ทั้งนี้ การทางพิเศษแห่ง

ประเทศไทยได้ยืนยันว่า การดำาเนินการของการทางพิเศษ

แห่งประเทศไทยได้ทำาตามนโยบายของรัฐเก่ียวกับการดูแล

ให้ความสะดวกสบาย เป็นทางเลือกให้กับประชาชน อย่างไร

ก็ตามการขึ้นค่าผ่านทางพิเศษจะต้องทำาตามข้อสัญญาที่ทำาไว้

กับบริษัทเอกชน

นายอัยยณัฐ ถินอภัย
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 วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ คณะกรรมาธิการการคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร        

ได้มีการประชุมพิจารณาติดตามความคืบหน้าโครงการจัดซื้อรถโดยสารประจำาทางที่ใช้

ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง (NGV) จำานวน ๓,๑๘๓ คัน ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 

หลังรับฟังข้อมูลจากประธานคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพและ

รองผู้อำานวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ฝ่ายเดินรถองค์การ) เร่ืองของร่างขอบเขตงาน                   

(TOR) วัตถุประสงค์ของการจัดซื้อรถ ความคิดเห็นของสาธารณาชน รับฟังข้อมูลด้าน

ปัญหาการให้บริการ ค่าใช้จ่ายและหนี้สินจำานวนมากขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 

(ขสมก.) จากที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงานดำาเนินงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และรับฟังคำาชี้แจงเรื่องการจัดทำาแผนงานเพื่อขยายสาขา

สถานีก๊าซ NGV จากผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) โดยคณะ

กรรมาธิการเห็นว่า ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ต้องกำาหนดรายละเอียดที่เป็นมาตรฐาน

ความปลอดภัยและต้องเปิดเผย TOR อย่างกว้างขวาง การที่ TOR กำาหนดให้ผู้เสนอราคา

รับผิดชอบการซ่อมบำารุงเพียง ๓ ปี หลังจากนั้นหน่วยงานใดจะเข้ามาซ่อมแซมบำารุงรักษา 

หากจะให้ ขสมก. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบการซ่อมแซมถือว่าเป็นภาระหนักและต้องใช้เงิน

เป็นจำานวนมาก และการที่ร่าง TOR กำาหนดให้ผู้เสนอราคา เสนอแนวทางด้านเทคนิคและ

ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ใช้เกณฑ์มาตรฐานใดมากำาหนดการให้คะแนนดังกล่าว 

นอกจากนี้ได้ตั้งคำาถามไปยังหน่วยงานข้างต้นว่า เหตุใด ขสมก. จึงเปลี่ยนเป็นการซื้อรถ

โดยสารประจำาทาง สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือ

สภาพัฒน์ฯ สนับสนุนให้ซื้อหรือไม่ และสถานีบริการก๊าซ NGV มีอยู่จำากัด บริษัท ปตท. 

จำากัด (มหาชน) ได้จัดเตรียมสถานีไว้รองรับหรือไม่ หากในอนาคตก๊าซ NGV หมด ขสมก.  

ได้เตรียมการในเรื่องดังกล่าวอย่างไร
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คณะกรรมาธิการส่งเสริมราคาผลิตผลเกษตรกรรม สภาผู้แทนราษฎร

 คณะก ร รม า ธิ ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ร าค าผลิ ต ผล

เกษตรกรรม สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาตรวจสอบสต็อกข้าว         

โครงการรับจำานำา และชี้แจงตรวจสอบคุณภาพข้าวสาร 

กรณีมีข่าวว่ามีสารปนเปื้อนในข้าวสาร

   วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ นายวิชัย ล้ำาสุทธิ 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดระยอง ในฐานะประธาน

คณะกรรมาธิการส่งเสริมราคาผลิตผลเกษตรกรรม ได้เรียก

ประชุมปัญหาการตรวจสอบสต๊อกข้าว การระบายข้าว และ                

คุณภาพข้าว ซึ่งองค์การคลังสินค้า (อคส.) มาชี้แจงว่า           

สต๊อกข้าวนาปี ปี ๕๔/๕๕ อยู่ใน ๗๗๕ โรงสี และ ๑,๓๖๗ โกดัง สีเป็นข้าวสารแล้วคงเหลือ 

๑.๕๙ ล้านตัน ส่วนสต๊อกข้าวสารนาปรัง เหลือข้าวสารอยู่ ๔.๒ ล้านตัน สรุปปี ๕๕ เหลือ

ข้าวสารอยู่ในมือรัฐบาลทั้งสิ้น ๑๕.๕๙ ล้านตัน ที่ยังไม่ได้ขายและจำาหน่ายให้กับผู้ใด

 ส่วนข้าวนาปี และนาปรังปี ๕๕/๕๖ มีข้าวสารในสต๊อกอยู่ ๙.๙ ล้านตัน ระบาย

ไปแล้ว ๒.๕ ตัน คงเหลือสุทธิ ๗.๔๐ ล้านตัน เท่ากับว่าในปัจจุบันรัฐบาลมีข้าวสารในมืออยู่

ประมาณ ๑๒.๙๙ ล้านตันที่ยังไม่ระบายไปขายที่ไหนเลย

นายวิชัย ล้ำาสุทธิ 
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 ส่วนกรมการค้าต่างประเทศยอมรับว่า การระบายข้าวระบบจีทูจี ได้ทำาสัญญา 

MOU การระบายข้าวกับต่างประเทศ แต่ตอนนี้ยังไม่มีการส่งมอบข้าวแต่อย่างใด มีแค่ระบบ

ประมูลให้เอกชนประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ ตัน และขายให้หน่วยงานราชการเพียง ๘๐๐,๐๐๐ ตัน

เท่านั้นเอง

 ในเรื่องคุณภาพข้าวสาร กรณีมีข่าวว่ามีสารปนเปื้อนในข้าวสาร ชี้แจงว่า                     

ได้มีการรมยาเคมีป้องกันมอดจริง โดยใช้สาร ๒ ชนิด คือ สารอลูมิเนียมพอสไฟต์

และสารเมทิลโบรไมด์ ส่วนสารเมทิลโบรไมด์ เป็นสารที่ทำาลายโอโซนจึงไม่นิยมใช้ ส่วนสาร

อลูมิเนียมพอสไฟต์ เป็นสารเคมีระบบระเหิดจากของแข็งเป็นก๊าซ เพราะสารประเภทน้ีเป็นเม็ด 

โดยออกฤทธิ์ ๗ - ๑๐ วัน โดยใช้ ๓ เม็ด ต่อข้าวสาร ๑ ตัน เพื่อทำาการฆ่ามอดในข้าวสาร 

ปัญหาคือสารชนิดน้ีเม่ือถูกความช้ืนในอากาศ ขณะรมยาไม่ได้ เพราะจะทำาให้ยาเข้าสู่เน้ือเมล็ดของ

ข้าวสารได้ และสิ่งที่สำาคัญจะติดไฟง่ายด้วย

 นายวิชัย ล้ำาสุทธิ ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ จึงเรียกร้องให้รัฐบาล                                                                                                                      

โดยเฉพาะกรมวิชาการเกษตรและกรมอนามัย ออกมาช้ีแจงและรับรองคุณภาพต่อประชาชนว่า 

สารเคมีที่ใช้รมควันข้าวสารดังกล่าว มีสารตกค้างหรือเป็นอันตรายต่อคนอย่างไร เพื่อจะให้

พี่น้องชาวไทยสบายใจว่ารับประทานข้าวสารในประเทศไทยแล้วไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

หรือไม่ตายผ่อนส่งแต่ประการใด

 วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ คณะกรรมาธิการส่งเสริมราคาผลิตผลเกษตรกรรม         

ได้เชิญหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องร่วมประชุม ประกอบด้วย คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ 

ผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร กรมการค้าภายใน องค์การคลังสินค้า และธนาคาร

เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) เพ่ือหาคำาตอบของรัฐบาลท่ีจะปรับราคารับจำานำาข้าวในฤดูกาลผลิต                  
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๒๕๕๖/๒๕๕๗ จาก ๑๕,๐๐๐ บาทต่อตัน เหลือ ๑๒,๐๐๐ บาทต่อตัน ทำาให้เกษตรกร

เกิดความไม่พอใจในนโยบายรัฐบาลท่ีจะรับจำานำาข้าวทุกเมล็ด จนถึงวันน้ีก็ยังไม่มีคำาตอบจาก                                                                                                                              

ฝ่ายการเมืองท่ีจะให้ฝ่ายข้าราชการปฏิบัติ มีแต่ข่าวว่าจะลดเหลือ ๑๒,๐๐๐ บาทบ้าง จะลดเหลือ 

๑๓,๕๐๐ บ้าง ทำาให้เกิดความสับสนของเกษตรกรที่กำาลังจะเริ่มต้นทำานา เพราะว่าเวลา

กำาหนดจำานำาข้าวรอบใหม่ใกล้จะถึงแล้ว คือ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป แต่ปรากฏว่า 

จนถึงปัจจุบันยังไม่ได้รับความกระจ่างสักเรื่องเดียว ไม่ว่าจะเป็นราคารับจำานำา วงเงินการรับ

จำานำาต่อราย หรือคุณสมบัติของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ชนิดพันธุ์ข้าวที่จะรับจำานำา นี่คือสิ่งที่

เกษตรกรเรียกร้องให้รัฐบาลกำาหนดให้ชัดเจน

          นายวิชัยกล่าวต่อไปอีกว่า ในระยะยาวให้กรมส่งเสริมการเกษตรและกรมสินค้า

เกษตรร่วมมือกับสำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร หาต้นทุนการผลิตข้าว โดยแยกประเภท    

ตามพันธุ์ข้าว แยกตามพื้นที่ในเขตชลประทาน และนอกเขตชลประทาน และดำาเนินการ

จัดทำาโซนน่ิงในการปลูกข้าวให้เหมาะสมระหว่างพ้ืนท่ีกับพันธ์ุของข้าวแต่ละชนิด ส่ิงท่ีสำาคัญ

ที่สุดคือ ตรวจสอบการขึ้นทะเบียน ทำาบัตรสมาร์ท ฟาร์มเมอร์ (smart farmers) ให้ชัดเจน

ป้องกันการสวมสิทธิ์ และให้กรมการค้าภายในและกรมการค้าระหว่างประเทศ ระบายสต๊อก

ข้าวให้หมดก่อนรับจำานำารอบใหม่ต่อไป

 วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ คณะกรรมาธิการส่งเสริมราคาผลิตผลเกษตรกรรม                                      

สภาผู้แทนราษฎร เชิญผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมประชุมประเด็นการรับจำานำาข้าวฤดูกาลผลิต        

ปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗ ต่อเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา โดยภายหลังรับฟังคำาชี้แจง 

คณะกรรมาธิการได้เสนอแนะให้คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติหาข้อสรุปในส่วนของ

การรับจำานำาข้าวฤดูกาลผลิต ๒๕๕๖/๒๕๕๗ ท้ังเร่ืองวงเงินการรับจำานำาข้าวต่อราย คุณสมบัติ
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ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและชนิดพันธุ์ข้าวที่จะรับจำานำาก่อนเริ่มดำาเนินการตามโครงการ

รับจำานำาเพื่อให้เกษตรกรทราบถึงหลักเกณฑ์ในเบื้องต้น ขณะเดียวกันได้เสนอแนะให้

กรมส่งเสริมการเกษตรดำาเนินการคิดต้นทุนการผลิตข้าวโดยแยกประเภทตามพันธุ์ข้าวและ

คิดต้นทุนการผลิตโดยใช้หลักเกณฑ์การคำานวณแยกตามพื้นที่ในและนอกชลประทาน และ

ให้จัดทำาโซนนิ่งในการปลูกข้าวให้เหมาะสมตลอดจนตรวจสอบการขึ้นทะเบียนเกษตรกร

ให้ชัดเจนเพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์ รวมทั้งขอให้กรมส่งเสริมการเกษตรตรวจสอบข้อมูล

เกษตรกรที่แจ้งแก่หน่วยงานเข้าไปไว้ในฐานข้อมูลบัตรประชาชนของกระทรวงมหาดไทย

ให้ถูกต้อง

  คณะกรรมาธิการส่งเสริมราคาผลิตผลเกษตรกรรม ยังได้เสนอแนะให้กรมการค้า

ภายในจัดหาตลาดในการขายข้าวให้มากขึ้นและต้องร่วมมือกับกรมการค้าต่างประเทศ

ในการระบายสต๊อกข้าวก่อนเข้าสู่ฤดูกาลผลิตรอบใหม่ และให้องค์การคลังสินค้าบริหาร

จัดการโครงการจำานำาข้าวให้มีความโปร่งใสมีประสิทธิภาพและจัดหาคลังสินค้าให้เพียงพอ

เพื่อรองรับผลผลิตที่จะเข้าสู่โครงการ ส่วนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ร่วมกับกระทรวงการคลังหาข้อสรุปวงเงินการรับจำานำาข้าวและวงเงินที่กระทรวงการคลัง

จะค้ำาประกัน

คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร

 คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม

และสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร แนะรัฐบาลปรับปรุง

กฎหมายที่เกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติและป่าสงวนแห่งชาติ

ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน พร้อมย้ำา เจ้าหน้าที่รัฐ

ที่ไม่ทำาตามกฎหมายและไม่เคารพประชาชนต้องถูกดำาเนินคดี

ตามกฎหมายอาญา

พลตำารวจเอก วิรุฬห์ พ้ืนแสน
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  วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและ                  

สิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร ที่มีพลตำารวจเอก วิรุฬห์ พื้นแสน เป็นประธาน

คณะกรรมาธิการ ได้มีการพิจารณาสรุปรายงานผลการศึกษา และหาแนวทางการแก้ไข

ปัญหากรณีประชาชนที่อาศัยอยู่ในอำาเภอวังน้ำาเขียว จังหวัดนครราชสีมา และอำาเภอ

นาดี จังหวัดปราจีนบุรี ได้รับความเดือดร้อนจากการออกพระราชกฤษฎีกาฯ และการออก

กฎกระทรวงให้เป็นเขตอุทยานแห่งชาติทับลานและเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ทั้งนี้ หลังการ

พิจารณารายงานสรุปผลการศึกษาดังกล่าว คณะกรรมาธิการได้มีความเห็นว่า การดำาเนิน

การของคณะกรรมาธิการเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนนั้น หน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องได้ให้ความร่วมมือและสามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได ้ แต่อย่างไรก็ตาม

คณะกรรมาธิการเห็นว่า ปัญหาดังกล่าวเกิดจากการบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงกฎหมาย

ที่เกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติหรือป่าสงวนแห่งชาติ ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

จึงมีความเห็นว่าควรมีการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และรัฐบาลควรนำากฎหมาย

ทุกฉบับมาพิจารณาถึงผลบังคับใช้กับประชาชน ควรจัดให้มีการประชุมสัมมนาหาข้อยุติ

ในการบังคับใช้กฎหมายทุกฉบับให้สอดคล้องกัน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับประชาชน 

และเพ่ือให้กฎหมายมีสภาพบังคับใช้ได้ นอกจากน้ี การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีของรัฐโดยไม่

คำานึงถึงกฎหมาย และไม่เคารพต่อประชาชน ต้องถูกดำาเนินการทางวินัยและถูกดำาเนินคดี

อาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ และความรับผิดเพื่อละเมิด ตามประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๔๒๐ 
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คณะอนุกรรมาธิการกฎหมาย สวัสดิการ และสิทธิประโยชนด้านการกีฬา วุฒิสภา

 คณะอนุกรรมาธิการกฎหมาย สวัสดิการ และ

สิทธิประโยชน์ด้านการกีฬา วุฒิสภา เปิดเผยความคืบหน้า

การแก้ปัญหาการเลือกต้ังนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย 

พร้อมระบุ สมาคมฟุตบอลไทยฯ ไม่มีอำานาจตัดสิทธิ ๑๐๘ 

สโมสรสมาชิกสมาคมฟุตบอลฯ ที่เข้าชื่อขอจัดการเลือกตั้ง

นายกสมาคมฯ

 วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ นางนฤมล ศิริวัฒน์ 

ประธานคณะอนุกรรมาธิการกฎหมาย สวัสดิการ และสิทธิ

ประโยชน์ด้านการกีฬา ในคณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา 

กล่าวภายหลังการพิจารณาความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการ

เลือกตั้งนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรม

ราชูปถัมภ์ โดยเชิญนายมนตรี ไชยพันธุ์  รองผู้ว่าการ

การกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์

การกีฬา และ ดร.อลงกต วรกี ผู้อำานวยการส่วนรักษาความสงบ                     

เรียบร้อย ๒ (สรร.๒) สำานักการสอบสวนและนิติการ 

กรมการปกครอง เข้าร่วมประชุมกรณีท่ีสมาคมฟุตบอลฯ มีมติจะตัด                                                                                                                     

สิทธิ ๑๐๘ สโมสรสมาชิกสมาคมฟุตบอลฯ ท่ีเข้าช่ือขอเปิดประชุม                                                                                                               

และจัดการเลือกต้ังนายกสมาคมฟุตบอลฯ หากไม่ถอนรายช่ือ                                                                                                                 

ออกจากการเข้าช่ือ เพ่ือจะลดจำานวนเสียงของสโมสรสมาชิกท่ีใช้                                                                                               

ในการเลือกต้ังให้เหลือ ๗๒ เสียงน้ัน คณะอนุกรรมาธิการฯ 

ได้ศึกษาข้อกฎหมายต่าง ๆ แล้วเห็นว่า สมาคมฟุตบอลฯ 

ไม่มีอำานาจตัดสิทธิสโมสรสมาชิกที่เข้าชื่อดังกล่าวเพราะถือ

เป็นการละเมิดสิทธิ ซ่ึงบัญญัติไว้ในข้อบังคับลักษณะการปกครอง

ของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

พ.ศ. ๒๕๔๖ และขัดต่อประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

นางนฤมล ศิริวัฒน์ 

นายมนตรี ไชยพันธุ์ 

ดร.อลงกต วรกี 
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มาตรา ๙๔ ที่ระบุว่า คณะกรรมการของสมาคมจะเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ เมื่อใดก็สุดแต่

จะเห็นสมควร พร้อมยืนยันว่า ขณะนี้สมาคมฟุตบอลยังใช้ข้อบังคับลักษณะการปกครองของ

สมาคมฟุตบอลฯ พ.ศ. ๒๕๔๖ ไม่ใช่ข้อบังคับใหม่ ตามที่สมาคมฟุตบอลฯ กล่าวอ้างว่ามี

การแก้ไขข้อบังคับแต่อย่างใด ดังนั้น สโมสรสมาชิกสมาคมฟุตบอลฯ ที่มีสิทธิลงคะแนนเสียง       

เลือกนายกสมาคมฯ ยังคงเป็น ๑๘๒ สโมสร ตามที่นายทะเบียนของสมาคมฟุตบอลฯ 

ส่งรายชื่อสโมสรให้การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ตามข้อบังคับเดิม

คณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่องการทุจริตและเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา

 

    คณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่องการทุจริตฯ 

วุฒิสภา เตรียมตรวจสอบการประกาศใช้พระราชบัญญัติ

รักษาความมั่นคงฯ ของรัฐบาล หวั่นไม่ชอบด้วยกฎหมาย

   วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ นายสาย กังกเวคิน 

ประธานคณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่องการทุจริต

และเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา พร้อมด้วยนายไพบูลย์ 

นิติตะวัน และสมาชิกวุฒิสภา กลุ่ม ๔๐ ส.ว. เปิดเผยผลการ

ประชุมคณะกรรมาธิการ ที่มีมติตรวจสอบการประกาศใช้

พระราชบัญญัติรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรของรัฐบาล ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

เพราะไม่เป็นไปตามมาตรา ๑๕ ของพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายใน

ราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ เนื่องจากยังไม่มีเหตุการณ์ที่ส่อว่ากระทบความมั่นคง 

นายสาย กังกเวคิน 
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หรือมีแนวโน้มท่ีจะยืดเย้ือ ตลอดจนต้องมีหลายหน่วยงานเข้ามา      

รับผิดชอบ จึงเห็นว่าการบังคับใช้กฎหมายอาจไม่ถูกต้อง 

ไม่ชอบธรรม แต่กลับเป็นการจำากัดสิทธิไม่ให้ประชาชน

ออกมาชุมนุม คณะกรรมาธิการจึงจะศึกษาตรวจสอบ 

โดยจะเชิญนายนิวัฒน์ธำารง บุญทรงไพศาล รองนายก

รัฐมนตรี และให้ผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติ มาชี้แจงในการ

ประชุมครั้งต่อไป

 ด้านพลอากาศเอก วีรวิท คงศักดิ์ หนึ่งใน 

คณะกรรมาธิการเห็นว่า บทเรียนการประกาศใช้พระราช

บัญญัติรักษาความม่ันคงฯ ในคร้ังล่าสุด กับการเคลื่อนไหวของ   

กลุ่มองค์การพิทักษ์สยาม พบถึงความไม่ถูกต้องเหมาะสม

หลายประการ เพราะไม่มีความชัดเจนในมาตรการที่จะ

ดำาเนินการดูแลการชุมนุม และไม่ถูกต้องในหลักปกครอง 

จึงเกรงว่าการบังคับใช้กฎหมายครั้งนี้จะเป็นปัญหา ทั้งนี้ 

นายไพบูลย์ เห็นว่า ประชาชนผู้ชุมนุมสามารถใช้สิทธิร้องต่อ

ศาลปกครองได้ หากเห็นว่าการบังคับใช้กฎหมายไม่ถูกต้อง

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้ซ่ึงกระทำาความผิด

เนื่องจากการชุมนุมทางการเมืองการแสดงออกทางการเมืองของประชาชน พ.ศ. .... 

สภาผู้แทนราษฎร

  

 ที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา

ร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมฯ สภาผู้แทนราษฎร 

มีมติตั้งนายสามารถ แก้วมีชัย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

จังหวัดเชียงราย พรรคเพื่อไทย เป็นประธาน นัดประชุม

ทุกวันพฤหัสบดี เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ระบุ จะถ่ายทอด

การประชุมให้สื่อมวลชนฟังเพราะเป็นเรื่องที่สังคม

ให้ความสนใจมาก นายสามารถ แก้วมีชัย

นายไพบูลย์ นิติตะวัน

พลอากาศเอก วีรวิท คงศักดิ์
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   วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ มีการประชุม                      

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินิรโทษ

กรรมแก่ผู้ซ่ึงกระทำาความผิดเน่ืองจากการชุมนุมทางการเมือง

การแสดงออกทางการเมืองของประชาชน พ.ศ. .... ซึ่งวันนี้

เป็นการประชุมนัดแรก ท่ีประชุมมีมติเลือกนายสามารถ แก้วมีชัย         

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงราย พรรคเพื่อไทย 

เป็นประธาน นายประยุทธ์ ศิริพานิชย์ เป็นรองประธาน

คนท่ีหน่ึง นายชาดา ไทยเศรษฐ์ เป็นรองประธานคนท่ีสอง 

และนายวิชาญ มีนชัยนันท์ เป็นรองประธานคนที่สาม 

นายชวลิต วิชยสุทธ์ิ เป็นเลขานุการ พร้อมเลือกนายสุชาติ           

ลายน้ำาเงิน และนายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม เป็นโฆษกคณะ

กรรมาธิการ นอกจากนี้ ที่ประชุมได้เสนอให้มีการตั้งที่ปรึกษา

คณะกรรมาธิการจำานวน ๒ คน คือ พลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน           

หัวหน้าพรรคมาตุภูมิ  ส่วนอีกตำาแหน่งให้นายอภิสิทธิ์  

เวชชาชีวะ ซึ่งได้ปฏิเสธโดยระบุเหตุผลเพราะทำาหน้าที่

เป็นกรรมาธิการอยู่แล้ว จึงต้องการให้บุคคลภายนอกได้เข้า

มาร่วมทำาหน้าที่ดังกล่าว เพื่อรับความคิดเห็นในทางวิชาการ

หรือจากผู้มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ ส่วนกรอบเวลาการ           

ประชุมนั้น ได้กำาหนดให้มีการประชุมทุกวันพฤหัสบดี 

เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา

    ขณะเดียวกันที่ประชุมมีความเห็นตรงกับข้อเสนอ

ของนายบุญยอด สุขถิ่นไทย ที่ต้องการให้สื่อมวลชนและ

ประชาชนได้เข้าถึงการประชุมดังกล่าวเพราะเป็นที่สนใจของ

สังคมอย่างกว้างขวาง จึงเสนอให้มีการถ่ายทอดสดผ่านสื่อ

ของรัฐสภา แต่ติดขัดที่เป็นเวลาเดียวกับการถ่ายทอดสด

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร เบ้ืองต้นจึงมีแนวทางให้ถ่ายทอด

สดการประชุมไปยังห้องสื่อมวลชน เพื่อติดตามและเผยแพร่                                                                                         

นายประยุทธ์ ศิริพานิชย์

นายชาดา ไทยเศรษฐ์ 

นายวิชาญ มีนชัยนันท์

นายชวลิต วิชยสุทธิ์ 
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การพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมอย่างใกล้ชิด 

พร้อมกันนี้ นายบุญยอดได้ฝากให้นายสามารถ ทำาหน้าที่

ประธานอย่างเป็นกลางในที่ประชุม เปิดโอกาสให้กรรมาธิการ

เสียงข้างน้อยได้ทำาหน้าที่อย่างเต็มที่

  นอกจากนี้ นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์ สมาชิกสภา                                                                                          

ผู้แทนราษฎร จังหวัดนครราชสีมา พรรคภูมิใจไทย ได้เสนอ

ให้มีการต้ังตัวแทนกระบวนการยุติธรรมจากทุกหน่วยงานเข้าร่วม 

ทั้งสำานักงานตำารวจแห่งชาติ ศาล อัยการสูงสุด กรมราชทัณฑ์ 

เพื่อที่จะหาคำาตอบเรื่องจำานวนนักโทษที่กำาลังถูกดำาเนินคดี            

หรือถูกกุมขังให้ชัดเจน และนายศุภชัย ใจสมุทร เสนอให้

นำาข้อมูลก่อนเหตุการณ์ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ ประกอบ

การพิจารณา รวมถึงกรณีที่พันตำารวจโท ทักษิณ ชินวัตร 

ถูกกล่าวหาหรือดำาเนินคดี ด้านนายอภิสิทธิ์ เสนอเพิ่มเติม

ให้ที่ประชุมพิจารณาเหตุการณ์หลังวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ 

จนถึงปัจจุบันเพิ่มเติมด้วย อย่างไรก็ตาม ได้มีผู้ถอนตัวออกจาก

คณะกรรมาธิการฯ ประกอบด้วย พันตำารวจเอก ณรัชต์ เศวตนันทน์ 

และนายสุทิน คลังแสง

 

นายสุชาติ ลายน้ำาเงิน

นายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม
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นายชนินทร์ รุ่งแสง 

คณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร

 คณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทน                                                                        

ราษฎร ลงพื้นที่ติดตามโครงการบรรจุถุงข้าวของรัฐบาล  

พร้อมย้ำาให้ทุกฝ่ายดำาเนินการด้วยความโปร่งใสเพื่อประโยชน์

แก่ประชาชนผู้บริโภค

 วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ นายชนินทร์ รุ่งแสง 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร พรรคประชาธิปัตย์ 

ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร          



123

พร้อมด้วยนายแพทย์วรงค์ เดชกิจวิกรม ที่ปรึกษาพร้อมคณะ เพื่อติดตามโครงการ

บรรจุถุงข้าวของรัฐบาล โดยเดินทางไปยังบริษัท เจียเม้ง จำากัด ซึ่งเป็นผู้ประกอบการ ๑ 

ใน ๖ บริษัท ที่ได้รับการจัดจ้างให้เป็นผู้ผลิตข้าวบรรจุถุงให้กับองค์การคลังสินค้า (อคส.) 

ตามมติคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) ให้บรรจุข้าวถุงร้านธงฟ้าและร้านถูกใจ 

๒.๕ ล้านตัน ซึ่งคณะกรรมาธิการได้รับเชิญจากองค์การคลังสินค้า พร้อมกล่าวว่า เรื่องนี้                  

เป็นเรื่องสำาคัญที่มีผลกระทบกับประชาชนโดยตรงจึงได้ลงพื้นที่ติดตามอย่างใกล้ชิด 

และได้รับรายงานข้อมูลจากบริษัทผู้ประกอบการ ผู้แทน อคส. การค้าภายใน ในการสรรหาผู้ประกอบการ 

ขั้นตอนการผลิต การขนส่ง ความปลอดภัย คุณภาพของเมล็ดข้าว ซึ่งได้เชิญผู้เกี่ยวข้องชี้แจง

ข้อมูลต่อคณะกรรมาธิการก่อนหน้านี้แล้ว แต่ยังมีการตั้งข้อสังเกต ทั้งกระบวนการผลิต

อาจมีการนำาข้าวเก่ามาบรรจุถุง ทำาให้เกิดสารปนเปื้อนตกค้างเป็นอันตรายกับประชาชน             

ผู้บริโภค ซึ่งตนเองอยากให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจนกับประชาชนทั้งในและต่างประเทศ

 ด้านนางประพิศ มานะธัญญา ผู้บริหารบริษัท เจียเม้ง จำากัด กล่าวว่า กระแส

ข่าวจากโซเชียลมีเดียไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทตนเองแน่นอน ได้ให้ความสำาคัญของความ

ปลอดภัยเป็นเรื่องแรก มีสำานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ตรวจสอบ

อย่างต่อเนื่อง ส่วนการผลิตได้กระจายไปยังสาขาของบริษัทในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและ

กรุงเทพมหานคร
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นายณัฏฐ์ บรรทัดฐาน

ดร. วีรชัย พุทธวงศ์ 

คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร

 คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร 

เตรียมพิจารณาปัญหาสมองไหลในสถาบันอุดมศึกษา

หลังรับหนังสือขอความเป็นธรรมให้กับบุคลากร

ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐท่ีร้องเรียนว่า เกิดความเหล่ือมล้ำา                                                                                         

ในด้านการจ้างงานจนส่งผลกระทบต่อขวัญกำาลังใจ

บุคลากร  นอกจากนี้ ยังเป็นห่วงข้อสอบสถาบันทดสอบ

ทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ท่ีออกข้อสอบผิดพลาด 

สร้างความไม่เชื่อมั่นในสังคม สทศ. ควรกำาหนด

มาตรฐานที่ชัดเจน  

 วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ นายณัฏฐ์ 

บรรทัดฐาน โฆษกคณะกรรมาธิการการศึกษา สภา

ผู้แทนราษฎร รับหนังสือร้องเรียนจากรองศาสตราจารย์ 

ดร. วีรชัย พุทธวงศ์ เลขาธิการศูนย์ประสานงานบุคลากร

ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และคณะเพื่อขอความ

เป็นธรรมกรณีพนักงานมหาวิทยาลัยได้รับการปฏิบัติ

ท่ีเหล่ือมล้ำาจนส่งผลกระทบต่อขวัญกำาลังใจ ศักดิ์ศรีและ

สถานะของการทำางานจนก่อให้เกิดปัญหาสมองไหล

 รองศาสตราจารย์ ดร. วีระชัย กล่าวว่า  

ข้อเรียกร้องสำาหรับบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ๓ ส่วน คือ ส่วนที่เป็นพนักงาน

มหาวิทยาลัย ส่วนที่เป็นข้าราชการพลเรือน และส่วนที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์ 

โดยบุคลากรทั้ง ๓ ส่วนต่างได้รับผลกระทบจากความเหลื่อมล้ำา เช่น พนักงานมหาวิทยาลัย

ขาดเสรีภาพทางวิชาการและวิพากษ์วิจารณ์เพราะเกรงผลกระทบจากการถูกเลิกจ้าง  

การที่มหาวิทยาลัยบางแห่งไม่ได้ปรับเงินเดือนให้แก่พนักงานเพิ่มขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี

ท่ีให้ค่าจ้างทดแทนอัตราข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยในกำากับของรัฐ นอกจากน้ัน ยังไม่
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รวมถึงกรณีการเลือกปฏิบัติแก่พนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มท่ีจ้างด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย

ที่ได้รับเงินเดือนค่าจ้างไม่เท่ากับพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน 

ทั้งที่พนักงานมหาวิทยาลัยทั้งสองกลุ่มมีคุณวุฒิการศึกษาเท่ากัน ปฏิบัติหน้าที่ในตำาแหน่ง

เดียวกัน และสังกัดหน่วยงานเดียวกัน แต่พนักงานที่จ้างด้วยรายได้ของมหาวิทยาลัยวุฒิ

ปริญญาตรีได้รับเงินเดือนเพียงเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท ซึ่งถือว่าต่ำากว่านโยบายที่รัฐบาล

ประกาศไว้ 

 รองศาสตราจารย์ ดร. วีระชัย กล่าวถึงปัญหาของข้าราชการพลเรือนในสถาบัน

อุดมศึกษาด้วยว่า บุคลากรในกลุ่มนี้ได้รับความเหลื่อมล้ำาจากช่องว่างด้านการปรับเพิ่ม

เงินเดือนมีความแตกต่างจากบุคลากรทางการศึกษาอื่นที่สังกัดสำานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานท้ัง ๆ ท่ีบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาก็เป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวง

ศึกษาธิการเช่นเดียวกัน ส่วนบุคลากรทางการแพทย์นั้น ปัจจุบันเกิดปัญหาบุคลากรจาก

สถาบันอุดมศึกษาไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นข้าราชการในระบบเดียวกับบุคลากรทาง

การแพทย์ท่ีสังกัดกระทรวงสาธารณสุข แต่ในการปฏิบัติงานพบว่า มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ

ไม่แตกต่างกัน 

 ภายหลังรับฟังเรื่องร้องเรียน นายณัฏฐ์ กล่าวว่า คณะกรรมาธิการจะนำาข้อ

เรียกร้องขอความเป็นธรรมทั้งหมดตามที่ได้รับร้องเรียนเข้าพิจารณา และจะเชิญทุกฝ่าย                 

ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงต่อไป

 ต่อมาวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 

(สทศ.) นายประกอบ รัตนพันธ์ ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร  

พร้อมคณะ ได้เดินทางตรวจเยี่ยมและรับฟังปัญหาอุปสรรคการดำาเนินงานจากผู้บริหาร 

สทศ. โดยนายประกอบ กล่าวว่า สทศ. มีความสำาคัญในการวัดมาตรฐานทางการศึกษา              

โดยเฉพาะประเทศที่มีการพัฒนาแล้วจะให้ความสำาคัญกับหน่วยงานทดสอบมาก 

ขณะท่ีคณะกรรมาธิการเป็นห่วงมากท่ีสุดคือ แบบทดสอบของ สทศ. ท่ีไม่ควรมีข้อผิดพลาดเลย 

และการที่ สทศ. แก้ไขปัญหาด้วยการให้คะแนนในข้อที่ผิดพลาด ส่วนตัวไม่เห็นด้วย เพราะ

ดูเหมือนจะยุติธรรม แต่ไม่เป็นธรรมกับเด็กที่เก่ง ทั้งควรพัฒนาข้อสอบให้เป็นการวิเคราะห์

มากกว่าข้อสอบที่เน้นความจำามากขึ้น และ สทศ. ควรจัดทดสอบให้มีมาตรฐานและสร้าง

ความมั่นใจให้กับสังคมด้วย
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  นายประกอบ กล่าวว่า คณะกรรมาธิการได้ฝาก สทศ. ให้มีการกำาหนดมาตรฐาน

ของผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาท่ีชัดเจน และไม่ต้องสนใจว่าเด็กจะสอบได้คะแนนมากหรือน้อย 

ที่สำาคัญถ้าเด็กได้คะแนนต่ำากว่าเกณฑ์ก็ไม่ควรปรับมาตรฐานต่ำาตามคะแนนของเด็ก เพราะ

เป็นเรื่องไม่ถูกต้อง หากคะแนนน้อยหรือต่ำากว่ามาตรฐานที่กำาหนดเป็นหน้าที่ของโรงเรียน

และเด็กที่จะต้องพัฒนาตนเองให้ได้ตามมาตรฐาน นอกจากนี้ การทดสอบต้องกำาหนดดัชนี           

ชี้วัดที่เป็นมาตรฐานที่จะสามารถวัดเด็กที่มีความรู้รอบด้าน ทั้งความรู้และคุณธรรม 

เพื่อสร้างเด็กไทยให้เป็นคนเก่ง ดี และมีความสุข ขณะที่ สทศ. ร้องขอคณะกรรมาธิการช่วย

สนับสนุนงบประมาณด้านวิจัยของ สทศ. และการสร้างเครือข่ายนักวิจัยในระดับเขตพื้นที่ 

ซึ่ง สทศ. ตั้งงบประมาณไว้เพียง ๒๐ ล้านบาทเท่านั้น ตนรับปากว่าจะนำาไปหารือกับฝ่าย

บริหารเพื่อสนับสนุนงบประมาณดังกล่าวให้กับ สทศ. อย่างเต็มที่

คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร

 คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิ

มนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร ลงพื้นที่จังหวัดอุบลฯ ตรวจสอบ

ข้อเท็จจริง กรณีการขุดลอกห้วยแจระแมขององค์การปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ( อปท.) ไม่โปร่งใส

 วันท่ี ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ พลตำารวจเอก วิรุฬห์ พ้ืนแสน 

ประธานคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน 

สภาผู้แทนราษฎร พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี

มีการบุกรุกหนองน้ำาสาธารณะและถมหนองน้ำาสาธารณะในเขต

เทศบาลเมืองแจระแม  จังหวัดอุบลราชธานี

พลตำารวจเอก วิรุฬห์ พ้ืนแสน
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 ทั้งนี้  เบื้องต้นจากการตรวจสอบพบว่า มีบริษัทแห่งหนึ่งรับถมที่ลำามูลน้อยและ              

ทำาถนนข้างลำามูลน้อยระยะทาง ๗ กิโลเมตร ซึ่งส่อผิดกฎหมาย ดังนั้น เรื่องนี้ต้องมี

ผู้รับผิดชอบ ขณะเดียวกันก็ยังมีการปล่อยของเสียออกจากฟาร์มหมู ทำาให้ชาวบ้านได้รับ

ความเดือดร้อนจากการใช้หนองน้ำาสาธารณะ โดยต้องไปไล่สืบหาความจริงเร่ืองการออกโฉนด

ที่ดินในบริเวณสถานที่ก่อสร้าง จึงมอบให้กรมที่ดินตรวจสอบ หากไม่ชอบด้วยกฎหมายต้อง

ดำาเนินการเพิกถอน

 ส่วนการตัดถนนผ่านป่าสงวนแห่งชาติและการขุดดินในพื้นที่ตำาบลแจระแม 

อำาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ก็ได้มีการตรวจสอบเรื่องนี้พบว่า มีการนำาดินที่ขุดลอกไป

ขายให้กับเอกชนบางราย ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการจะเร่งดำาเนินการโดยยึดหลักข้อเท็จจริงและ

ข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง โดยไม่ได้ไปสนใจในเร่ืองท่ีจะกระทบกับผู้ใด ถ้าผิดกฎหมายก็ต้องผิด                                                                                                                            

ซึ่งข้อเท็จจริงทั้งหมด ทางคณะกรรมาธิการจะมอบให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำาเนินการ

ตามกฎหมายต่อไป ซึ่งทางคณะกรรมาธิการได้เชิญเจ้าหน้าที่จากกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

สำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) สำานักงาน

ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) รวมทั้งสำานักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)        

มาร่วมด้วย เพื่อให้ทุกขั้นตอนมีประสิทธิภาพ ตลอดจนได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและรอบด้าน

มากยิ่งขึ้น
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คณะกรรมาธิการส่งเสริมราคาผลิตผลเกษตรกรรม  สภาผู้แทนราษฎร

 ประธานคณะกรรมาธิการส่งเสริมราคาผลิตผล

เกษตรกรรม สภาผู้แทนราษฎร เร่งรัฐบาลช่วยเหลือราคาลำาไย

ภาคเหนือด่วน

 วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ นายวิชัย ล้ำาสุทธิ สมาชิก

สภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระยอง ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ

ส่งเสริมราคาผลิตผลเกษตรกรรม ได้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วม

พิจารณาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาลำาไยภาคเหนือ ประกอบด้วย

จังหวัดเชียงใหม่  เชียงราย  ลำาปาง  แพร่  ตาก  พะเยา  และน่าน

 สถานการณ์ลำาไยปีนี้ จะมีปริมาณทั้งสิ้น ๕๐๐,๐๐๐ 

กว่าตัน มีมากที่สุดอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ ๒๐๐,๐๐๐ กว่าตัน แต่ในปีน้ีลำาไยจะติดดอกช้ากว่า

ปีท่ีแล้วประมาณเดือนคร่ึง เนื่องจากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง โดยคาดว่าผลผลิตจะออกสู่

ตลาดมากในช่วงต้นเดือนสิงหาคม ซึ่งจะทำาให้มีปริมาณผลผลิตลำาไยล้นตลาด และส่งผลก

ระทบต่อราคาลำาไยตกต่ำา อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

 ปัญหาที่สำาคัญของชาวสวนลำาไยภาคเหนือคือ ขาดความรู้ ความเข้าใจ          

ในการทำาลำาไยที่มีคุณภาพ ดังนั้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถือเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิด

เกษตรกร ต้องเป็นผู้ส่งเสริมการให้ความรู้ การฝึกอบรม วิธีการทำาให้ลำาไยมีคุณภาพและ    

มีต้นทุนในการผลิตให้ต่ำาที่สุด

นายวิชัย ล้ำาสุทธิ
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 ส่วนกระทรวงพาณิชย์ โดยเฉพาะกรมการค้าภายใน กรมเจรจาระหว่างประเทศ 

และกรมการค้าระหว่างประเทศ ร่วมมือกันกระจายลำาไยออกนอกแหล่งผลิตให้มากที่สุด

เท่าท่ีจะทำาได้ และส่งเสริมการแปรรูป ท้ังเป็นลำาไยอบแห้งท้ังเปลือกและอบแห้งเป็นเน้ือสีทอง 

แต่สิ่งที่สำาคัญรัฐต้องดำาเนินการช่วยเหลือระบบการผลิตให้มีคุณภาพ และดำาเนินธุรกิจ

แปรรูปลำาไยด้วยตนเองให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น

 นายวิชัย ล้ำาสุทธิ ประธานคณะกรรมาธิการส่งเสริมราคาผลิตผลเกษตรกรรม 

พร้อมคณะจะลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง ๗ จังหวัด  

ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัด เกษตรจังหวัด พาณิชย์จังหวัด และจะให้กรมการค้าภายใน 

กรมส่งเสริมการเกษตร  และการค้าระหว่างประเทศ ร่วมด้วยเพื่อหาทางช่วยเหลือเกษตรกร 

ชาวสวนลำาไยภาคเหนืออย่างบูรณาการต่อไป

คณะอนุกรรมาธิการเสริมสร้างธรรมาภิบาลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

วุฒิสภา

 คณะอนุ ก ร รมาธิ ก า ร เสริ มสร้ า งธรรมาภิบาลด้ าน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  วุฒิสภา เร่งการปิโตรเลียม

แห่งประเทศไทย (ปตท.) ตั้งกองทุนชดเชยพันล้าน สมาชิก

วุฒิสภานักสิ่งแวดล้อมจี้ ๕ หน่วยงานแยกฟ้อง เรียกค่าเสียหาย

           วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ นายประสาร มฤคพิทักษ์ 

สมาชิกวุฒิสภาสรรหา ประธานคณะอนุกรรมาธิการเสริมสร้าง

ธรรมาภิบาลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา 

แถลงผลการลงพื้นที่เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง ตรวจสอบกรณี

น้ำามันดิบบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำากัด (มหาชน) รั่วลง          

ทะเล ว่า น้ำาทะเลบริเวณชายหาดยังขุ่นอยู่มาก คราบน้ำามัน

ยังจับอยู่บนโขดหิน ข้อมูลท่ี ปตท. ยืนยันว่า ร่ัว ๕๐,๐๐๐ ลิตรน้ัน 

ยังไม่กระจ่างชัด เพราะ ปตท. ระบุว่า ใช้สารเคมีละลายคราบ

น้ำามัน ๓๕,๐๐๐ ลิตร หากเทียบอัตราส่วนการใช้ ๑ ต่อ ๑๐ 

นายประสาร มฤคพิทักษ์
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ต้องมีน้ำามันร่ัวไหลมากกว่า ๓๕๐,๐๐๐ ลิตร ปตท. ต้องแสดงความรับผิดชอบท่ีเป็นรูปธรรมกว่าน้ี 

ไม่ใช่แค่จัดโครงการปลูกป่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ อาจตั้งกองทุน ๑,๐๐๐ ล้านบาท 

เพื่อช่วยเหลือเยียวยา ชดเชยแก่หน่วยงานและประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ไม่เช่นนั้นจะเป็น 

ปตท. เองที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด

 นายสุรจิต ชิรเวทย์ สมาชิกวุฒิสภา จังหวัดสมุทรสงคราม 

รองประธานคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

วุฒิสภา กล่าวว่า กรณีที่เกิดขึ้น ต้องใช้พระราชบัญญัติส่งเสริม

และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ที่มีนิยามชัดเจนว่า 

ผู้ก่อมลพิษต้องรับผิดชอบเต็มจำานวน อย่าไปสับสนกับคดีทางแพ่ง          

ที่อ้างว่าต้องไปพิสูจน์ว่าเกิดจากความเลินเล่อหรืออุบัติเหตุ 

และไม่ต้องรอการชดเชยจากบริษัทประกันภัย ท่ีต้องชดใช้ค่าเสียหาย

แบบมีเงื่อนไข

 ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาดูแล้วจะพบว่า เป็นการกระทำาผิดต่อพระราชบัญญัติ          

ที่เกี่ยวข้องประมาณ ๕๑ ฉบับ ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องแยกกันฟ้องร้อง ไม่ใช่

ปล่อยให้กรมอุทยานฯ ไปร้องอยู่หน่วยงานเดียวเพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่จะปกป้อง

ความเสียหาย และขอเตือนให้ ปตท. รีบเร่งแก้ปัญหา หากปล่อยไว้จะเข้าสู่ช่วงเวลาน้ำาข้ึนและลง 

ซึ่งจะยิ่งทำาให้คราบน้ำามันที่รั่วออกมาขยายขอบเขตออกไปไกลขึ้น หากกระจายออกไป

บริเวณน้ำาลึก การแยกน้ำามันออกจากน้ำาจะยิ่งทำาได้ยาก

 ภาพถ่ายดาวเทียมจากจิสด้ายังพบว่า คราบน้ำามันคลุมพื้นที่กว้างกว่า                      

เกาะเสม็ดอยู่มาก ปตท. ควรประสานกับชาวประมงในพ้ืนท่ีท่ีรู้เวลาน้ำาข้ึน น้ำาลง ลมทะเล โดยน้ำา

จะสูงตอนกลางคืน การเอาตัวอย่างน้ำาตอนกลางวันไปตรวจจะพบคราบน้ำามันน้อย 

นายสุรจิต  ชิรเวทย์
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เพราะไหลไปท่ีอ่ืน เพราะการจับตัวของคราบน้ำามันยังเป็นก้อนลูกบอลแข็ง ซ่ึงท้ังกรมอุทยานสัตว์ป่า 

และพันธุ์พืช กรมควบคุมมลพิษ กรมเจ้าท่า กรมทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง และกรมประมง 

ต้องเอาความเชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงานร่วมกันเป็นเจ้าภาพประเมิน

 นอกจากนี้ การเรียกร้องค่าเสียหาย รัฐบาลไม่จำาเป็นต้องตั้งคณะกรรมการ

ชุดใหม่ขึ้นมาดูแล เพราะมีระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรี ๓ ฉบับ คือ ระเบียบสำานักนายก

รัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำาเนื่องจากน้ำามัน พ.ศ. ๒๕๔๗ ระเบียบ

สำานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยนโยบายและการฟื้นฟูทะเลไทย พ.ศ. ๒๕๓๙ และระเบียบสำานัก

นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๔๓ 

โดยโครงสร้างจะมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการฯ มีกลไกการทำางานที่เป็นระบบ 

หากตั้งชุดใหม่ขึ้นมาแล้วไม่เป็นกลาง จะส่งผลต่อความน่าเชื่อถือในการตรวจสอบ สังคม

จะเกิดความสงสัยต่อไป

คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภา

 สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย วอนรัฐบาลออกมาตรการควบคุม

และป้องกันขุดเจาะและขนถ่ายน้ำามันในน่านน้ำาอย่างเข้มงวด

 วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.)

ย่ืนหนังสือถึงประธานคณะกรรมาธิการวุฒิสภา ๔ คณะ ได้แก่ คณะกรรมาธิการการท่องเท่ียว 

คณะกรรมาธิการการศึกษา ตรวจสอบเร่ืองการทุจริตและเสริมสร้างธรรมาภิบาล คณะกรรมาธิการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมาธิการการพลังงาน เพื่อขอให้ภาครัฐ
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มีมาตรการและการควบคุมการดำาเนินการขุดเจาะน้ำามันในทุกกระบวนการอย่างระมัดระวัง 

ตั้งแต่ขั้นตอนของการขุดเจาะ และการขนถ่ายน้ำามัน เพื่อป้องกันการรั่วไหลของน้ำามันลง

สู่น่านน้ำาของประเทศไทยซึ่งจากสถิติในรอบ ๑๐ ปีที่ผ่านมา มีเหตุการณ์รั่วไหลของ

การขุดเจาะน้ำามันในประเทศไทยลงสู่แหล่งท่องเที่ยวถึง ๙ ครั้งก่อให้เกิดความเสียหาย

ต่อทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิตของประชาชน รวมถึงนักท่องเที่ยวอย่างเห็น

ได้ชัด

 นางปิยะมาน เตชะไพบูลย์ ประธานสภาอุตสาหกรรม

ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยให้ความเห็นว่า ประเทศไทยมีทะเล

เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักสำาหรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ       

ชาวต่างประเทศ ในขณะที่การให้สัมปทานขุดเจาะและขนถ่าย

น้ำามันทุกแห่งจะอยู่ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวสำาคัญของประเทศ  

จึงควรที่จะต้องมีการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

ในการตรวจสอบและควบคุมกระบวนการแก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิด

เพื่อให้ธรรมชาติและสภาพแวดล้อมกลับคืนโดยเร็ว หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบควรมีแผนการชดเชยความเสียหายทางธุรกิจรวมถึงการสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ 

นอกจากนี้ ควรมีการบูรณาการข่าวสารที่ถูกต้องและตรงประเด็น เพื่อสร้างความเชื่อมั่น

ให้กับนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการ

 คณะกรรมาธิการการพลังงาน วุฒิสภา         

  

 คณะกรรมาธิการการพลังงาน วุฒิสภา เดินทางตรวจ

เยี่ยมโครงการ “ประกวดผลงานโครงงานพลังงานชุมชนเพื่อชุมชน 

พ.ศ. ๒๕๕๖” ของกลุ่มวิสาหกิจพลังงานชุมชน ตำาบลบุ่งคล้า 

จังหวัดเพชรบูรณ์

 วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ คณะกรรมาธิการการ

พลังงาน วุฒิสภา นำาโดย นายวิบูลย์ คูหิรัญ กรรมาธิการ

และที่ปรึกษาด้านพลังงานไฟฟ้าพร้อมคณะเดินทางตรวจเยี่ยม

โครงการ “ประกวดผลงานโครงงานพลังงานชุมชนเพื่อชุมชน 

นางปิยะมาน เตชะไพบูลย์ 

นายวิบูลย์ คูหิรัญ
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พ.ศ. ๒๕๕๖” ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านโนนแดง ตำาบลบุ่งคล้า อำาเภอหล่มสัก จังหวัด        

เพชรบูรณ์ โดยมีนายสุชาติ ราษฎร์ดุษดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย

นายอำาเภอหล่มสักและพลังงานจังหวัดเพชรบูรณ์ให้การต้อนรับ

  การประกวดผลงานโครงงานพลังงานชุมชนเพื่อ

ชุมชนครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการนำาความรู้ทางด้านชุมชนพลังงาน

พอเพียงมาประยุกต์ให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจหรือสร้างสรรค์

ประโยชน์ทางสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม และพัฒนาความ

เจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซึ่งกลุ่ม              

วิสาหกิจพลังงานชุมชน ตำาบลบุ่งคล้า มีนายประสิทธ์ 

ตระการฤทธ์ ผู้ใหญ่บ้านโนนแดง ประธานกลุ่มได้ส่งประกวด

โครงงานพลังงานชุมชนเพ่ือชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยส่งผลงาน            

เตาแก๊สชีวมวลพลังงานแกลบเพื่อทดแทนก๊าซหุงต้ม และทำาให้เกิดการใช้พลังงานทดแทน  

ซึ่งใช้วัสดุที่มีอยู่ในชุมชนและเหลือใช้จากการเกษตร เป็นพลังงานทดแทนสามารถ

ลดค่าใช้จ่ายในภาคครัวเรือนได้ ในการใช้เตาแก๊สชีวมวลพลังงานแกลบเป็นพลังงานทดแทน 

ซึ่งประสิทธิภาพของเตาพลังงานแกลบสามารถลดการใช้ก๊าซหุงต้มได้เดือนละประมาณ ๑๕ 

กิโลกรัม คิดเป็นเงิน ๓,๔๐๐ บาทต่อปี โดยเตามีต้นทุนราคาที่ ๒,๕๐๐ บาท ซึ่งแกลบ        

ที่เผาไหม้แล้วก็ยังสามารถนำาไปใช้ประโยชน์อื่นได้อีก หากมีใช้อย่างกว้างขวางก็สามารถ

ลดปริมาณการใช้ก๊าซหุงต้มได้
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คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญและติดตามการบริหารงบประมาณ 

วุฒิสภา

 ประธานคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรตาม

รัฐธรรมนูญฯ รับหนังสือขอให้ตรวจสอบการดำาเนินการ

กำาจัดขยะของ กทม.จากองค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรม 

หลังโครงการสร้างเตาเผาขยะหนองแขมไม่ชอบมาพากล

  วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ นายจิตติพจน์ 

วิริยะโรจน์ ประธานคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรตาม

รัฐธรรมนูญและติดตามการบริหารงบประมาณ วุฒิสภา 

พร้อมคณะ รับหนังสือขอให้ตรวจสอบการดำาเนินการกำาจัดขยะ   

ของกรุงเทพมหานคร จากนายไชยนิรันดร์ พยอมแย้ม ประธานองค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรม 

และคณะ เนื่องจากทราบว่าทางกรุงเทพมหานคร (กทม.) ได้มีนโยบายด้านการกำาจัดขยะ              

โดยการสร้างเตาเผาขยะพร้อมผลิตไฟฟ้าที่ศูนย์กำาจัดมูลฝอยหนองแขมของ กทม. 

ใช้งบประมาณท้ังส้ิน ๙๐๐ ล้านบาท แต่โครงการน้ียังไม่ได้ผ่านประชาพิจารณ์หรือรับฟัง

ความคิดเห็นของประชาชน รวมถึงมีบริษัทเอกชนหลายบริษัทฯ ได้ย่ืนหนังสือแสดงความจำานง

ถึง กทม. เพื่อเสนอเงื่อนไขการรับกำาจัดขยะในราคาที่ถูกกว่าและเทคโนโลยีที่ดีกว่าวิธีการ

ฝังกลบของ กทม. ในปัจจุบัน ดังนั้น องค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรมจึงขอให้คณะกรรมาธิการ

ทำาการตรวจสอบเรื่องดังกล่าวด้วยว่ากระทำาถูกต้องตามหลักข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

หรือไม่ และทำาไม กทม. ถึงไม่เลือกการกำาจัดขยะในวิธีท่ีดีกว่าและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมรวมถึง

ประหยัดงบประมาณที่มาจากภาษีของประชาชนมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

  ด้านนายจิตติพจน์ กล่าวว่า คณะกรรมาธิการยินดีตรวจสอบข้อเท็จจริงเร่ืองดังกล่าว 

โดยจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงเพื่อพิจารณาต่อไป

นายจิตติพจน์ วิริยะโรจน์
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คณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา 

          

 คณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา 

ลงพื้ นที่ ดู ง านการ เตรี ยมความพร้อม เข้ าสู่ อา เซี ยน 

และการพัฒนาจังหวัดเพ่ือรองรับโครงการพัฒนาท่าเรือทวายน้ำาลึก

ของจังหวัดกาญจนบุรี

  วันท่ี ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ นายพีระ มานะทัศน์ 

ป ระธานคณะกร รมาธิ ก า รกา รปกครอง  วุฒิ สภา                         

นำาคณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา และคณะ

อนุกรรมาธิการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ

การบริหารงานราชการส่วนภูมิภาค ลงพื้นที่ศึกษาดูงานการเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียน

ของจังหวัดกาญจนบุรี และการพัฒนาจังหวัดเพื่อรองรับโครงการพัฒนาท่าเรือน้ำาลึก

ทวาย ที่ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี โดยม ี นายชัยวัฒน์ ลิมป์วรรณธะ ผู้ว่าราชการจังหวัด

กาญจนบุรี นำาหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้ข้อมูลและบรรยายสรุป ซึ่งจังหวัดกาญจนบุรี       

มีพื้นที่จำานวน ๑.๒ ล้านไร่ เป็นอันดับที่ ๓ ของประเทศ รองจากนครราชสีมาและเชียงใหม่

 ทั้งนี้ แบ่งพื้นที่การพัฒนาออกเป็น ๓ โซน ประกอบด้วย โซนอนุรักษ์                                                         

เป็นพ้ืนท่ีแหล่งต้นน้ำาลำาธาร ทรัพยากรป่าไม้ ครอบคลุมพ้ืนท่ีอำาเภอไทรโยค อำาเภอทองผาภูมิ  

อำาเภอสังขละบุรี และอำาเภอศรีสวัสดิ์ โซนเศรษฐกิจ พื้นที่เศรษฐกิจดั้งเดิมที่นำารายได้จาก

ภาคเกษตรอุตสาหกรรมอยู่ระดับดี ครอบคลุมอำาเภอเมือง อำาเภอท่ามะกา อำาเภอท่าม่วง 

อำาเภอพนมทวน และอำาเภอด่านมะขามเตี้ย โซนพื้นที่แห้งแล้ง ขาดความอุดมสมบูรณ์

สมควรพัฒนาแหล่งน้ำาและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเกิดใหม่ ครอบคลุม

พื้นที่อำาเภอห้วยกระเจา อำาเภอเลาขวัญ อำาเภอหนองปรือ และอำาเภอบ่อพลอย นอกจากนี้                                             

ยังมีการพัฒนา ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเพื่อรองรับการเติบโตด้านเศรษฐกิจ 

และการเตรียมพร้อมของกำาลังคน ท้ังการฝึกทักษะอาชีพและการอบรมภาษา เช่น โครงการอบรม

ภาษาพม่า เพื่อให้พลเมืองของจังหวัดกาญจนบุรี มีความพร้อมในการเข้าสู่อาเซียน และ

โครงการท่าเรือทวายน้ำาลึก

นายพีระ มานะทัศน์ 
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	 สาธารณรัฐมาซิโดเนีย  (Republic  of  Macedonia)	 รัฐและองค์กรนานาชาติ			

ส่วนใหญ่เรียกว่า	 อดีตสาธารณรัฐยูโกสลาฟมาซิโดเนีย	 (Former	 Yugoslav	 Republic	 of	

Macedonia	 :	 FYROM)	 เป็นรัฐอิสระบนคาบสมุทรบอลข่านในยุโรปตะวันออกเฉียงใต้	 ประเทศน้ี					

มักจะเรียกเฉย	 ๆ	 ว่า	 “มาซิโดเนีย”	 ซึ่งอาจจะทำาให้เกิดความสับสนกับภูมิภาคทางภูมิศาสตร์

ที่กว้างขวาง	 และแคว้นมาซิโดเนียของกรีซ  ประเทศมาซิโดเนียเป็นเพียงส่วนหนึ่งของภูมิภาค

ทางภูมิศาสตร์ที่ชื่อมาซิโดเนีย	มีพื้นที่ประมาณร้อยละ	๓๘	และประชากรเกือบร้อยละ	๔๔	ของ

พื้นที่ที่ใหญ่กว่าพื้นที่ที่ปกครองโดยสาธารณรัฐมาซิโดเนีย	 ก่อนหน้านี้เป็นส่วนทางใต้สุดของ

ยูโกสลาเวีย
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	 พรมแดนปัจจุบันได้รับการกำาหนดหลังสงครามโลกครั้งที่	 ๒	 เมื่อสหพันธ์

สาธารณรัฐสังคมนิยมยูโกสลาเวียก่อตั้ง	 “สาธารณรัฐสังคมนิยมมาซิโดเนีย”	 (Socialist	

Republic	 of	Macedonia)	 ซึ่งเป็นที่โต้แย้งว่า	 เป็นการยอมรับสลาฟมาซิโดเนีย  เป็นชนชาติ

แยกต่างหากภายในยูโกสลาเวีย	 จนกระทั่งในปี  พ.ศ.	 ๒๕๓๔  ได้เปลี่ยนชื่อเป็นสาธารณรัฐ

มาซิโดเนีย	 และแยกจากยูโกสลาเวียอย่างสันติ	 โดยที่ไม่มีการเปลี่ยนพื้นที่เพิ่มเติม	 อย่างไร

ก็ดี	หลังจากนั้นเป็นต้นมา	ประเทศได้เกิดกรณีพิพาทกับประเทศกรีซอย่างยาวนาน	เกี่ยวกับ

การใช้ชื่อ	“มาซิโดเนีย”

	 สาธารณรัฐมาซิโดเนีย  (Republic	 of	 Macedonia)	 มีพื้นที่ประมาณ	 ๒๕,๓๓๓	

ตารางกิโลเมตร	 อาณาเขต	 ๗๖๖	 กิโลเมตร	 มีชายแดนติดกับประเทศอัลแบเนีย	 ๑๕๑	

กิโลเมตร	 บัลแกเรีย	 ๑๔๘	 กิโลเมตร	 กรีซ	 ๒๔๖	 กิโลเมตร	 โคโซโว	 ๑๕๙	 กิโลเมตรและ	

เซอร์เบีย	๖๒	กิโลเมตร	ภูมิประเทศมีลักษณะ	เป็นภูเขามากตรงเขตแดนและแอ่งน้ำา	หุบเขา	

มีทะเลสาบใหญ่	 ๓	 แห่ง	 แต่ละแห่งถูกแบ่งด้วยเส้นเขตแดน	 และประเทศถูกแบ่งครึ่งโดย

แม่น้ำาวาร์ดาร์	 สภาพภูมิอากาศเป็นแบบอบอุ่นและแห้งในฤดูร้อนและฤดูใบไม้ร่วง	 ฤดูหนาว

อากาศจะหนาวมากและมีหิมะตกหนัก	มีประชากร	จำานวน	๒,๐๘๗,๑๗๑ คน	(ค่าประมาณ	

เดือนกรกฎาคม	 พ.ศ.	 ๒๕๕๖)	 นับถือศาสนามาซิโดเนียออร์เทอร์ด็อกซ์	 ๖๔.๗%	 มุสลิม	

๓๓.๓%	คริสต์นิกายอื่นๆ	๐.๓๗%	และระบุไม่ได้	๑.๖๓%	ภาษาที่ใช้	คือ	ภาษามาซิโดเนีย	

๖๖.๕%	อัลแบเนีย	๒๕.๑%	ตุรกี	๓.๕%	โรมาเนีย	๑.๙%	เซอร์เบีย	๑.๒%	และอื่นๆ	๑.๘%	

เมืองหลวง	คือ	กรุงสโกเปีย	(Skopje)
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ประวัติศาสตร์โดยสังเขป

	 มาซิโดเนียเป็นชื่อเรียกดินแดนในประวัติศาสตร์มีพื้นที่ครอบคลุมบางส่วน																																																																																																										

ของยูโกสลาเวีย	กรีซ	และบัลแกเรีย	ในระหว่างปี	พ.ศ.	๒๔๘๙	-	๒๔๙๒	เกิดสงครามกลางเมือง

ภายในกรีซ	 ทำาให้นายพลตีโต	 แห่งยูโกสลาเวียประสบความสำาเร็จในการเรียกร้องพื้นที่

ส่วนหนึ่งของดินแดนมาซิโดเนียมาอยู่ภายใต้การปกครอง	 โดยเป็นสาธารณรัฐ	 ๑	 ใน	 ๖	

สาธารณรัฐของยูโกสลาเวีย

	 ในปี	 ๒๕๓๔	 สาธารณรัฐสโลวีเนีย	 และสาธารณรัฐโครเอเชีย	 และบอสเนีย-									

เฮอร์โซโกวีนาได้เคลื่อนไหวแยกตัวเป็นเอกราชจากยูโกสลาเวีย	 ชาวมาซิโดเนียจึงได้จัดให้

มีการลงประชามติเพื่อแยกตัวเป็นเอกราช	 และได้ประกาศเอกราชจากยูโกสลาเวียเมื่อวันที่	

๑๗	 กันยายน	 ๒๕๓๔	 ซึ่งเป็นการแยกตัวโดยปราศจากการใช้กำาลังต่อต้านจากยูโกสลาเวีย	

ทั้งนี้	 อาจเป็นเพราะยูโกสลาเวียกำาลังสนับสนุนชาวเซิร์บในการสู้รบกับบอสเนีย-เฮอร์	

โซโกวีนา	 ประกอบกับในมาซิโดเนียมีประชากรเชื้อสายเซิร์บจำานวนน้อย	 ยูโกสลาเวีย

จึงไม่ต้องการเปิดศึก	๒	ด้าน

	 มาซิโดเนียประกาศเอกราชโดยใช้ชื่อประเทศว่า	 สาธารณรัฐมาซิโดเนีย	

(Republic	 of	 Macedonia	 -	 ROM)	 ตามรัฐธรรมนูญ	 และต่อมาได้สมัครเข้าเป็นสมาชิก

องค์การสหประชาชาติภายใต้ชื่อ	 ROM	 แต่ได้รับการคัดค้านจากกรีซ	 โดยให้เหตุผลทาง	

ประวัติศาสตร์และดินแดนว่า	การใช้ชื่อ	Republic	of	Macedonia	เป็นการส่อเจตนารมย์ที่จะ

อ้างสิทธิครอบคลุมไปถึงดินแดนมาซิโดเนียส่วนที่อยู่ในกรีซ	 ในที่สุดคณะมนตรีความมั่นคง

แห่งสหประชาชาติได้มีข้อมติที่	 ๘๑๗	 (๑๙๙๓)	 ให้ใช้ชื่อ	 Former	 Yugoslav	 Republic	 of		

Macedomia	(FYROM)	ในการอ้างถึงมาซิโดเนียของสหประชาชาติจนกว่าประเทศทั้งสองจะ

ตกลงกันได้
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	 สหประชาชาติได้มีมติเมื่อวันที่	๘	 เมษายน	๒๕๓๖	ประกาศรับรองมาซิโดเนีย

เข้าเป็นสมาชิกประเทศที่	 ๑๘๑	 นอกจากนี้	 มาซิโดเนียยังได้เข้าเป็นสมาชิกองค์การระหว่าง

ประเทศอีกหลายองค์การ	 เช่น	 FAO,	 IAEA,	 IBRD,	 ICAO,	 ILO,	 IMF,	 OSCE,	 UNCTAD,	

UNESCO,	UNIDO,	WHO	เป็นต้น

รูปแบบการปกครอง

	 สาธารณรัฐมาซิโดเนียปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ							

ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่	๑๗	พฤศจิกายน	๒๕๓๔	โดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขของประเทศ	

มาจากการเลือกต้ังโดยตรง	 มีวาระการดำารงตำาแหน่ง	 ๕	 ปี	 ประธานาธิบดีคนปัจจุบัน	 คือ		

นาย	Gjorge	Ivanov	(ตั้งแต่วันที่	๑๒	พฤษภาคม	๒๕๕๒	)	นายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาล	

ดำารงตำาแหน่งวาระละ	๔	ปี	คณะรัฐมนตรีได้รับการเลือกจากเสียงข้างมากในสภา	Sobranje	

ซึ่งเป็นสภาเดี่ยว	นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน	คือ	นาย	Nikola	Gruevski

	 ระบบกฎหมายใช้กฎหมายบ้านเมือง	ไม่ได้นำากฎของศาลโลกมาใช้

	 การแบ่งเขตปกครอง	แบ่งเป็น	๘๔	เขตนครบาล

สถานการณ์การเมืองในมาซิโดเนีย

	 มาซิโดเนียจัดการเลือกตั้งทั่วไปครั้งล่าสุดเมื่อวันที่	 ๕	 กรกฎาคม	 ๒๕๔๙												

นายกรัฐมนตรี	 ได้แก่	 นาย	 Nikola	 Gruevski	 มาจากพรรค	 The	 Internal	 Macedonian	

Revolutionary	 Organisation-Democratic	 Party	 of	 Macedonian	 National	 Unity	

(VMRO-DPMNE)	ได้รับที่นั่งในสภา	๖๕	ที่นั่ง	(จาก	๑๒๐	ที่นั่ง)	ได้จัดตั้งรัฐบาลผสมร่วมกับ	

๔	พรรค	ได้แก่	The	Democratic	Party	of	Albanians	(DPA)	The	New	Social	Democratic	

Party	 (NSDP)	 The	 Democratic	 Renewal	 of	Macedonia	 (DOM)	 และ	 The	 Party	 for	 a	

European	Future	(PEI)

นโยบายด้านการต่างประเทศ

	 ความสัมพันธ์ระหว่างมาซิโดเนียกับ	 EU	 นโยบายการต่างประเทศของรัฐบาล	

ชุดปัจจุบันให้ความสำาคัญลำาดับต้นต่อการเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป	 (EU)	 มาซิโดเนียได้

รับสถานะเป็น	Candidate	Country	ตั้งแต่เดือนธันวาคม	๒๕๔๘	ภายหลังจากที่มาซิโดเนีย							
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ได้บรรลุเงื่อนไข	 อันได้แก่	 การต่อต้านการฉ้อราษฎร์บังหลวง	 การปฏิรูประบบเศรษฐกิจ	

การยุติธรรม	และการบริหารรัฐกิจ	รวมถึงการจัดการเลือกตั้งที่เสรีและเป็นธรรม	โดย	EU	ได้			

ประกาศว่า	 มาซิโดเนียมีความก้าวหน้าอย่างยิ่งต่อการบรรลุเงื่อนไขในกรอบนิติบัญญัติ

ตามข้อตกลง	 Ohrid	 Framework	 Agreement	 และการบรรลุข้อตกลง	 Stabilization	 and	

Association	Agreement	ทั้งนี้	 เป็นที่คาดการณ์ว่ามาซิโดเนียจะเข้าสู่กระบวนการเจรจาเพื่อ

เป็นสมาชิก	EU	ภายในปี	๒๕๕๑	และนาย	Gruevski	นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันได้มีเจตนารมย์				

ให้มาซิโดเนียเข้าเป็นสมาชิก	 EU	 อย่างสมบูรณ์ในราวปี	 ๒๕๕๖-๒๕๕๗	 อย่างไรก็ดี	 ก็มี

ฝ่ายที่คัดค้านการได้รับสมาชิกภาพ	 EU	 ของมาซิโดเนีย	 โดย	 EU	 ได้ตั้งเงื่อนไขที่มาซิโดเนีย

ต้องปฏิบัติให้บรรลุผลก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการเจรจา

สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ

	 มาซิโดเนียเป็นหนึ่งในประเทศที่ยากจนที่สุดประเทศหนึ่งในยุโรป	 โดยใน																																

ปี	พ.ศ.	๒๕๓๔	มาซิโดเนียเป็นประเทศอดีตยูโกสลาเวียที่ยากจนที่สุด	และในปี	พ.ศ.	๒๕๔๙	

มาซิโดเนียมีผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศคิดเป็นมูลค่า	๖.๒๒	พันล้านดอลลาร์สหรัฐ	ซ่ึงต่ำาสุด

ในยุโรปตะวันออกรองจาก	 ทาจิคีร์สถาน	 สาธารณรัฐคีร์กิซ	 และมอลโดวา	 ผลิตภัณฑ์

มวลรวมภายในประเทศคิดเป็นร้อยละ	 ๐.๐๑	 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของโลก	 เศรษฐกิจมาซิโดเนีย

พึ่งพาการค้าระหว่างประเทศสูง	 โดยสัดส่วนการค้าระหว่างประเทศต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม				

ภายในประเทศคิดเป็นร้อยละ	 ๙๙.๒	 เศรษฐกิจภายในประเทศพึ่งพาภาคเกษตรกรรม	

และอุตสาหกรรมเป็นสำาคัญ	 ส่วนภาคบริการเริ่มทวีความสำาคัญเมื่อราวสองสามปีที่ผ่านมา	

ปัญหาสำาคัญของมาซิโดเนีย	มาตรฐานความเป็นอยู่ที่ต่ำา	และ	อัตราการว่างงานอยู่ในระดับ
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ที่สูงถึงร้อยละ	 ๓๖	 (กันยายน	 ๒๕๔๙)	 ทั้งๆ	 ที่แรงงานมาซิโดเนียจัดเป็นแรงงานที่มีทักษะ

และมีฝีมือและแข่งขันได้	 หากแต่ขาดโอกาสในตลาดแรงงาน	 ซึ่งทำาให้แรงงานมีฝีมือมีความ

ต้องการแสวงหาโอกาสในตลาดแรงงานต่างประเทศ

	 มาซิโดเนียประสบปัญหาเงินเฟ้อข้ันรุนแรง	 (Hyperinflation)	 ในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๓๓																																																																																																																		

มีผลให้รัฐบาลใช้มาตรการการเงินและการคลังแบบรัดเข็มขัดอันเป็นเงื่อนไขของข้อตกลง																																																																																																

ให้กู้ยืมเงินจาก	 IMF	 ซึ่งให้เงินสนับสนุนมาซิโดเนียเมื่อปี	 ๒๕๔๐	 ในกรอบโครงการ			

Poverty	 reduction	 and	 growth	 facility	 (PRGF)	 จำานวนเงิน	 ๗๓.๓	 ล้านดอลลาร์สหรัฐ	

เป็นระยะเวลา	๑๐	ปี	เพ่ือช่วยเหลือด้านการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ	 อาทิ	 ภาคเกษตรกรรม																																	

และการลงทุน	 อย่างไรก็ดี	 ภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจในปี	 ๒๕๔๔	 และการเลือกต้ังเม่ือเดือน

กันยายน	 ๒๕๔๕	 ส่งผลให้มาซิโดเนีย	 ต้องใช้จ่ายเงินคลังจำานวนมาก	 ทำาให้ต้องมีการ

เจรจาต่อรองระหว่างมาซิโดเนีย	 กับ	 IMF	 ในเรื่องการให้กู้ยืมเงินดังกล่าว	 ต่อมาภายหลัง

การเลือกตั้ง	IMF	ได้ลงความเห็นให้เงินสนับสนุนภายใต้	stand-by	Agreement	วงเงิน	๗๕.๘															

ล้านดอลลาร์สหรัฐ	 คิดเป็นระยะเวลา	 ๓	 ปี	 ตั้งแต่ปี	 ๒๕๔๘-๒๕๕๑	 โดยมีเงื่อนไขว่า	

มาซิโดเนียจะต้องปฏิรูปโครงสร้างของตลาดแรงงาน	 และปฏิรูประบบการยุติธรรมให้เป็นผล

สำาเร็จ	 นอกจากนี้เมื่อเดือนมีนาคม	๒๕๕๐	World	 Bank	 ได้ให้เงินสนับสนุนจำานวน	๒๘๐	

ล้านดอลลาร์สหรัฐ	ภายใต้โครงการ	Country	Partnership	Strategy	(CPS)	เพื่อส่งเสริมการ

สร้างงานภายในประเทศ	 และปรับปรุงประสิทธิภาพของภาคบริหารรัฐกิจ	 รัฐบาลมาซิโดเนีย

มีความมุ่งมั่นในการ	 ส่งเสริมให้มาซิโดเนียเป็นเป้าหมายดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ	

โดยระหว่างช่วงมกราคม	 -	 มีนาคม	 ๒๕๕๐	 รัฐบาลมาซิโดเนียได้จัดแคมเปญเพื่อสื่อให้

ต่างประเทศเห็นว่า	มาซิโดเนียเป็น	“New	Heaven	in	Europe”	นอกจากน้ี	เม่ือเดือนกุมภาพันธ์	

๒๕๕๐	 ได้ออกกฎหมายที่อนุญาตการก่อสร้าง	 Technological	 Industrial	 Development	

Zones	 (TIDZs)	 โดยภายใต้โครงการนี้	 มีการดึงดูดนักลงทุนโดยการลดภาษีและลดขั้นตอน

ความยุ่งยากในการประสานงานกับภาครัฐ
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ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐมาซิโดเนีย

  การค้าระหว่างประเทศ

	 ปัจจุบัน	 เศรษฐกิจมาซิโดเนียเป็นเศรษฐกิจแบบเปิดและพึ่งพาการค้าระหว่าง

ประเทศสูง	โดยในปี	พ.ศ.	๒๕๕๓	สัดส่วนการค้าระหว่างประเทศต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายใน

ประเทศคิดเป็นร้อยละ	 ๙๕.๙	 เศรษฐกิจภายในประเทศพึ่งพาภาคบริการและอุตสาหกรรม

เป็นหลัก	โดยอุตสาหกรรมที่สำาคัญ	ได้แก่	อาหารแปรรูป	เครื่องดื่ม	สิ่งทอ	เคมีภัณฑ์	เหล็ก

และเหล็กกล้า	สำาหรับภาคเกษตรกรรม	เริ่มลดบทบาทความสำาคัญลงเรื่อย	ๆ	ทั้งนี้	ถึงแม้ว่า

เศรษฐกจิมหภาคมโีครงสรา้งพืน้ฐานทีม่ัน่คง									แตก่ารปฏริปูโครงสรา้งพืน้ฐานทางเศรษฐกจิให	้													

ไปในแนวอิงตลาด	 (Market	 Oriented)	 ยังเชื่องช้าและการลงทุนจากต่างประเทศยังถือว่า

มีปริมาณน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่น	 ๆ	 ในภูมิภาค	 รัฐบาลมาซิโดเนียมีความ

มุ่งม่ันในการส่งเสริมให้มาซิโดเนียเป็นเป้าหมายดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ	 โดยมาซิโดเนีย

เข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก	 เมื่อเดือนเมษายน	 ๒๕๔๖	 และขณะนี้	 มาซิโดเนีย

อยู่ในระหว่างการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป	 โดยมีสถานะเป็น	

Candidate	 Country	 ตั้งแต่เดือนมกราคม	 ๒๕๔๘	 ภายหลังจากที่ได้ลงนามในความตกลง	

Stabilization	 and	 Association	 Agreement	 กับสหภาพยุโรปเมื่อเดือนเมษายน	 ๒๕๔๔	

ซ่ึงมีผลให้มาซิโดเนียสามารถส่งสินค้าเข้าตลาดสหภาพยุโรป	 โดยไม่ต้องเสียภาษี  ท้ังน้ี	 มาซิโด

เนียขาดดุลทางการค้าตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๓๗	 โดยขาดดุลสูงสุดในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๔๙	 คิดเป็น

มูลค่า	๑.๓๖๒	พันล้านดอลลาร์สหรัฐ	หรือราวร้อยละ	๒๑.๙	ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายใน

ประเทศ	มูลค่าการค้าในปี	พ.ศ.	๒๕๔๙	คิดเป็น	๖.๑๖๓	พันล้านดอลลาร์สหรัฐ	(ร้อยละ	๙๙.๒	

ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ) ประเทศคู่ค้าที่สำาคัญได้แก่	 เซอร์เบีย	 เยอรมนี	 และ

กรีซ			

	 ปัจจุบัน	มาซิโดเนียมีความตกลงการค้าเสรีกับยูเครน	ตุรกี	และ	The	European	

Free	 Trade	 Association	 Countries	 (EFTA)	 ได้แก่	 ไอซ์แลนด์	 ลิกเตนสไตน์	 นอร์เวย์	 และ						

สวิตเซอร์แลนด์	และในปี	๒๕๔๙	มาซิโดเนียได้เข้าเป็นสมาชิก	The	Central	European	Free	

Trade	Agreement	(CEFTA)	ซ่ึงประกอบด้วย	มาซิโดเนีย	โครเอเชีย	บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา	

มอลโดวา	เซอร์เบีย	มอนเตเนโกร	แอลเบเนียและโคโซโว
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ความสัมพันธ์ทางด้านการเมือง

	 ไทยสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับมาซิโดเนีย	เม่ือปี	พ.ศ.	๒๕๔๘	ภายใต้ช่ือ	

Republic	of	Macedonia	(ROM)	เน่ืองจากมาซิโดเนียยืนยันว่า	นับต้ังแต่ปี	พ.ศ.	๒๕๔๘	เป็นต้นมา	

มาซิโดเนียสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับทุกประเทศในชื่อ	ROM	เท่านั้น

	 ความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างกันยังมีไม่มากนัก	 มีการแลกเปลี่ยนการเยือนและ																																																																																																																																														

ติดต่อระหว่างกันบ้างโดยช่วงก่อนการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต	 ม.ร.ว.	สุขุมพันธุ์	 บริพัตร																																																																																																																																										

ซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในขณะนั้น	 เยือนกรีซและมาซิโดเนีย													

อย่างเป็นทางการเม่ือปี	 พ.ศ.	 ๒๕๔๓	 และนาย	 Aleksandar	 Dimitrov	 รัฐมนตรีกระทรวงการ

ต่างประเทศของมาซิโดเนีย	เดินทางมาเยือนไทยในฐานะแขกของกระทรวงฯ	ในปีเดียวกัน

	 การหารือระดับสูงระหว่างฝ่ายไทยและมาซิโดเนียเกิดขึ้นล่าสุดในช่วงการ

ประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน	(Human	Rights	Council	–	HRC)	ครั้งที่	๑๖	ที่นครเจนีวา	

ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์	๒๕๕๔	ระหว่าง	นาย	กษิต	ภิรมย์	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่าง

ประเทศ	 ในขณะนั้น	 กับนาย	Antonio	Milososki	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

มาซิโดเนียในขณะนั้น	 โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงลู่ทางการส่งเสริมความมือทางเศรษฐกิจ

และความคืบหน้าของการกำาหนดเขตอาณาของทั้ง	๒	ฝ่าย

	 ไทยมอบหมายให้สถานเอกอัครราชทูต	 ณ	 กรุงอังการา	 เป็นเอกอัครราชทูต

วิสามัญผู้มีอำานาจเต็มประจำาสาธารณรัฐมาซิโดเนีย	 และมีกำาหนดจะยื่นพระราชสาสน์

ตราต้ังต่อประธานาธิบดีมาซิโดเนียในวันท่ี	๓๑	สิงหาคม	๒๕๕๕	ส่วนฝ่ายมาซิโดเนียมอบหมาย

ให้สถานเอกอัครราชทูต	 ณ	 กรุงปักกิ่งเป็นจุดติดต่อและดูแลความสัมพันธ์ไทย-มาซิโดเนีย	

โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการรอฝ่ายมาซิโดเนียจัดส่งสำาเนาอักษรสาส์นตราตั้งเพื่อแต่งตั้ง
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เอกอัครราชทูตมาซิโดเนียประจำาจีนเป็นเอกอัครราชทูตมาซิโดเนียประจำาประเทศไทยต่อไป

ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ

	 ด้านการค้า มาซิโดเนียเป็นประเทศคู่ค้าลำาดับที่	๑๘๗	ของไทย	การค้าของไทย

กับมาซิโดเนียในปี	พ.ศ.	๒๕๕๔	มีมูลค่ารวม	๔	ล้านดอลลาร์สหรัฐ	 ซ่ึงไทยเป็นฝ่ายได้ดุลการค้า	

โดยส่งออกไปมาซิโดเนีย	๓	ล้านดอลลาร์สหรัฐ และนำาเข้า	๐.๑๖	ล้านดอลลาร์สหรัฐ	สำาหรับ

สถิติการค้าปี	พ.ศ.	๒๕๕๕	(มกราคม	–	มิถุนายน)	การส่งออกของไทยเพ่ิมข้ึน	ร้อยละ	๖	จากปี

ที่ผ่านมา

	 สินค้าส่งออกที่สำาคัญของไทยไปยังมาซิโดเนีย	 ได้แก่	 อาหารทะเลกระป๋องและ

แปรรูป	ตู้เย็น	ตู้แช่แช็งและส่วนประกอบ	เตาอบไมโครเวฟ	ผลไม้กระป๋องและแปรรูป	ผ้าผืน		

เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วนรถยนต์	 อุปกรณ์และส่วนประกอบ	 ผลิตภัณฑ์ยา	 ผักกระป๋องและ

แปรรูป

	 สินค้านำาเข้าจากมาซิโดเนีย	 ได้แก่	 เส้ือผ้าสำาเร็จรูป	 ผลิตภัณฑ์โลหะ	 เคร่ืองจักรกล

และส่วนประกอบ	ผลิตภัณฑ์สิ่งทออื่นๆ	เหล็ก	เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์

	 มาซิโดเนียได้แจ้งความประสงค์ท่ีจะจัดทำาความตกลงการค้าเสรีกับรัฐบาลไทย								

ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศได้มอบให้กระทรวงพาณิชย์พิจารณา

	 ด้านการลงทุน  มาซิโดเนียให้ความสนใจจะจัดทำาความตกลงเพื่อการส่งเสริม

และคุ้มครองการลงทุนระหว่างไทยและมาซิโดเนีย	 และความตกลงการค้าเสรีกับรัฐบาลไทย	

โดยความตกลงทั้งสองอยู่ระหว่างการเจรจา

ความสัมพันธ์ด้านการทูต

	 ไทยและมาซิโดเนีย	 ได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อวันที่																																																																																																																												

๒๕	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๔๘	 ซึ่งนับตั้งแต่ปี	 ๒๕๓๘	 มาซิโดเนียสถาปนาความสัมพันธ์																

กับประเทศต่างๆ	 ภายใต้ชื่อ	 Republic	 of	 Macedonia	 (ROM)	 มาโดยตลอด	 โดยประเทศ

ในเอเชียที่ได้สถาปนาความสัมพันธ์	 ภายใต้ชื่อ	 ROM	 มี	 อาทิ	 จีน	 สาธารณรัฐเกาหลี	

มาเลเซีย	 ลาว	 และกัมพูชา	 และประเทศที่สำาคัญอื่นๆ	มี	 อาทิ	 รัสเซีย	 เยอรมนี	 และล่าสุด	

สหรัฐอเมริกา	เป็นต้น	ในขณะนี้	หลายประเทศรวมทั้งสหรัฐอเมริกา	และเยอรมนี	ได้ยอมรับ

การใช้ชื่อ	 ROM	 ของมาซิโดเนีย	 และในที่สุดกรีซคงจะต้องยอมรับการใช้ชื่อดังกล่าว	 และ
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ในการลงนามอนุสัญญาของสหประชาชาติ	 มาซิโดเนียจะเขียนด้วยลายมือกำากับเพ่ิมเติมทุกคร้ัง

จากชื่อที่สหประชาชาติพิมพ์ไว้คือ	 The	 Former	 Yugoslav	 Republic	 of	 Macedonia	 ว่า

เป็นการลงนามสำาหรับ	 Republic	 of	 Macedonia	 (.for	 the	 Republic	 of	 Macedonia)	

ซึ่งสหประชาชาติก็ยอมให้มาซิโดเนียกระทำาการดังกล่าวได้

	

แหล่งข้อมูล	 :	๑.	กองยุโรป	๓	กรมยุโรป	กระทรวงการต่างประเทศ	 โทร.	๐	๒๖๔๓	๕๑๔๒-๓			

	 	 Fax.	๐	๒๖๔๓	๕๑๔๑	E-mail			: european๐๔@mfa.go.th

	 	 ๒.	เวปไซต์		http//www.	th.wikipedia.org/wiki/ประเทศมาซิโดเนีย

	 	 http//www.thaigoodview.com/node/๔๕๐๘/ประเทศมาซิโดเนีย



146

กฎ ก.ร.

ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญออกจากราชการ กรณีขาดคุณสมบัติทั่วไป

หรือมีลักษณะต้องห้าม กรณีหย่อนความสามารถ บกพร่องในหน้าที่ หรือประพฤติตน

ไม่เหมาะสม กรณีมีมลทินหรือมัวหมอง และกรณีต้องรับโทษจําคุกในความผิดที่ได้กระทํา

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือต้องรับโทษจําคุกโดยคําสั่งของศาล

พ.ศ. ๒๕๕๖

      อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ (๓) มาตรา ๘๓ วรรคหนึ่ง (๓) (๖) (๗)                                                                                                                          

และ  (๘)  และมาตรา  ๘๓  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา                    

พ.ศ.  ๒๕๕๔  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและ

เสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๓ และ

มาตรา ๖๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจ

ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ก.ร. จึงออกกฎ ก.ร. ไว้ดังต่อไปนี้

  ข้อ ๑ กฎ ก.ร. นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป็นต้นไป
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  ข้อ ๒ เมื่อมีกรณีที่จะต้องสั่งให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ ใดออกจาก

ราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญ เหตุทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญ

ข้าราชการเพราะเหตุดังต่อไปนี้ ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๔๒ 

ต้องให้ผู้นั้นมีโอกาสได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอ และมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดง

พยานหลักฐานของตน

   (๑) ขาดคุณสมบัติทั่วไปเนื่องจากไม่มีสัญชาติไทยตามมาตรา ๓๗ ก. (๑) 

   (๒) มี ลั กษณะต้ อ งห้ า ม เนื่ อ ง จ ากดํ า ร งตํ า แหน่ งท า งกา ร เมื อ ง

ตามมาตรา ๓๗ ข. (๑) 

   (๓) มีลักษณะต้องห้ามเนื่องจากเป็นกรรมการหรือผู้ดํารงตําแหน่ง                  

ที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมืองตามมาตรา 

๓๗ ข. (๒) 

   (๔) มีลักษณะต้องห้ามเนื่องจากเป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือน               

ไร้ความสามารถ  คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่กําหนด          

ในกฎ ก.ร. ทั้งนี้ตามมาตรา ๓๗ ข. (๓) 

   (๕) มีลักษณะต้องห้ามเน่ืองจากเป็นบุคคลล้มละลายตามมาตรา ๓๗ ข. (๖) 

   (๖) ต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกในความผิดที่ได้        

กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  หรือต้องรับโทษจําคุกโดยคําสั่งของศาลซึ่งยัง         

ไม่ถึงกับจะต้องถูกลงโทษปลดออกหรือไล่ออกตามมาตรา ๘๓ (๘) 

   หากผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๔๒ พิจารณา         

หลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแล้วเห็นว่ามีเหตุตามวรรคหนึ่ง ให้สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการ

ตามมาตรา ๘๓ (๓) หรือ (๘) เพราะเหตุดังกล่าวแล้วแต่กรณี

  ข้อ ๓ เมื่อมีกรณีที่จะต้องสั่งให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ ใดออกจาก

ราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญ เหตุทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญ

ข้าราชการเพราะเหตุดังต่อไปนี้ ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๔๒ 

สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเพื่อทําการสอบสวนโดยไม่ชักช้า
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   (๑) ขาดคุณสมบัติทั่วไปเนื่องจากไม่เลื่อมใสในการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามมาตรา ๓๗ ก. (๓) 

   (๒) หย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ  บกพร่อง           

ในหน้าที่ราชการ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่ราชการ  ถ้าให้ผู้นั้น                

รับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการตามมาตรา ๘๓ (๖) 

  การสอบสวนตามวรรคหนึ่งและการสั่งให้ออกจากราชการ ให้นําความ                         

ในมาตรา ๗๐ วรรคหนึ่ง มาใช้บังคับโดยอนุโลม

  ข้อ ๔ เมื่อมีกรณีที่จะต้องสั่งให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ ใดออกจาก

ราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญ เหตุทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญ

ข้าราชการเพราะเหตุที่มีกรณีถูกสอบสวนว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๖๘ 
และผลการสอบสวนไม่ได้ความแน่ชัดพอที่จะฟังลงโทษตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง 

หากผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๔๒ เห็นว่ามีมลทินหรือมัวหมอง

ในกรณีที่ถูกสอบสวน ถ้าให้รับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ ให้สั่ง

ให้ผู้นั้นออกจากราชการตามมาตรา ๘๓ (๗) 

  ข้อ ๕ การสั่งให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญออกจากราชการตามกฎ ก.ร. นี้ 

ให้ทําเป็นคําสั่งระบุเหตุแห่งการสั่งให้ออกจากราชการ ระบุวันที่จะให้ออกจากราชการ

ซึ่งต้องเป็นไปตามระเบียบ ก.ร. ว่าด้วยวันออกจากราชการของข้าราชการรัฐสภาสามัญ 

รวมทั้งต้องแจ้งสิทธิและระยะเวลาในการอุทธรณ์ไว้ในคําสั่งนั้นด้วย และเมื่อมีคําสั่งแล้ว    

ให้แจ้งให้ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีคําสั่งให้ออกจาก

ราชการ

  ข้อ ๖ เมื่อผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๔๒ มีคําสั่งให้

ข้าราชการรัฐสภาสามัญออกจากราชการตามกฎ ก.ร. นี้แล้ว ให้รายงาน ก.ร. และให้นํา

มาตรา ๗๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

  ในกรณีที่  ก.ร.  เห็นว่าคําสั่งดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม  และมีมติ            

เป็นประการใดให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๔๒ ปฏิบัติให้เป็นไปตามที่ 

ก.ร. มีมติ



149

  เม่ือผู้บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา ๔๒ มีคําส่ังหรือปฏิบัติตามท่ี 

ก.ร. มีมติแล้ว ให้แจ้งคําสั่งหรือการปฏิบัติดังกล่าวให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้นั้นทราบ

  ข้อ ๗ ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการตามกฎ ก.ร. นี้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อ ก.ร. 

ภายในสามสิบวัน นับแต่วันทราบหรือวันที่ถือว่าทราบคําสั่งให้ออกจากราชการตามข้อ ๕

         ให้ไว้ณ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

           สมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์

               ประธานรัฐสภา

                 ประธาน ก.ร. 

หมายเหต ุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎ ก.ร. ฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๘๓ วรรคสอง                                                                                                                

แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ บัญญัติให้การสั่งให้ข้าราชการ

รัฐสภาสามัญออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนตามกฎหมายว่าด้วย

บําเหน็จบํานาญข้าราชการตามมาตรา  ๘๓  (๓)  กรณีขาดคุณสมบัติทั่วไปหรือมีลักษณะ

ต้องห้าม มาตรา ๘๓ (๖) กรณีหย่อนความสามารถ บกพร่องในหน้าท่ี หรือประพฤติตน

ไม่เหมาะสม มาตรา ๘๓ (๗) กรณีมีมลทินหรือมัวหมอง และมาตรา ๘๓ (๘) กรณี                     

ต้องรับโทษจําคุกในความผิดท่ีได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือต้องรับโทษ

จําคุกโดยคําส่ังของศาล ซ่ึงยังไม่ถึงกับจะต้องถูกลงโทษปลดออกหรือไล่ออก ให้เป็นไปตาม

ที่กําหนดในกฎ ก.ร. ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินการดังกล่าว เป็นไปด้วยความยุติธรรม

และปราศจากอคติ โดยคํานึงถึงผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพของทางราชการและเป็น

หลักประกันความเป็นธรรมแก่ข้าราชการรัฐสภาสามัญ สมควรกําหนดหลักเกณฑ์

และวิธีการในการดําเนินการดังกล่าว จึงจําเป็นต้องออกกฎ ก.ร. นี้

ประกาศราชกิจจานุเบกษา  เล่ม  ๑๓๐  ตอนที่  ๗๑  ก  วันที่  ๑๖  สิงหาคม ๒๕๕๖  หน้า ๗-๑๐
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	 ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์

มาเป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย	 ซึ่ งมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	

เมื่อวันที่	 ๒๔	 มิถุนายน	 พ.ศ.	 ๒๔๗๕	 ได้ก่อให้เกิดพัฒนาการด้านการเมืองการปกครอง																																																				

โดยประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตย	 อันมีรัฐธรรมนูญ

เป็นกฎหมายแม่บทสูงสุดท่ีใช้เป็นแนวทางในการบริหารและปกครองบ้านเมือง	 และจากการศึกษา

ถึงประวัติศาสตร์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจะพบว่า

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมีพัฒนาการเรื่อยมาตั้งแต่ฉบับแรก	พ.ศ.	๒๔๗๕	จนถึงฉบับ

ปัจจุบัน	พ.ศ.	๒๕๕๐	โดยประเทศไทยของเรามีรัฐธรรมนูญ	จำานวน	๔	ฉบับ	ที่ผ่านการร่าง

จาก	“สภาร่างรัฐธรรมนูญ”
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	 สภาร่างรัฐธรรมนูญถือได้ว่ามีบทบาทสำาคัญยิ่งในการร่างรัฐธรรมนูญ																									

เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อภารกิจเฉพาะ	 ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงระยะเวลาที่กำาหนด	

สำาหรับความหมายของ	 “สภาร่างรัฐธรรมนูญ”	 คณิน	 บุญสุวรรณ	 ได้ให้คำาจำากัดความไว้ว่า												

สภาร่างรัฐธรรมนูญ	 หมายถึง	 สภาแห่งชาติซึ่งทำาหน้าที่จัดทำาร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ	

เพื่อเสนอต่อรัฐสภาให้ความเห็นชอบและประกาศใช้เป็นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	

กาญจนรัตน์	 ลีวิโรจน์	 ให้ความหมายไว้คล้ายกันว่า	 คณะบุคคลที่ทำาหน้าที่ร่างรัฐธรรมนูญ	

มักเกิดข้ึนเม่ือมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับช่ัวคราว	 และต้องการให้มีรัฐธรรมนูญฉบับถาวร					

หรือเป็นกรณีที่ต้องการประสานประโยชน์	 ให้ตรงตามความประสงค์ของบุคคลทุกฝ่าย

มากที่สุด	

	 ถ้าพิจารณาจากประวัติศาสตร์ทางการเมืองการปกครองของประเทศไทยแล้ว	

พบว่า	 ประเทศไทยเราเคยมีสภาร่างรัฐธรรมนูญด้วยกันทั้งหมด	 ๔	 ชุด	 ได้แก่	 สภาร่าง

รัฐธรรมนูญชุดที่	 ๑	 ที่จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 (ฉบับชั่วคราว)	 พ.ศ.	

๒๔๙๐	 (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่	 ๒)	 สภาร่างรัฐธรรมนูญชุดที่	 ๒	 ที่จัดตั้งขึ้นตามธรรมนูญการ

ปกครองราชอาณาจักร	พ.ศ.	๒๕๐๒	สภาร่างรัฐธรรมนูญชุดที่	๓	ที่จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.	๒๕๓๔	ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

แก้ไขเพิ่มเติม	 (ฉบับที่	 ๖)	พ.ศ.	๒๕๓๙	และสภาร่างรัฐธรรมนูญชุดสุดท้าย	ซึ่งเป็นชุดที่	 ๔				

ที่จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	(ฉบับชั่วคราว)	พ.ศ.	๒๕๔๙	



152

	 หากจะพิจารณาถึงผลดีของการร่างรัฐธรรมนูญโดยสภาร่างรัฐธรรมนูญ	 คือ	

สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญประกอบด้วยบุคคลจากหลายอาชีพ	 ทำาให้ได้ความเห็นท่ีหลากหลาย	

สภาร่างรัฐธรรมนูญทำาหน้าที่ร่างรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะ	 สามารถทุ่มเทเวลาไม่ต้องกังวล		

กับงานอ่ืน	อีกท้ังเป็นการลดความตึงเครียดทางการเมือง	และช่วยประสานประโยชน์กันทุกฝ่าย	

สภาร่างรัฐธรรมนูญ ชุดที่ ๑-๔

	 สภาร่างรัฐธรรมนูญชุดท่ี ๑	 จัดต้ังข้ึนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	

(ฉบับชั่วคราว)	พ.ศ.	๒๔๙๐	 (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่	๒)	 เมื่อวันที่	๒๓	มกราคม	พ.ศ.	๒๔๙๑		

รัฐบาลในขณะนั้นได้เสนอให้แก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 (ฉบับชั่วคราว)	

พ.ศ.	 ๒๔๙๐	 ต่อสภา	 เพื่อให้มีการจัดตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญขึ้นทำาหน้าที่ร่างรัฐธรรมนูญ	

สภาร่างรัฐธรรมนูญชุดนี้ประกอบด้วยสมาชิก	 ๔๐	 คน	 โดยกำาหนดให้สมาชิกรัฐสภาเป็น

ผู้เลือกจากสมาชิกวุฒิสภา	๑๐	คน	 จากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	๑๐	คน	 และจากผู้สมัคร

รับเลือกตั้งเป็นสภาร่างรัฐธรรมนูญอีก	๔	ประเภท	ๆ	ละ	๕	คน	คือ	๑)	ผู้มีคุณสมบัติของ

ผู้สมัครรับเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภาผู้แทน	 (ประเภทท่ัวไป)	 ๒)	 ผู้ท่ีดำารง	 หรือเคยดำารงตำาแหน่ง

ปลัดกระทรวง	หรืออธิบดี	หรือเทียบเท่า	 ๓)	 ผู้ท่ีเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	หรือสมาชิก

สภาผู้แทน	 หรือสมาชิกพฤฒสภา	 หรือดำารงตำาแหน่งเป็นรัฐมนตร	ี ๔)	 ผู้สำาเร็จการศึกษา

ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า	 และยังกำาหนดให้สภาร่างรัฐธรรมนูญชุดนี้ร่างรัฐธรรมนูญ

ฉบับถาวรให้แล้วเสร็จภายใน	 ๑๘๐	 วัน	 นับแต่วันเลือกต้ังสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญเสร็จส้ิน	

การเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญกำาหนดขึ้น	 เมื่อวันที่	 ๗	 กรกฎาคม	 พ.ศ.	 ๒๔๙๑	

จากนั้นดำาเนินการเปิดการประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่	 ๑๒	 กรกฎาคม	

พ.ศ.	๒๔๙๑	ณ	พระที่นั่งอภิเศกดุสิต	โดยที่ประชุมมีมติเลือกเจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ	เป็น

ประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ	สภาร่างรัฐธรรมนูญชุดนี้ร่างรัฐธรรมนูญแล้วเสร็จสิ้น	เมื่อวันที่							

๒๕	 ธันวาคม	 พ.ศ.	 ๒๔๙๑	 และเสนอต่อที่ประชุมรัฐสภาตามวิธีการที่รัฐธรรมนูญกำาหนด	

ที่ประชุมรัฐสภาให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่	๒๘	มกราคม	พ.ศ.	๒๔๙๒	เสนอโปรดเกล้าและ

ประกาศใช้เป็นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พ.ศ.	 ๒๔๙๒	 	 เมื่อวันที่	 ๒๓	 มีนาคม	

พ.ศ.	๒๔๙๒	
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	 สภาร่างรัฐธรรมนูญชุดที่ ๒	จัดตั้งขึ้นตามธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร	

พ.ศ.	 ๒๕๐๒	 โดยรัฐธรรมนูญดังกล่าวกำาหนดให้จัดตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ	 ซึ่งประกอบด้วย																										

สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิท่ีพระมหากษัตริย์ทรงแต่งต้ังจำานวน	 ๒๔๐	 คน	 ทำาหน้าท่ีร่างรัฐธรรมนูญ

และให้มีฐานะเป็นรัฐสภาทำาหน้าที่นิติบัญญัติอีกด้วย	 โดยมีประกาศแต่งตั้งสมาชิกสภาร่าง

รัฐธรรมนูญขึ้น	 เมื่อวันที่	 ๓	 กุมภาพันธ์	 พ.ศ.	 ๒๕๐๒	 และเปิดประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญ

ในวันท่ี	๕	 กุมภาพันธ์	พ.ศ.	๒๕๐๒	ณ	พระท่ีน่ังอนันตสมาคม	มี	พลเอก	สุทธ์ิ	 สุทธิสารรณกร	

ได้รับเลือกจากสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญให้เป็นประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ	 สภาร่าง

รัฐธรรมนูญชุดนี้ยังทำาหน้าที่ในการคัดเลือก	 จอมพล	 สฤษดิ์	 ธนะรัชต์	 ขึ้นดำารงตำาแหน่ง

นายกรัฐมนตรีอีกด้วย	 สภาร่างรัฐธรรมนูญชุดดังกล่าวนอกจากอำานาจหน้าท่ีท่ีกล่าวมาแล้ว

ยังมีอำานาจในการให้ความเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับที่ตนเองจัดทำาขึ้นอีกด้วย	

แต่ไม่มีอำานาจในการควบคุมบริหารราชการแผ่นดิน	 นับได้ว่าเป็นสภาร่างรัฐธรรมนูญ

ที่มีอายุยาวนานที่สุดในโลกก็ว่าได้	 เพราะการจัดทำาร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ใช้เวลายาวนาน

ถึง	๙	ปี	๔	เดือน	(๓	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	๒๕๐๒		ถึง	๒๐	มิถุนายน	พ.ศ.	๒๕๑๑)	ในระหว่าง

นั้นมีการเลือกตำาแหน่งประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญคนใหม่	คือ	นายทวี	บุณยเกตุ	เมื่อวันที่	

๒	พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๕๑๑	เนื่องจากการอสัญกรรมของประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญคนเดิม										

สภาร่างรัฐธรรมนูญชุดนี้ทำาหน้าที่ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พ.ศ.	 ๒๕๑๑	

แล้วเสร็จประกาศและบังคับใช้เมื่อวันที่	๒๐	มิถุนายน	พ.ศ.	๒๕๑๑	

	 สภาร่างรัฐธรรมนูญชุดที่ ๓	 จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	

พ.ศ.	 ๒๕๓๔	 ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพ่ิมเติม	 (ฉบับท่ี	 ๖)	

พ.ศ.	๒๕๓๙	โดยมีหลักการและอำานาจหน้าที่สำาคัญดังนี้	สภาร่างรัฐธรรมนูญประกอบด้วย

สมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งจังหวัดละหนึ่งคน	(ขณะนั้นประเทศไทยมี	๗๖	จังหวัด)	รวมกับ

ผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์	จำานวน	๒๓	คน	เป็น	๙๙	คน	มีหน้าที่จัดทำาร่างรัฐธรรมนูญ

ขึ้นใหม่ทั้งฉบับ	 กำาหนดให้จัดทำาร่างรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จภายในเวลา	 ๒๔๐	 วันนับแต่																																																																																																																										

วันที่มีสมาชิกครบจำานวน	 ให้สภาร่างรัฐธรรมนูญคำานึงถึงความคิดเห็นของประชาชน

ในการทำาหน้าท่ีเป็นสำาคัญ	 และให้สภาร่างรัฐธรรมนูญกำาหนดพ้ืนฐานอันนำาไปสู่การปฏิรูป

การเมืองโดยปรับปรุงโครงสร้างทางการเมืองข้ึนใหม่ให้มีเสถียรภาพและประสิทธิภาพย่ิงข้ึน	

ทั้งนี้	 ยังคงรักษาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขไว้ตลอดไป	
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รัฐสภาดำาเนินการคัดเลือกสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ	 จังหวัดละ	 ๑	 คน	 (จากประชาชนที่

สนใจสมัครและคัดเลือกกันเองแล้วจนเหลือเป็นผู้แทนจังหวัดละ	 ๑๐	 คน)	 เมื่อวันที่	 ๒๖	

ธันวาคม	 พ.ศ.	 ๒๕๓๙	 และในการประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญครั้งที่หนึ่งที่ประชุมมีมติ

เลือกนายอุทัย	 พิมพ์ใจชน	 เป็นประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ	 สภาร่างรัฐธรรมนูญดำาเนินการ

จัดทำาร่างรัฐธรรมนูญเสร็จสิ้นทั้งฉบับ	 ผ่านการลงมติให้ความเห็นชอบ	 และส่งมอบให้

ประธานรัฐสภา	เมื่อวันที่	๑๕	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๕๔๐	จากนั้นมีการประกาศและบังคับใช้เป็น

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.	๒๕๔๐	เมื่อวันที่	๑๑	ตุลาคม	พ.ศ.	๒๕๔๐	

 สภาร่างรัฐธรรมนูญชุดที่ ๔	 จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	

(ฉบับชั่วคราว)	 พ.ศ.	 ๒๕๔๙	 จากเหตุการณ์การยึดอำานาจการปกครองของคณะปฏิรูปการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข	 เมื่อวันที่	 ๑๙	 กันยายน	

พ.ศ.	 ๒๕๔๙	 และได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวแทนฉบับเดิม	 โดยเนื้อหาของ

รัฐธรรมนูญฉบับนี้กำาหนดให้มีสมัชชาแห่งชาติ	 พ.ศ.	 ๒๕๔๙	 โดยมีจำานวนสมาชิกที่มาจาก

การสรรหาจากทุกภาคส่วน	 จำานวนทั้งสิ้น	 ๑,๙๘๒	 คน	 จากนั้นให้ลงมติคัดเลือกกันเอง	

เหลือ	๒๐๐	คน	แล้วให้คณะมนตรีความม่ันคงแห่งชาติ	 (คมช.)	 ทำาการคัดเลือกเหลือ	๑๐๐	คน	

เพื่อไปเป็นสภาร่างรัฐธรรมนูญ	และคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิอีก	

๑๐	 คน	 ทำาหน้าที่ร่วมเป็นกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ	 สภาร่างรัฐธรรมนูญชุดนี้มีหน้าที่

ความรับผิดชอบในการร่างรัฐธรรมนูญ	 (ฉบับท่ี	 ๑๘)	 และต้องเสนอความเห็นพร้อมกับเผยแพร่					

ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ	 เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน	 และถือได้ว่าเป็น

ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ทางการเมืองการปกครองที่กำาหนดให้ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วม

ในการออกเสียงลงประชามติเพื่อให้ความเห็นชอบ/ไม่เห็นชอบต่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้																				
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สภาร่างรัฐธรรมนูญชุดนี้เปิดประชุมสภาครั้งแรกเมื่อวันที่	 ๘	 มกราคม	 พ.ศ.	 ๒๕๕๐	

และมีมติเลือก	 นายนรนิติ	 เศรษฐบุตร	 เป็นประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ	 ดำาเนินการร่าง

รัฐธรรมนูญจนแล้วเสร็จ	 และจัดให้มีการลงประชามติต่อร่างรัฐธรรมนูญของประชาชน

ทั้งประเทศ	เมื่อวันที่	๑๙	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๕๕๐	โดยผลการลงประชามติปรากฏว่าประชาชน

ส่วนใหญ่ให้ความเห็นชอบ	๑๔,๗๒๗,๓๐๖	 (คิดเป็นร้อยละ	๕๗.๘๑)	มากกว่าคะแนนเสียง

ที่ไม่เห็นชอบ	ซึ่งมีคะแนนเสียง	๑๐,๗๔๗,๔๔๑	(คิดเป็นร้อยละ	๔๒.๑๙)	จากนั้นจึงประกาศ

และบังคับใช้เป็นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พ.ศ.	 ๒๕๕๐	 เมื่อวันที่	 ๒๔	 สิงหาคม	

พ.ศ.	๒๕๕๐	เป็นต้นมา	

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่จัดทำาโดยสภาร่างรัฐธรรมนูญ

	 จากอดีตจนถึงปัจจุบันประเทศไทยมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญไปแล้วทั้งสิ้น	

๑๘		ฉบับด้วยกัน	ฉบับสำาคัญ	ๆ	ที่จัดทำาโดยสภาร่างรัฐธรรมนูญมีดังนี้	

	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พ.ศ.	 ๒๔๙๒	 ประกาศและบังคับใช้เมื่อ					

วันท่ี	 ๒๓	 มีนาคม	 พ.ศ.	 ๒๔๙๒	 รัฐธรรมนูญฉบับน้ีมีท่ีมาจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	

(ฉบับชั่วคราว)	 พ.ศ.	 ๒๔๙๐	 (ฉบับที่	 ๔)	 เป็นรัฐธรรมนูญที่ประกาศใช้ชั่วคราว	 หลังจาก

เหตุการณ์การรัฐประหารของคณะรัฐประหาร	 นำาโดย	 พลโท	 ผิน	 ชุณหะวัณ	 เป็นหัวหน้า

คณะรัฐประหาร	 รัฐธรรมนูญฉบับที่	 ๔	 มีการแก้ไขปรับปรุงจำานวน	 ๓	 ครั้งด้วยกัน	

โดยการแก้ไขในครั้งที่	 ๒	 ได้มีการแก้ไขกำาหนดเวลาในการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับถาวร												

และวิธีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับถาวรโดยกำาหนดให้มีการจัดตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ																							

โดยสภาร่างรัฐธรรมนูญชุดดังกล่าวได้ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.	๒๔๙๒	 ข้ึน	
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ซ่ึงเป็นรัฐธรรมนูญฉบับท่ี	๕	ของประเทศ	แต่เป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกท่ีผ่านการร่างโดยสภาร่าง

รัฐธรรมนูญ	 โดยรัฐธรรมนูญฉบับที่	 ๕	 นี้	 มีระยะเวลาในการบังคับใช้เพียง	 ๒	 ปี	 ๘	 เดือน	

ถูกยกเลิกโดยคณะรัฐประหาร	 นำาโดย	 พลเอก	 ผิน	 ชุณหะวัณ	 เมื่อวันที่	 ๒๙	 พฤศจิกายน	

พ.ศ.	๒๔๙๔	

	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พ.ศ.	 ๒๕๑๑	 เป็นรัฐธรรมนูญของไทย								

ฉบับที่	๒	ที่ผ่านการร่างโดยสภาร่างรัฐธรรมนูญ	เนื่องจากในวันที่	๑๖	กันยายน	พ.ศ.	๒๕๐๐	

เกิดเหตุการณ์รัฐประหารนำาโดย	 จอมพลสฤษดิ์	 ธนะรัชต์	 และประกาศยกเลิกการบังคับใช้

รัฐธรรมนูญเดิม	(ฉบับที่	๖)	รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.	๒๔๗๕	แก้ไขเพิ่มเติม										

พ.ศ.	 ๒๔๙๕	 เมื่อวันที่	 ๒๐	 ตุลาคม	 พ.ศ.	 ๒๕๐๑	 และประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่	

(ฉบับที่	 ๗)	 ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร	 พ.ศ.	 ๒๕๐๒	 แทน	 ซึ่งในรัฐธรรมนูญ

ฉบับที่	 ๗	 นี้เองที่กำาหนดให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญขึ้นอีกชุดหนึ่ง	 ทำาหน้าที่ในการร่าง

รัฐธรรมนูญและทำาหน้าที่นิติบัญญัติร่วมด้วย	สำาหรับรัฐธรรมนูญของไทยฉบับที่	๘		ซึ่งผ่าน

การร่างโดยสภาร่างรัฐธรรมนูญ	 มีการประกาศและบังคับใช้เมื่อวันที่	 ๒๐	 มิถุนายน	 พ.ศ.	

๒๕๑๑	มีระยะเวลาในการบังคับใช้เพียง	๓	 	ปี	๔	 เดือน	แต่เป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่ใช้ระยะ

เวลาในการร่างยาวนานถึง	๙		ปี	๔	เดือน	โดยรัฐธรรมนูญฉบับนี้ถูกยกเลิกโดยคณะปฏิวัติ

นำาโดย	จอมพล	ถนอม	กิตติขจร	ในการปฏิวัติเมื่อวันที่	๑๗	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๕๑๔	

	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พ.ศ.	 ๒๕๔๐	 ประกาศและบังคับใช้เมื่อ

วันที่	 ๑๑	 ตุลาคม	 พ.ศ.	 ๒๕๔๐	 โดยเป็นรัฐธรรมนูญของไทยฉบับที่	 ๓	 ที่ผ่านการร่างของ

สภาร่างรัฐธรรมนูญ	 รัฐธรรมนูญฉบับนี้เกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลที่มี	 นายบรรหาร	 ศิลปอาชา		

เป็นนายกรัฐมนตรี	 โดยในขณะนั้นมีการเรียกร้องจากประชาชนให้มีการปฏิรูปการเมือง	

เพื่อให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้มีความเป็นประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้น	 สกัดกั้นนักการเมือง

ที่ซื้อเสียง	และหวังเข้าไปคอร์รัปชัน	

	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พ.ศ.	 ๒๕๕๐	 ฉบับปัจจุบันท่ีประชาชนไทย																																

ยึดถือและปฏิบัติอยู่	 ประกาศและบังคับใช้เมื่อวันที่	 ๒๔	 สิงหาคม	 พ.ศ.	 ๒๕๕๐	

เป็นรัฐธรรมนูญของไทยฉบับที่	 ๔	 ที่ผ่านการร่างจากสภาร่างรัฐธรรมนูญ	 โดยรัฐธรรมนูญ

ฉบับนี้เป็นฉบับแรกที่เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วทั้งประเทศมีส่วนร่วมในการลงประชามติ
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เพื่อให้ความเห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญ	 	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	

๒๕๕๐	เป็นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	ฉบับที่	๑๘	ซึ่งจัดร่างโดยสภาร่างรัฐธรรมนูญ	

(สสร.)	ในระหว่าง	พ.ศ.	๒๕๔๙	-	๒๕๕๐	ภายหลังการรัฐประหารในประเทศโดย	คณะปฏิรูป

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	 (คปค.)	 เมื่อวันที่	

๑๙	กันยายน	พ.ศ.	๒๕๔๙	ซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อคณะเป็น	“คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ”										

(คมช.)	 เมื่อวันที่	 ๑	 ตุลาคม	 ปีเดียวกัน	 โดยร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้	 พระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	ทรงลงพระปรมาภิไธยเมื่อวันที่	 ๒๔	 สิงหาคม	พ.ศ.	 ๒๕๕๐	

ณ	พระตำาหนักจิตรลดารโหฐาน	กรุงเทพมหานคร	นายมีชัย	ฤชุพันธุ์	ประธานสภานิติบัญญัติ

แห่งชาติ	 (สนช.)	 เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ	 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	

ฉบับกฤษฎีกา	 เล่ม	 ๑๒๔	 ตอนที่	 ๔๗	 ก	 หน้า	 ๑	 ในวันเดียวกันนั้น	 และมีผลใช้บังคับ

เป็นกฎหมายทันที	แทนท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	(ฉบับช่ัวคราว)	พุทธศักราช	๒๕๔๙

	 จะเห็นได้ว่ารัฐธรรมนูญของประเทศไทยเรานั้น	 มีพัฒนาการเรื่อยมาตั้งแต่

รัฐธรรมนูญฉบับแรกจนถึงฉบับปัจจุบัน	ประเทศไทยของเรามีรัฐธรรมนูญ	ที่ผ่านการร่างด้วย

สภาร่างรัฐธรรมนูญ	 รวมทั้งสิ้นจำานวน	 ๔	 ฉบับ	 ที่มีที่มาแตกต่างกันออกไปตามบทบัญญัติ

ของรัฐธรรมนูญชั่วคราวในแต่ละสมัย		

แหล่งข้อมูล 			

	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	สืบค้นจาก	

	 http://media.sut.ac.th/media/Document/167/3035		เม่ือวันท่ี	๗	สิงหาคม	๒๕๕๖

	 สภาร่างรัฐธรรมนูญ		สืบค้นจาก	http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php/%E0

	 เมื่อวันที่	๕	สิงหาคม	๒๕๕๖
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	 ประชาพิจารณ์	 (Public	 hearing)	 ในประเทศไทยเริ่มมีอย่างเป็นทางการ																				

ในปี	พ.ศ.	๒๕๓๙		จากการประกาศระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรี	 ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็น

สาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ์	 พ.ศ.	 ๒๕๓๙	 	 ในสมัยรัฐบาลของนายบรรหาร	 ศิลปอาชา		

ต่อมาได้ยกเลิก	 และได้ประกาศระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็น	

ของประชาชน	 พ.ศ.	 ๒๕๔๘	 ในสมัยรัฐบาลของ	 พันตำารวจโท	 ทักษิณ	 ชินวัตร	 มาใช้แทน	

นับจากการประกาศใช้ระเบียบฯ	 ดังกล่าว	 ประเทศไทยได้มีการจัดทำาประชาพิจารณ์ไปแล้ว																																																																																														

หลายโครงการ	 แต่ก็มีบางครั้งและบางโครงการได้ตัดสินใจดำาเนินการไปแล้ว	 ซึ่งทำาให้

ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียขาดโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น	 จนเกิดการคัดค้าน							

ไม่เห็นด้วย	 ทำาให้โครงการบางโครงการเกิดปัญหาไม่สามารถดำาเนินการได้ต่อไป	

การทำาประชาพิจารณ์จึงเป็นรูปแบบหนึ่งในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วม

แสดงความคิดเห็นต่อการดำาเนินงานของรัฐ	 และยังเป็นการควบคุมการบริหารบ้านเมือง

อีกวิธีหนึ่ง	 ซึ่งจะทำาให้รัฐมีความรอบคอบในการดำาเนินการใด	 ๆ	 ไม่ให้มีผลกระทบต่อ

ประชาชนและประเทศชาติ	
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ความหมายของคำาว่า ”ประชาพิจารณ์”

	 ประชาพิจารณ์	 เป็นศัพท์บัญญัติ	 แทนคำาว่า	 ไต่สวนสาธารณะ	 ซึ่งใช้ใน											

ความหมายว่า	Public	hearing	ในภาษาอังกฤษ

	 คำาว่า	 ประชาพิจารณ์	 ประกอบด้วยคำาว่า	 “ประชา”  หมายถึง	 ประชาชน	 กับคำาว่า	

“พิจารณ์” 	ซึ่งหมายถึง	พิจารณา	ตรวจตรา	สอบสวน	ให้ความคิดเห็น

	 ประชาพิจารณ์	 หมายถึง	 รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในเรื่องที่มีผลกระทบ																																																																																																															

ชีวิตของประชาชนทุกคน	 การทำาประชาพิจารณ์ควรจัดให้ได้รับความคิดเห็นจากประชาชน

ทุกหมู่ เหล่า	 และทำาในวงกว้างเพื่อให้ไดัข้อสรุปที่สะท้อนความคิดเห็นจากประชาชน

อย่างแท้จริง	ก่อนที่จะตัดสินใจดำาเนินการใด	ๆ	ที่เกี่ยวกับสิ่งที่มีผลต่อประชาชนจำานวนมาก	

	 การทำาประชาพิจารณ์	 คือ	 การจัดเวทีสาธารณะเพ่ือให้ประชาชน	 โดยเฉพาะ																					

ผู้ เกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงมี โอกาสได้รับทราบข้อมูลในรายละเอียด	

แสดงความคิดเห็น	 และมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลและความคิดเห็นต่อโครงการหรือ

นโยบายนั้นไม่ว่าจะเห็นด้วยหรือคัดค้านก็ตาม
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	 การทำาประชาพิจารณ์ควรจะเป็นสิ่งที่ทำาก่อนการออกเสียงประชามติ	 หรือ

เพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนโดยไม่ต้องมีการลงคะแนน	 เพื่อที่รัฐบาล

หรือหน่วยงานของรัฐหรือรัฐสภาจะนำาเอาความคิดเห็นของประชาชนเข้าไปประกอบการ

พิจารณาตัดสินใจต่อไป	

วัตถุประสงค์ของการทำาประชาพิจารณ์

	 การประชาพิจารณ์เป็นการเปิดโอกาสสำาหรับบุคคลผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก

โครงการของรัฐได้แสดงความคิดเห็นในส่วนที่เกี่ยวกับโครงการดังกล่าว	 โดยอาจจะใช้

การพิจารณาเป็นการประชุมหารืออย่างเป็นทางการระหว่างเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีรับผิดชอบต่อ

การดำาเนินโครงการ	 และกลุ่มผลประโยชน์	 หรือบุคคลผู้มีส่วนได้เสียจากโครงการดังกล่าว																																																																																																																																											

หน่วยงานของรัฐไม่จำาเป็นต้องได้รับอำานาจพิเศษตามรัฐธรรมนูญ	 หรือกฎหมายในการจัด

ประชาพิจารณ์	 โดยถือเป็นเรื่องที่ปกติ	 และเป็นการเหมาะสมที่รัฐบาลจะปรึกษาประชาชน

ก่อนการดำาเนินการที่สำาคัญ	 ประชาพิจารณ์ไม่ใช่การดำาเนินคดีที่ประกอบด้วยโจทย์	 และ

จำาเลย	 แม้ว่าในกระบวนการประชาพิจารณ์ผู้เข้าร่วมอาจได้รับอนุญาตให้ส่งหนังสือหรือ

เอกสารแก่ส่วนราชการ	กระบวนการจะเป็นไปตามที่ส่วนราชการเห็นสมควร	และเมื่อสิ้นสุด																																																																																																																					

กระบวนการเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้ตัดสินใจดำาเนินการตามดุลยพินิจของตน	 แม้ว่าบุคคล

ในกระบวนการประชาพิจารณ์ไม่เห็นด้วยเป็นจำานวนเท่าใดก็ตาม	 ประชาพิจารณ์จัดทำาขึ้น

เพื่อจุดประสงค์ดังต่อไปนี้

	 ๑.	 เพื่อให้การตัดสินใจของรัฐสอดคล้องกับประโยชน์

	 ๒.	 เพื่อลดความขัดแย้งจากการตัดสินใจของรัฐ

	 ๓. 	เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอแก่ประชาชน            

	 ๔. 	เพื่อเป็นทางเลือกในการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการตัดสินใจของรัฐ      

	 ๕. 	เพื่อให้การจัดสรรทรัพยากรเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมมากที่สุด
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	 หลักการประชาพิจารณ์		มีดังนี้

	 ๑. 	จะต้องกระทำาขึ้นก่อนมีการตัดสินใจของรัฐ

	 ๒. 	จะต้องเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับผลกระทบแสดงความคิดเห็นอย่างทั่วถึง

	 ๓. 	การดำาเนินการประชาพิจารณ์ต้องเป็นไปโดยเที่ยงตรงและเปิดเผย

	 ๔. 	ข้อสรุปจากการประชาพิจารณ์มีฐานะเป็นเพียงข้อเสนอแนะ

	 ในปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายรองรับในการจัดทำาประชาพิจารณ์โดยตรง																							

โดยได้นำาระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรี	 ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน									

พ.ศ.	 ๒๕๔๘	 มาใช้	 เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐและประชาชน	 รวมตลอดทั้ง

เป็นแนวทางในการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำาเนินการโครงการของรัฐอย่างกว้างขวาง		

ซึ่งระเบียบฯ	 ได้กำาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนไว้	

โดยนิยามความหมายไว้	ดังนี้

	 “โครงการของรัฐ”	 หมายความว่า	 การดำาเนินโครงการของหน่วยงานของรัฐ	

อันเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจหรือสังคม	 ไม่ว่าจะเป็นการดำาเนินการโดยหน่วยงานของรัฐ											

หรือโดยวิธีการให้สัมปทาน	 หรืออนุญาตให้บุคคลอื่นทำา	 ทั้งนี้	 บรรดาที่มีผลกระทบ

อย่างกว้างขวางต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม	 สุขภาพ	 อนามัย	 วิถีชีวิต	 หรือส่วนได้เสียเกี่ยวกับ

ชุมชนท้องถิ่น

	 “หน่วยงานของรัฐ”	 หมายความว่า	 ราชการส่วนกลาง	 ราชการส่วนภูมิภาค	

ราชการส่วนท้องถิ่น	หน่วยงานอื่นใดของรัฐ	และรัฐวิสาหกิจ

	 “ผู้มีส่วนได้เสีย”	 หมายความว่า	 ผู้ซ่ึงอาจได้รับความเดือดร้อนหรือความเสียหาย

โดยตรงจากการดำาเนินงานตามโครงการของรัฐ

	 “รัฐมนตรี”	 หมายความว่า	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง	 และให้หมายรวมถึง																																																														

นายกรัฐมนตรีในฐานะที่เป็นผู้บังคับบัญชาของสำานักนายกรัฐมนตรี	 และส่วนราชการ

ที่มีฐานะเป็นกรมซึ่งไม่สังกัดสำานักนายกรัฐมนตรี	กระทรวง	หรือทบวง
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ข้อมูลที่หน่วยงานของรัฐต้องเผยแพร่ให้แก่ประชาชน  

	 ก่อนเริ่มดำาเนินการโครงการของรัฐ	 หน่วยงานของรัฐที่เป็นผู้รับผิดชอบ

โครงการต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนทราบ	ซึ่งข้อมูลนั้นประกอบด้วย

	 	๑.	 เหตุผลความจำาเป็น	และวัตถุประสงค์ของโครงการ

	 	๒.	 สาระสำาคัญของโครงการ

	 	๓.	 ผู้ดำาเนินการ

	 	๔.	 สถานที่ที่จะดำาเนินการ

	 	๕.	 ขั้นตอนและระยะเวลาดำาเนินการ

	 	๖.	 ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ

	 ๗.	 ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแก่ประชาชนที่อยู่อาศัยหรือประกอบอาชีพ																

อยู่ในสถานที่ที่จะดำาเนินโครงการและพื้นที่ใกล้เคียง	 และประชาชนทั่วไป	 รวมทั้งมาตรการ

ป้องกัน	 แก้ไข	 หรือเยียวยาความเดือดร้อน	 หรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากผลกระทบ

ดังกล่าว

	 ๘.	 ประมาณการค่าใช้จ่าย	 ในกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐจะเป็นผู้ดำาเนินโครงการ

ของรัฐเอง	ให้ระบุที่มาของเงินที่จะนำามาใช้จ่ายในการดำาเนินโครงการนี้ด้วย
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การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

	 นอกจากหน่วยงานของรัฐที่เป็นผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องจัดให้มีการเผยแพร	่																																																																																																																								

ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการของรัฐแล้ว	 ยังจะต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ก่อนเริ่มดำาเนินการโครงการของรัฐด้วย	 ซึ่งการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนสามารถ

ดำาเนินการไปพร้อมกับการเผยแพร่ข้อมูลได้	 โดยมุ่งให้ประชาชนมีความเข้าใจที่ถูกต้อง								

เกี่ยวกับโครงการของรัฐ	 และรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการนั้น	

รวมตลอดทั้งความเดือดร้อน	 หรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่ประชาชนด้วย	 การรับฟัง

ความคิดเห็นของประชาชน	สามารถใช้วิธีการดังต่อไปนี้
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	 ๑.	 การสำารวจความคิดเห็น	 	 ได้แก่	 การสัมภาษณ์รายบุคคล	 การเปิดให้แสดง	

ความคิดเห็นทางไปรษณีย์	 ทางโทรศัพท์	 หรือโทรสาร	 ทางระบบเครือข่ายสารสนเทศ	

หรือทางอ่ืนใด	 การเปิดโอกาสให้ประชาชนมารับข้อมูลและแสดงความคิดเห็นต่อหน่วยงานของรัฐ

ที่รับผิดชอบโครงการ		และการสนทนากลุ่มย่อย

	 ๒.	 การประชุมปรึกษาหารือ	 ได้แก่	 การประชาพิจารณ์	 การอภิปราย

สาธารณะ	 การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร	 การประชุมเชิงปฏิบัติการ	 และการประชุมระดับ

ตัวแทนของกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสีย

	 ๓.	 วิธีอื่นที่สำานักงานปลัดสำานักนายกรัฐมนตรีกำาหนด

	 ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่าการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

โดยวิธีอื่นนอกจากที่กล่าวข้างต้น	 จะทำาให้การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนบรรลุ

วัตถุประสงค์	 หน่วยงานของรัฐจะรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยวิธีนั้นก็ได้																					

แต่เมื่อดำาเนินการแล้ว	ให้แจ้งสำานักงานปลัดนายกรัฐมนตรีทราบด้วย

	 ท้ังน้ี	 เม่ือดำาเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนแล้ว	 ให้หน่วยงานของรัฐ											

จัดทำาสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน	 และประกาศให้ประชาชนทราบ

ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน	 แต่หากการรับฟัง							

ความคิดเห็นของประชาชนแล้วปรากฎว่าการดำาเนินโครงการของรัฐโครงการใด	 อาจก่อให้เกิด																																																																																																																		

ผลกระทบต่อประชาชนมากกว่าข้อมูลที่เผยแพร่	 และถ้ายังมีความจำาเป็นต้องดำาเนิน

โครงการต่อไป	 หน่วยงานของรัฐต้องกำาหนดมาตรการป้องกันแก้ไข	 หรือเยียวยาความเดือดร้อน

หรือความเสียหายอาจเกิดขึ้นจากผลกระทบดังกล่าวเพิ่มขึ้นตามความเหมาะสมก่อนเริ่ม

ดำาเนินการโครงการของรัฐ	 และประกาศให้ประชาชนทราบ	 เพ่ือให้ประชาชนเห็นว่ารัฐได้ดูแล

ประชาชนอย่างแท้จริง
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แหล่งข้อมูล

	 กลุ่มงานผลิตเอกสาร	สำานักประชาสัมพันธ์	สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.																																																																																																											

การทำาประชาพิจารณ์	 และการออกเสียงประชามติ.	 กรุงเทพฯ	 :	 สำานักการพิมพ์										

สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร,	๒๕๔๙	

	 ระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรี	 ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน	

พ.ศ.	 ๒๕๔๘.	 สืบค้นจาก	 http://www.publicreport.opm.go.th/uploading/uploadfile/

files/2007101132752regulation2.pdf	เมื่อวันที่	๑๙	กรกฎาคม	๒๕๕๖

	 การประชาพิจารณ์.	 สืบค้นจาก	 http://www.gotoknow.org/posts/461696			

เมื่อวันที่	๒๔	กรกฎาคม	๒๕๕๖

	 การประชาพิจารณ์.	สืบค้นจาก	http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php/	เมื่อวันที่		

๒๔	กรกฎาคม	๒๕๕๖



จัดทําโดย

กลุมงานผลิตเอกสาร สํานักประชาสัมพันธ

สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร

http://www.parliament.go.th
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